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อิสรภาพแหงความคิด

ซิโนแวคหมดฉีดไขวAZ-ไฟเซอร

‘คลองโองอาง’คืนชีพ 

ตนแบบรับเปดเมือง

พิพัฒน-รมว.การทองเที่ยวฯ 

พรอมแลวเปดประเทศ 1 พ.ย.

‘ลิซา’ มาแน คาตัวคุม-ไมคุม?

เช� อหรือไม‘พิธา’นายกฯมีแตดี

ยุคของเจน-เอ็กซ, 

เจน-วาย???

2หนา...

8หนา...

‘คนละคร่ึง-ย่ิงใชย่ิงได’

ยอดสะสมทะลุแสนลาน

‘ลิซา’คอนเฟรม!

นายพิพัฒน รัชกิจประการ รมว.การทองเที่ยวและกีฬา เผยวาไดรับการยืนยันจากเอเยนซีของลิซา แบล็กพิงก หรือ ลลิษา 

มโนบาล ศิลปนเคปอปช� อดังระดับโลกชาวไทย จะมารวมกิจกรรมเคาตดาวนปใหมที่ภูเก็ตแน�นอน

ปที่ 25 ฉบับที่ 9105 วันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น 11 ค่ํา  เดือน 11  ปฉลู

รวม‘เคาตดาวน’ปาตอง-ภูเก็ต

‘บ๊ิกตู’ปลุกกาวขามวิกฤตโควิด 

ตัวเลือกผูนําประเทศไทย

เซลลการเมือง

รอจังหวะจับขั้ว

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ปลุกประชาชน  ตราบ

ใดท่ีโลกไมหยุดหมุน เราคนไทยก็จะตอง

ไมหยุดการพัฒนา เชิญชวนกาวขามวิกฤต

โควิด เปดประเทศ ย้ํา New Normal อยาง

มีวินัย ขณะที่ภูเก็ตเตรียมกระหึ่มโลก “ลิซา 

BLACKPINK” คอนเฟรมแลวมาแน� เลน

คอนเสิรตเคาตดาวนหาดปาตอง พรอม

แอนเดรีย โบเซลลี นักรองโอเปราอันดับ

หนึ่งของโลก “พิพัฒน” ลั่นเงินแค 200-300 

ลาน จางได คุมยิ่งกวาคุม

เม� อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม โพสตเฟซ 

บุก “ประยุทธ จันทร โอชา Prayut-chan-o-

cha” ระบุวา พี่นองประชาชนครับ ตราบใดที่

โลกไมหยุดหมุน เราคนไทยก็จะตองไมหยุด

การพัฒนา ไมวาจะเกิดปญหาหรืออุปสรรค

นานัปการเพียงใดก็ตาม วันนี้รัฐบาลขอเชิญ

ชวนใหประชาชนชาวไทยทุกคน รวมกาว

ขามวิกฤตโควิด มองไปขางหนา และเตรียม

เปดประเทศแบบคอยเปนคอยไป 

โดยมี 2 ปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความ

สําเร็จคือ ความพร้อมเรื่องการจัดหาและ

การฉีดวัคซีนซึ่งมีแนวโนมที่ดีมากๆ ทุกอยาง

เปนไปตามแผนที่ ศบค.กําหนด รวมทั้งเร� อง

เวชภัณฑและระบบสาธารณสุขที่จะชวยสราง

ความเช� อมั่นวาจะสามารถรองรับอัตราการ

ติดเชื้อรายใหมและลดอัตราการสูญเสียใน

อนาคตได และอีกปจจัยที่สําคัญคือ ความมี

วินัยและความรวมแรงรวมใจกันของคนไทย

ทั้งประเทศ ในการเอาชนะโรคระบาด เพ� อมุง

สูการกลับมาใชชีวิตและการทํามาหากินตาม

ปกติสุข แบบ New Normal ใหไดในเร็ววันครับ

นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กลาววา 

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยติดเช้ือโควิด 

10,648 ราย เสียชีวิต 82 ราย ภาคใต

เขาสูสภาวะวิกฤต 5 จังหวัดระบาดติด

ท็อปเท็น สวนการฉีดวัคซีนพุง 64 ลาน

โดส อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยสัปดาห

หนาซิโนแวคหมดเกลี้ยง เร่ิมสูตรไขว

ใหม แอสตราเซน เน กา -ไฟเซอร

เม� อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

ศบค. รายงานสถานการณ โควิด-19 วา 

มีผูติดเชื้อรายใหม 10,648 ราย เปนการ

ติดเชื้อในประเทศ 10,523 ราย มาจาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 9,873 

ราย, มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 

650 ราย, จากเรือนจําและท่ีตองขัง 

111 ราย และเปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 14 ราย 

ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสมตั้งแต

ป 63 จํานวน 1,772,838 ราย ผูรักษา

หายปวยเพิ่ม 10,794 ราย ยอดรวม

หายปวยสะสมต้ังแตป 63 จํานวน 

1,647,255 ราย อยูระหวางการรักษา 

107,378 ราย อาการหนัก 2,845 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 668 ราย 

เสียชีวิตเพิ่ม 82 ราย เปนชาย 45 

ราย หญิง 37 ราย เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้น

ไป 58 ราย มีโรคเรื้อรัง 14 ราย จํานวน

น้ีเปนเด็ก 1 ราย อายุ 10 ขวบ ชาว

กัมพูชา จ.สระแกว ผูเสียชีวิตมากที่สุด

ใน กทม. 13 ราย ขณะยอดผูเสียชีวิต

สะสมตั้งแตป 63 จํานวน 18,205 ราย 

สําหรับการฉีดวัคซีนวันท่ี 15 

ต.ค. 524,670 โดส 

ไทยโพสต • กาวไกลคึกบุกอีสานประกาศ 

เชื่อหรือไม่ว่าประชาชนจะดีกว่านี้ถ้านายก

รัฐมนตรีช� อ “พิธา” ดาน “พีระพันธุ” รายยาว 

6 ขอเท็จจริงการสมัครเปนสมาชิกพรรคพลัง

ประชารัฐ ไมมีอะไรลึกลับซอนเง� อน แคอยาก

ชวย “บิ๊กปอม” สรางพรรคใหเปนสถาบัน

เม� อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายพีระ

พันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

และท่ีปรึกษาหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ  

(พปชร. ) ชี้แจงถึงการเขาสังกัดพรรคพลัง

ประชารัฐวา “ไปกันใหญ ไมเคยคาดคิด

วาการสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค พปชร. 

ของผม จะถูกนําไปวิเคราะห วิพากษวิจารณ 

ตีความ โยงกันจนวุนวายสับสนเหมือนที่เปน

อยูทุกวันนี้ ไมรูไปเอาขอมูลมาจากไหน 

ผมเองยังไมเคยรูเร� องเลย ผมใหสัม 

ภาษณปฏิเสธหลายครั้ง แตก็ยังวิเคราะห

วิจารณกันอยูแบบเดิมอีก เพ� อความชัดเจน

และเปนคําพูดของผมเอง โดยไมตองไปอาง

แหลงขาวลึกลับซับซอนซึ่งหาตัวตนไมได ผม

ขอยืนยันขอเท็จจริงของการเขาเปนสมาชิก

พรรค พปชร.ของผมดังนี้ครับ

1.ผมไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการเสนอ

เง� อนไขใดๆ ใหผมในการเขามาเปนสมาชิก

พรรค พปชร. เปนการสมัครเปนสมาชิก

ธรรมดาๆ ไมมีอะไรลึกลับซอนเง� อน

ทําเนียบรัฐบาล • นายกฯ ปลื้มกระแสตอบ

รับ “คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใชยิ่งได”  กิน ช็อป 

ใช ผานเดลิเวอรีประสบความสําเร็จ ยอด

มาตรการใชจายลดคาครองชีพของรัฐพุง

ทะลุแสนลานแลว 

เม� อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

มีความพึงพอใจตอผลการดําเนิน

โครงการคนละคร่ึงเฟส 3 และ

โครงการยิ่งใชยิ่งไดเปนอยางมาก 

เพราะไดรับเสียงตอบรับเปน

อยางดีจากทั้งประชาชนและ

รานคา สามารถลดภาระคาใชจายประจํา

วันของประชาชน เงินสะพัดในชุมชน เจา 

ของรานคา หาบเร แผงลอย รถเข็น ตางก็

มีรายไดเพิ่มขึ้น และการใชจายผานแพลต 

ฟอรมฟูดเดลิเวอรีก็สะดวก โดยลาสุด ยอด

รวมของมาตรการเยียวยาและการฟนฟู

เศรษฐกิจในประเทศ ทั้งโครงการคนละครึ่ง

เฟส 3 เพิ่มกําลังซ้ือในบัตรสวัสดิการแหง

รัฐ โครงการยิ่งใชยิ่งได และโครงการเพิ่ม

กําลังซื้อใหแกผูที่ตองการความชวยเหลือ

เปนพิเศษนั้น มียอดการใชจายของแตละ

โครงการ ผูใชสิทธิ์สะสมรวมกวา 39.9 ลาน

คน ยอดใชจายสะสมรวม 108,387.5 ลาน

บาท แบงเปน 1.โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 

เซลลการเมือง

รอจังหวะจับขั้ว

16หนา...

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14 อานตอหนา 14

จากการเมืองที่ถูกมองวาแบงเปน 

2 ขั้ว 3 พรรคใหญ ยังมีตัวแปร

ที่เปนพรรคขนาดกลาง และกลุม

ยอยที่แตกตัวจัดกลุมทําพื้นที่กัน

เปนเซลล โดยมีตัว

เลือก 2 แบบ 

คือยายพรรค 

หรือใชพรรค

สํารอง 2หนา...
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2 ในประเทศ

4

ลื่นลมปั่นป่วนในพรรคพลังประชารัฐ ในศึกแยก

ขั้ว 3 ป. สงบลงชั่วครู่ เป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่าง

กลืนเลือดกลับไปลงพื้นที่หาเสียงหวังคะแนนนิยม

จากประชาชน เพราะตอนนี้ยังไม่มีสูตรใดที่ดีไปกว่ากอด

คอหลวมๆ ใส่หน้ากากอนามัยเข้าหากัน ทำางานในหมวก

ของรัฐบาล และ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล จำาใจยอมรับชู 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

เมื่อนายกฯ ปิดประตูตายไม่มีการยุบสภา ประกาศ

อยู่ยาวไปครบเทอมจนถึงต้น 2566 เพื่อไปลุ้นสู้ศึกเลือกตั้ง

ทั่วไปในปีนั้น นับเป็นช่วงเวลาที่ขั้วการเมืองต้องเร่งเครื่อง

ทำาคะแนนให้มากที่สุด 

ถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้น รัฐบาลจะมีเวลาแค่ 1 ปี

กว่าๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลพวงวิกฤตต่างๆ ให้

จบ ทั้งการฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบตามจำานวนที่กำาหนด

ไว้ การปูพรมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการฟื้นฟูประเทศ 

หลังจากถูกโควิด-19 แช่แข็งมาร่วม 2 ปี พร้อมอัดฉีด

โครงการโดนใจประชาชน เช่น คนละครึ่ง เราชนะ ฯลฯ  

เดินหน้ามาตรการเปิดประเทศ ผ่อนคลายให้นักท่อง

เที่ยวเข้าประเทศหวังดึงเม็ดเงินเข้า ให้คนไทยได้กลับไปทำา

มาหากิน ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ลดเวลาเคอร์ฟิว ผ่อนคลาย

มาตรการในช่วงคาบเกี่ยวปลายปีถึงต้นปี อย่างที่ ศบค.เห็น

ชอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ภายใต้ข่าวบวกจากการประเมินของแบงก์ชาติ ที่

วิเคราะห์ว่าแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจดี แต่ยังต้องเฝ้า

ระวังผลต่อเนื่องที่กระทบต่อแรงงานที่ยังเปราะบาง ซึ่ง

ประเมินว่าจำานวนผู้ว่างงานและผู้เสมือนว่างงาน ณ สิ้นปีนี้

จะอยู่ที่ 3.4 ล้านคน ซึ่งเป็นระเบิดเวลาอีกลูกที่รัฐบาลต้อง

ติดตามแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

ที่สำาคัญคือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ พล.อ.ประยุทธ์

อาจต้อง “คิดใหญ่” มองไปถึงภาพของอนาคต โยนไพ่

กำาหนดทิศทางประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ต่าง

จากแนวทางที่ขั้วตรงข้ามกำาลังโฆษณาตัวเอง  

เพื่อชี้ให้เห็นว่าประเทศมีความหวังภายใต้การเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ท้าทายทุกคำาวิจารณ์ที่ด้อยค่าด้วยคำาว่า 

ผู้นำารัฐราชการ ปลัดประเทศ เพราะไม่มีตัวเลือกอื่น

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ คงต้องทำาหน้าที่แม่ทัพอาวุโสทิ้งทวนก่อน

กลับบ้าน สร้างฐานที่มั่นเพื่อเป็นแรงส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์

เดินไปสู่เป้าหมาย ด้วยการใช้คุณลักษณะความเป็น “บิ๊ก

ป้อม” ประสานสิบทิศ สร้างพันธมิตรทางการเมือง ฝ่า

กระแสของขั้วตรงข้าม เข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าง

ได้เปรียบ

แม้จะมีตัวละครใหม่ๆ เกิดขึ้นมาในพรรคพลัง

ประชารัฐ เช่น “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ที่ปรึกษาพรรค

พลังประชารัฐ เป็นกลุ่มการเมืองที่แตกตัวจากพรรค

ประชาธิปัตย์เข้ามาถ่วงดุลสายของผู้กองธรรมนัส พรหมเผ่า 

จัดสมการ “สามก๊ก” ไม่ให้เกิดการรวมศูนย์ แต่ในที่สุดก็คง

ยังไม่ถึงเวลาของ “พีระพันธุ์” ที่จะถูกชูขึ้นมาเป็นนายกฯ 

เพราะมีการมองว่า การเมืองต่อจากนี้จะมีแกนหลัก

เป็นพรรคการเมืองแค่ 3 พรรคคือ พลังประชารัฐ เพื่อไทย 

และก้าวไกลเท่านั้น ทำาให้ “ลุงตู่” ยังเป็นป้ายตราสัญลักษณ์

ของพลังประชารัฐที่ยังพอไปขายได้กับลูกค้าเก่า 

แม้จะมีความพยายามชักใยให้พลังประชารัฐไปจับมือ

กับเพื่อไทย ผลัก “ก้าวไกล” เป็นศัตรูตัวใหม่ แต่ทั้งหมด

นั้นไม่อาจนำามา “ฟันธง” ได้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะ

เป็นไปตามนั้น โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ถูกมองว่าจะเป็น 

“ตัวแปร” สำาคัญที่อาจจะถูกจีบมาจับขั้วกับพรรคที่ชูธง 

“ปฏิรูปสถาบัน” อย่างก้าวไกล 

หากดูเนื้อในของเพื่อไทยในวันนี้ แม้กระแสความนิยม

ของ “ทักษิณ ชินวัตร” ยังพอมีอยู่ เมื่อบวกรวมกับฐาน

เสียงและฐานของพรรค ก็มีภาษีว่าจะยังคงยึดคุมพื้นที่ได้ 

อยู่ แต่ส่วนใหญ่ก็กังวลไม่น้อยกับกระแสของพรรคก้าวไกล 

และโหวตเตอร์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรม

การออกเสียงเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป  

คู่แข่งของเพื่อไทย ในอีสานที่น่ากลัวคือ “ก้าวไกล” ที่

กำาลังรุกคืบในการเลือกตั้งท้องถิ่น และคะแนนนิยมดีขึ้น จน

กลายเป็นคำาถามที่ว่า จากสภาพการณ์ตลอด 10 ปีที่ชีวิตยัง

ไม่มีอะไรดีขึ้น ไม่มีอะไรต่างจากเดิม กระแสตื่นตัวทางการ

เมืองมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ง่ายขึ้น ประชาชนคน

เดิมจะเปลี่ยนใจและต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กลายเป็น

ข้อกังวลของ “บ้านใหญ่-เจ้าที่” ที่เริ่มสงสัย “ดีเอ็นเอของ

ทักษิณ” อาจไม่ขลังในภาคอีสานเหมือนเดิม

แน่นอนว่าผู้บริหาร รวมไปถึงนักการเมืองของพรรค

เพื่อไทย คงไม่อยากเป็นพันธมิตรหรือจับขั้วทางการเมือง

กับ “ก้าวไกล” ที่ถูกมองว่าเป็น “เด็กเมื่อวานซืน” แต่ใน

ที่สุดก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ “ทักษิณ” ที่กำาลัง

ออกอาการฟาดงวงฟาดงา ฟื้นฝอยเรื่องราวในอดีตกับ                         

“น้องตู่” 

หลังปฏิบัติการแอบแทงหลัง “ประยุทธ์” ในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาล้มเหลว จนทำาให้ “ขั้วที่ใฝ่ฝัน” 

ในการจับมือผลัก “ก้าวไกล” ให้ โดดเดี่ยวนั้นคงไม่น่าจะเกิด

ขึ้นได้อีกแล้ว

ด้วย “มายด์เซต” ของอดีตนายกฯ ผู้มั่นใจในตัวเองใน

การเดินเกม-ยุทธศาสตร์การเมืองด้วยความเก่งกล้าสามารถ 

แต่ถูกหลอกครั้งแล้วครั้งเล่า ให้คนอื่นบริหารก็ไม่ได้ดั่งใจ 

แถม “ไม่ได้ครบดีล” ตามที่สั่ง

ในที่สุดอาจต้องกลับมาใช้คนในตระกูลเข้าไปบริหาร

พรรค ส่งผลให้ชื่อของ “ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์” ลูกเขย

โปรไฟล์ดีเป็นชื่อแรกถูกเลือกเข้ามานำาพรรค แต่ยังต้อง

เคลียร์ปัญหาในครอบครัว จากข้อเสนอของ “ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร” ที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมคุมพรรคเช่นกัน โดยชู 

“เศรษฐา ทวีสิน” กับ “พ.ต.ท.ทวี สอดส่อง” เป็นตัวเลือก 

กลับไปอยู่ในสภาพเป็นพรรคเถ้าแก่ บริหารจัดการใน

รูปบริษัท สร้างเป็นกิจการของครอบครัว เลี้ยงดูนักการเมือง

เฉกเช่นพนักงานและลูกจ้าง โดยมีลูกเขยเจ้าของพรรคจ่อ

เป็นแคนดิเดตผู้นำา

ขณะที่พรรคก้าวไกลยังมีตัวเลือกเดียวคือ “ทิม” พิธา 

ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ที่มีคณะก้าวหน้าอย่าง “ธนา

ธร จึงรุ่งเรืองกิจ” และ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” รวม

ถึงม็อบสามนิ้วและเครือข่ายเป็นแรงหนุน โดยมีแนวคิด 

“ปฏิรูป” ในการขายให้คนรุ่นใหม่

จากการเมืองที่ถูกมองว่าแบ่งเป็น 2 ขั้ว 3 พรรคใหญ่ 

ยังมีตัวแปรที่เป็นพรรคขนาดกลางและกลุ่มย่อยที่แตกตัว

จัดกลุ่มทำาพื้นที่กันเป็นเซลล์ โดยมีตัวเลือก 2 แบบคือ ย้าย

พรรค หรือใช้พรรคสำารอง แล้วนั่งรอดูสถานการณ์ก่อน

ตัดสินใจเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง เพื่อกำาหนดเป็นนโยบายหา

เสียงเกาะไปกับขั้วที่ตัวเองเลือก 

“เวลาทอง” ของประเทศนับจากนี้จึงไม่ใช่แค่การ

ฟื้นฟูประเทศให้กลับมาเป็นปกติเท่านั้น หากแต่เป็นห้วง

เวลาที่ 3 พรรคใหญ่ รวมไปถึงผู้ที่ถูกชูเป็นนายกฯ คงต้อง

คิดค้น “กลยุทธ์” เพื่อสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองด้วยการนำา

เสนอสิ่งใหม่และแตกต่างให้ประชาชน พร้อมทั้งใช้เกมบน

ดิน-ใต้ดิน ในการรวบรวมเซลล์การเมืองให้มาอยู่กับตัวเอง

มากที่สุด 

แสดงศักยภาพให้ผู้สนับสนุนทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลัง้

เห็นว่ามีราคาพอที่จะพาขั้วของตัวเองเข้าสู่อำานาจ!!. 

(1)

งต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้นั่นแหละ

ว่า...บรรดาเด็กๆ และเยาวชน ที่ท่านถือกำาเนิด

เกิดขึ้นมาในยุคนี้ สมัยนี้ ออกจะเป็นอะไรที่น่า

สงสาร น่าเวทนา เสียเหลือเกิน จนแทบไม่เหลือใจจะไป

โกรธ กริ้ว ฉิวฉุน ถือสาหาความอะไรกับท่านได้มากมาย

ซักเท่าไหร่นัก...

(2)

คือมันเป็นยุคที่...เพลงเพราะๆ ก็แทบไม่มีให้ฟัง 

ส่วนใหญ่หนักไปทางงึมๆ งำาๆ โหยหวน ครวญคราง 

ด้วยเหตุเพราะเจ็บนิ้วโป้ง หรือนิ้วหัวแม่ตีนข้างใดก็แล้ว

แต่ หนังดีๆ ก็แทบไม่มีให้ดู ไม่ว่าจะเป็นหนังฮอลลีวูด 

หนังไทย หนังเกาหลี ฯลฯ ไม่ว่าจะผลิตออกมาเท่าไหร่

ต่อเท่าไหร่ ต่างก็หนักไปทาง ห่วยแตก ไปด้วยกันทั้ง

นั้น ไม่มีองค์ประกอบในการดำาเนินเรื่อง ไม่สมบท-สม

บาท แถมยังอาจไม่มีเหตุ-ไม่มีผลซะอีกต่างหาก ส่วน

ประเภทวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องสั้น ไปจนบทกลอน 

บทกวี ใดๆ ก็ตามที...ก็แทบไม่ต้องเสียเวลาพูดถึง คือคง

ไม่ต่างไปจากการบ่น การระบาย ไปตามเรื่อง ตามราว     

ฯลฯลฯ...

(3)

นั่นยังไม่รวมไปถึงสภาวะแวดล้อมในแต่ละเรื่อง 

แต่ละด้าน แค่ต้องเกิดมาเจอกับ ภาวะโลกร้อน ซึ่งกำาลัง

เข้าสู่จุดสูงสุดในช่วงนี้...ก็ตายแล้ว!!! แทบไม่เหลืออะไร

ให้คิด ให้หวัง ได้อีกต่อไป เจอกับน้ำาท่วม ฝนแล้ง ไฟ

ป่า ไปจนถึงโรคระบาด ฯลฯ ที่กระหน่ำาเข้ามาอย่างเป็น

ระลอก และมีแต่จะหนักหน่วง รุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่

งั้นก็ต้องเจอกับความเสื่อมโทรม ล่มสลายในทางการ

เมือง โดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยนี่แหละตัวดี

นัก ชนิดไม่ว่าเสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ แบบไหน 

ประเภทไหน ล้วนแล้วแต่กลายเป็น มายาภาพ ไปด้วย

กันทั้งสิ้น...

(4)

ยิ่งเป็นเรื่อง เศรษฐกิจ ด้วยแล้ว...โอกาสที่ รวย

ฉิบหาย กับ จนฉิบหาย ทิ้งห่าง ช่องว่าง ระหว่างกัน

และกัน แบบชนิดไม่เห็นหน้า-เห็นหลัง ไม่ว่าระหว่างโลก

รวย-โลกจน คนรวย-คนจน ในแต่ละซีกโลก แต่ละสังคม 

ฯลฯ จนสุดท้าย...ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องนำาไปสู่ความ

ขัดแย้งในขั้นตอนสุดท้าย นั่นก็คือ สงคราม ที่กำาลังรอ

คอยอยู่เบื้องหน้า หลังจากได้พักรบกันมาแล้วพอสมควร 

อะไรที่ฉิบหายอยู่แล้ว...ก็มีแต่จะยิ่งฉิบหายหนักขึ้นไป

ใหญ่ จนทำาให้สิ่งทั้งหลาย ทั้งปวง ที่กำาลังจะอุบัติขึ้นมา

ในอีกไม่นาน-ไม่ช้า ในแต่ละเรื่อง แต่ละด้าน อาจทำาให้

บรรดา คนแก่ ทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่ โชคดี...ที่ตายก่อน 

ไปด้วยกันทั้งสิ้น...

(5)

อันนี้นี่แหละ...ที่ทำาให้ความเป็นเด็ก ความเป็น

เยาวชน ในยุคนี้ สมัยนี้ ต่างเป็นอะไรที่น่าสงสาร น่า

เวทนา จนแทบไม่รู้สึกอยากจะโกรธ กริ้ว ฉิวฉุนใดๆ กับ

การแสดงออกต่างๆ นานาของเขาเหล่านี้กันอีกต่อไป อัน

เนื่องมาจาก กรรม-วิบากกรรม ที่กำาลังรอคอยเขาเหล่า

นี้อยู่เบื้องหน้านั้น มันออกจะอำามหิตและโหดร้าย ชนิด

แทบจินตนาการไม่ออกเอาเลยถึงขั้นนั้น การผงาดขึ้นมา

ของพวก เจน-เอ็กซ์ หรือ เจน-วาย ทั้งหลาย ที่ยังไงๆ...

คงหนีไม่พ้นต้องเข้ามาแทนที่บรรดาพวก เบบี้บูม อยู่

แล้วแน่ๆ ไม่ว่าคิดจะ ตีตั๋วยาวว์ว์ว์ ต่อไปอีกซักกี่ปี ต่อ

กี่ปี หรือมีวุฒิสมาชิกอยู่ในกระเป๋ากุงเกง ซักกี่ร้อยต่อกี่

ร้อย แต่ก็คงไม่อาจฝืน กงล้อแห่งกาลเวลา ได้เลย ไม่

อาจหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินไปในทิศทางตรงกันข้ามได้อยู่

แล้วแน่ๆ...

(6)

แต่ก็นั่นแหละ...จะด้วยความโหดร้าย โหดเหี้ยม 

อำามหิต ที่รอคอยอยู่เบื้องหน้า หรือจะด้วยเหตุผลกลใดก็

แล้วแต่ การผงาดขึ้นมาของบรรดา เจน-เอ็กซ์ เจน-วาย 

ทั้งหลาย ไม่ว่าในแวดวงใดๆ ก็ตาม ก็ใช่ว่า...จะสามารถ

นำามาซึ่งความสุข-ความสงบ ความร่มเย็น ให้กับแต่ละ

สังคม แต่ละประเทศ ได้ง่ายๆ ตรงกันข้าม...กลับอาจ

นำามาซึ่งความฉิบหาย...กับ...ฉิบหาย ให้หนักหนาสาหัส

ยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยเหตุเพราะ สภาพแวดล้อม อันเป็นตัว

กำาหนดพฤติกรรม อุปนิสัย วาสนาและสันดานต่างๆ มัน

ออกจะเป็นอะไรที่น่าเวทนา น่าสงสาร อย่างที่ว่าๆ เอา

ไว้แล้ว...

(7)

ด้วยเหตุนี้นี่เอง...ไม่ว่าจะเป็น เจน-เอ็กซ์ เจน-

วาย หรือ เจน ไหนๆ ก็เถอะ...ถ้าหากต้องการที่จะนำาพา

ประเทศชาติ บ้านเมืองและสังคม หรือแม้แต่ภายในแวด

วงเล็กๆ ใดๆ ก็แล้วแต่ ให้พ้นไปจากความฉิบหาย...กับ...

ฉิบหายที่รอคอยอยู่เบื้องหน้า มีแต่ต้องหวนกลับไปปรับ

เนื้อ ปรับตัว ปรับจิต ปรับใจตัวเอง มีแต่ต้องย้อนเวลา

กลับไปค้นหา ไปแสวงหา สิ่งดีๆ งามๆ ที่เคยปรากฏ

ให้เห็นในยุคก่อน สมัยก่อน ในคนรุ่นก่อนๆ ไม่ว่าจะ

เป็นความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ความกตัญญู

กตเวที ความอดทนอดกลั้น โดยเฉพาะที่สำาคัญเอามากๆ                                                                          

ก็คือ ความซื่อสัตย์-สุจริต ความไม่คิดจะ โกง แล้ว

เอามาแบ่งกันมั่ง โดยไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกแปลความ 

ตีความ ในแบบโพสต์ โมเดิร์น หรือแบบไหนๆ แต่มัน

ก็คือ ธรรมะ คือ สัจธรรม คือเครื่องมือชิ้นสำาคัญ ที่

สามารถนำามาซึ่งความสุข-ความสงบ-ร่มเย็น ของสังคม

แต่ละสังคม อย่างมิอาจปฏิเสธได้ โดยเด็ดขาด!!!.

ยุคของเจน-เอ็กซ์, เจน-วาย???

ค

ตัวเลือกผู้นำ�ประเทศไทย

เซลล์ก�รเมืองรอจังหวะจับขั้ว

ผู้ที่ถูกชูเป็นนายกฯ คงต้องคิดค้นกลยุทธ์             

เพื่อสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองด้วยการนำาเสนอ

สิ่งใหม่และแตกต่างให้ประชาชน พร้อมทั้งใช้

เกมบนดิน-ใต้ดิน รวบรวมดึงเซลล์การเมืองให้

มาอยู่กับตัวเองมากที่สุด

ค



ปิดต้นสัปดาห์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง

เปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ แจกแจงรายละเอียดนำาร่องนักท่องเที่ยว

ฉีดวัคซีนครบโดสจาก 10 ประเทศเข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว โดย

ต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR มา

แสดง และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-

19 อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย 

พร้อมประกาศให้ร้านอาหารขายเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์และสถานบันเทิงเปิดให้

บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. นอกจาก

นั้น พล.อ.ประยุทธ์ยังขอบคุณทุกภาค

ส่วนที่ทำาให้บรรลุเป้าหมาย และได้รับ

ความร่วมมือจากประชาชนในการฉีด

วัคซีน ปลายสัปดาห์ ศบค.รับลูกมีมติลด

เวลาเคอร์ฟิวลงจาก 5 ทุ่มถึงตี 3 พร้อม

ขยายพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่ม 15 จังหวัด จัด

เกลี่ยโซนสีใหม่ ในภาพรวมถือเป็นการ

ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มขึ้น และคาด

หวังว่าจะช่วยให้ประชาชนได้เริ่มกลับมาทำามาหากินได้อีกครั้ง แต่ยัง

คงมีความเห็นแตกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายที่เห็นด้วยมองว่าจะทำาให้ธุรกิจที่

ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มานานได้ฟื้นตัว ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเกรง

ว่าจะเกิดการระบาดหนักระลอกใหม่ เนื่องจากมีการเปิดรับนักท่อง

เที่ยวเข้าประเทศ ส่วนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคงต้องรอดูซักระยะ

“โจ้” นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ออกมา

ช้ีเปร้ียงคนท่ีเป็นต้นตอน้ำาท่วม 64 คือ 2 ป. ท้ังนายกฯ และ “บ๊ิกป้อม” 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

เพราะน่ังเป็นผู้อำานวยการกองอำานวย

การน้ำาแห่งชาติ สำานักงานทรัพยากรน้ำา

แห่งชาติ หรือ สทนช. แต่กลับจัดการ

ปัญหาไม่ได้ พร้อมท้ังต้ังข้อสังเกตถึง                    

สทนช.ในการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำาระบบ  

ไฮดรอลิก เพราะพบความไม่โปร่งใสและ

ใช้การจัดซ้ือแบบพิสดาร ด้วยการคัด

เลือกบริษัทแทนการให้บริษัทเสนอราคา

เข้าแข่งขัน ส่งผลให้ สทนช.ต้องช้ีแจง

ยาวเหยียดผ่านเพจ ยืนยันทำาทุกอย่าง

ด้วยความโปร่งใส ขณะท่ี  “สุรสีห์ กิตติ

มณฑล” เลขาธิการ สทนช.เข้าพบนายกฯ 

ในฐานะท่ีเพ่ิงเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันท่ี 1 

ต.ค.หมาดๆ เด้งรับนโยบายบริหารจัดการน้ำาท้ังเร่งด่วนและระยะยาว 

เน้นการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำาอย่างแม่นยำาชัดเจนย่ิงข้ึน 

“ไทม์ไลน์” ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกต้ัง ส.ส. ท่ีสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ไปร่าง

มา 30 มาตรา อยู่ระหว่างการนำาเข้าสู่ท่ีประชุมของคณะกรรมการ เมื่อ

เสร็จส้ินจะเปิดเผยรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณชนต่อไป ผู้สื่อข่าวซักไซ้

ไล่เลียง “วิษณุ  เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ถึงข้ันตอนก่อนคลอด

ออกมาเป็นกฎหมาย หลังจาก พ.ต.อ.จรุง

วิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.เข้าพบหารือ

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล ได้ความว่าข้ันตอนกว่า

จะเขย่าจบก็น่าจะใช้เวลายืดยาวร่วม

คร่ึงปี หลังมีการประกาศใช้ร่าง รธน.

ใหม่ จึงจะนำากฎหมายเข้าสู่การพิจารณา

ของ ครม.เพื่อเห็นชอบได้ จากน้ันส่งให้

รัฐสภาพิจารณาให้เสร็จภายใน 180 วัน 

หรือ 6 เดือน เสร็จแล้วก็จะส่งกลับไป

ให้ กกต.อีกภายใน 15 วัน เพื่อดูว่าการ

ท่ีคณะกรรมาธิการนำาไปแก้น้ันผิดไปจาก

เจตนารมณ์ของ กกต.หรือไม่ โดย กกต.

จะต้องตอบกลับมาภายใน 10 วัน จากน้ัน

สภาก็จะทำาการแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วันจึงจะนำาข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย

หลังกรรมการบริหารและ ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ลงมติขับ 

“ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ” ส.ส.อุตรดิตถ์ กับ “พรพิมล ธรรมสาร” 

ส.ส.ปทุมธานี พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคได้ไม่นาน “ส.ส.ศรัณย์

วุฒิ” ก็เปิดแถลงข่าวที่รัฐสภา ยืนยันความบริสุทธิ์ ย้ำาว่าไม่ได้มีปัญหา

กับ “ทักษิณ ชินวัตร” และคุณหญิง

พจมาน ณ ป้อมเพชร ยังเคารพรัก แต่

ถูกกดดันจากอสุรกายร้ายปีศาจในห้อง

แอร์ อักษร “พ.”-กลุ่ม “ขี้รังแค”  ที่

กีดกันไม่ให้ตนอภิปรายไม่ไว้วางใจ แถม

สาปแช่งคนที่ออกมาบอกว่าตัวเอง

กินกล้วยได้ประโยชน์ โดยมี นพ.ระ

วี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรม

ใหม่ รออ้าแขนรับเข้าพรรค อยู่ข้างๆ 

ยืนยันสถานะ ส.ส.ของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ ไม่ได้มาเข้าพรรคในฐานะ

งูเห่า ส่วน “พรพิมล ธรรมสาร” ก่อน

หน้านี้มีรายงานข่าวว่าจะไปสังกัดพรรค

ภูมิใจไทย แต่ยังไม่มีการยืนยันจากเจ้าตัว ขณะที่แกนนำาพรรคภูมิใจ

ไทยเองก็ยังไม่มีการฟันธงในเรื่องนี้.
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3ในประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

ทภ.1 พ.ท.นาวิน กุลไทย หัวหน้า ฝกม.พล.1 รอ. ขึ้นเป็น  

ผบ.ร.21 พัน.3 รอ. นอกจากนั้นยังมีชื่อของ พ.ท.สุรเศรษฐ์ 

สุทธิพงศ์พันธ์ เป็นผู้บังคับ

กองพันที่ 12 กรมทหาร

ปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ 

(ป.2 พัน. 12 รอ.) โดยมี 

พ.ท.พงศ์กรณ์  อบมา เป็น 

ผบ.ป.พัน.2 รอ. 

ที่น่าสนใจมีการ

ปรับย้ายใน กรมสไตร

เกอร์ กองพลทหารราบ

ที่ 11 โดยมีชื่อของ ผู้พัน

โอม-พ.อ.อัครพัฒน์ เทพ

ณรงค์ อดีต ทส.ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม จากรองเสธ.พล.ร.

11 มาเป็น รอง ผบ.ร.112 

จ่อเป็นผู้การกรมในอนาคต 

โดยปัจจุบันกรมดังกล่าวได้

ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย จ.ชลบุรี รวมไปถึง 

พ.อ.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฏ์ อดีตผู้บังคับกองร้อยทหาร

ช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน เป็นผู้บังคับกองพันที่ 602 

กรมทหารช่างที่ 11 (ผบ.ช.11 พัน.602)

คงเป็นช่วงที่กองทัพต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับรู้ภารกิจที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงหน่วย

งานที่มีกองทัพเป็นแม่งานหลักอย่างกองอำานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่มีภารกิจ

ล้นมือ ล่าสุด พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการ

ทหารบก ในฐานะรองผู้อำานวยการรักษาความรักษามั่นคง

ภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) จึงได้แต่งตั้งทีมโฆษก 

กอ.รมน.ขึ้นมาใหม่ โดยให้ พล.อ.สิทธิชัย มากกุญชร เป็น

โฆษก มี เสธ.ต๊อด-พ.อ.วินธัย สุวาร ีและ พ.ท.หญิง นุช

ระวี แจ่มจำารัส ย้ายวิกจาก ทบ.มาเป็นรองโฆษก กอ.รมน. 

และยังมีผู้ช่วยโฆษก กอ.รมน.อีก 3 นาย ประกอบด้วย 

พ.ท.หญิง ปรีดิ์พัฒน์ กิจจาทร, ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐ พร

นิพัทธ์กุล และร.อ.หญิง สวิส 

รังสรรค์สวัสดิ์ ทั้งนี้ หากนับ

แต่เริ่มปีงบประมาณปี 2565 

จะเห็นได้ว่าเหล่าทัพให้ความ

สำาคัญกับทีมงาน โทรโข่ง-โพ

เดียม เป็นพิเศษ นอกจากใช้

โฆษกชั้นยศนายพลแล้ว ยังมี

ทีมงานอีกหลายคน ไล่ตั้งแต่

กองทัพไทย 4  นาย กองทัพ

บก 4 นาย กองทัพเรือ 5 

นาย  กองทัพอากาศ 8  นาย 

กระทรวงกลาโหม 3 นาย 

เมื่อรวมกับ กอ.รมน.ที่ตั้งใหม่ 

6 นาย รวม “โฆษกทหาร” มี

ทั้งหมด 30 นาย •

สัปดาห์ที่ผ่านมา 

พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้

บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ได้มอบนโยบายประจำา

ปีงบประมาณ 2565 แก่กำาลังพลกองเรือยุทธการ ณ  ห้อง

ประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ 1 พร้อมทำาการ

ถ่ายทอดผ่านระบบ VTC ไปยังหน่วยต่างๆ ของกองเรือ

ยุทธการ ขยายนโยบายจาก ผบ.ทร.เพื่อปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม โดยก่อนหน้านั้นได้ไปตรวจเยี่ยมกำาลังพลบน 

เรือหลวงจวง บริเวณท่าเทียบเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี  ร่วมรับประทานอาหารและรับฟังความรู้สึกจาก

กำาลังพล โดย  ผบ.กร.มีกำาหนดการไปร่วมรับประทาน

อาหารกับกำาลังพลที่ปฏิบัติงานบนเรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ

ครั้ง โดยจะผลัดเปลี่ยนไปตามเรือต่างๆ ทุกลำาในระหว่าง

ดำารงตำาแหน่ง เพื่อดูความเป็นอยู่และทราบปัญหาที่แท้จริง

ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยตนเอง.

ข้าสู่ โหมดแต่งตั้ง นายพันสีกากี ตำาแหน่ง สารวัตร 

(สว.)-รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) วาระประจำา

ปี 2564 อย่างเป็นทางการ หลัง แม่ทัพใหญ่กรม

ปทุมวัน อย่าง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข สะบัดปากกา

เซ็นหนังสือข้อกำาหนด กฎเกณฑ์การแต่งตั้ง ไปถึง ผบช.

หรือตำาแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือ

ตำาแหน่งเทียบเท่า กำาหนดการจัดทำาบัญชีแต่งตั้ง สว.-

รอง ผบก. โดย บช.และ 

บก.หน่วยขึ้นตรง ใน

สังกัด สง.ผบ.ตร. ระดับ 

ผกก. และรอง ผบก.ให้

ส่งบัญชีในวันที่ 26 ต.ค.

64 ระดับ สว.และรอง 

ผกก.ส่งบัญชีแต่งตั้งวัน

ที่ 10 พ.ย.64 ส่วน บช.ต่างๆ ระดับ ผกก.และ รอง ผบก.

ส่งบัญชีแต่งตั้งวันที่ 26 ต.ค.64 ระดับ สว.และรอง ผกก. 

ซึ่งเป็นอำานาจของ ผบช.ให้ดำาเนินการจัดทำาบัญชีการแต่ง

ตั้งให้เสร็จสิ้นในวันที่ 12 พ.ย.64 และส่งบัญชีให้ ตร.ตรวจ

สอบวันที่ 13 พ.ย. ส่วนวันที่มีคำาสั่งแต่งตั้งและวันให้มีผล

บังคับใช้ยังไม่ได้กำาหนดชัดเจน 

ผบ.ปั๊ด อ้างไว้ในคำาสั่งบอกมอบ

หมายให้สำานักงานกำาลังพลแจ้ง

หน่วยให้ทราบเพื่อดำาเนินการ

ต่อไป อย่างไรก็ดี เมื่อบัญชีแต่ง

ตั้งกำาหนดเสร็จรวดเร็วแบบนี้                 

นักว่ิง ก็คงต้องขยับกันพร่ึบพร่ับ 

น่าดูช่วงนี้ •

ออกมาควบคู่กับคำาสั่ง

ทำาบัญชีแต่งตั้ง นายพัน ของ  

ผบ.ปั๊ด ตอนนี้หลาย บช.ส่ง

หนังสือแจ้งเวียนไปถึง รอง 

สว.-รอง ผบก.ทุกนาย ที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อน

ตำาแหน่งสูงขึ้นวาระประจำาปี 

2564 ให้จัดทำารายงานผลการ

ปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่ที่ดำารง

ตำาแหน่งตามปกติ และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

ในรอบปีที่ผ่านมา ความยาวไม่เกินคนละ 2 หน้ากระดาษ 

A4 ส่งให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับใช้ประกอบ

การพิจารณาแต่งตั้งตำารวจระดับ สว.-รอง ผบก.ครั้งนี้ ซึ่ง

ถือเป็นเรื่องดีที่หลายคนจะได้นำาเสนอผลงานของตัวเอง

ให้นายพิจารณา เพียงแต่สิ่งที่ ตำารวจ หลายคนหวั่นใจคือ 

การสั่งให้ส่งผลงานดังกล่าว ขอให้ นาย เอาไปใช้ประกอบ

การพิจารณาแต่งตั้งจริงๆ ไม่ใช่ทำาเป็นแค่  “พิธีกรรม” 

ประกอบการแต่งตั้งโยกย้ายให้ครบถ้วน แต่พอถึงเวลาแต่ง

ตั้งก็ดูกันเพียงว่าคนของใคร มีตั๋วสนับสนุนหรือไม่  ใคร

ไม่มีเส้น ไม่มีสาย ก็แห้วกันไปตามระเบียบ เหมือนหลายๆ 

ปีที่ผ่านมา •

เป็น 2 กองบัญชาการ

เกรดเอ ที่หลายคนกำาลัง

จับตาการจัดทัพระดับ นาย

พัน จะออกมาแบบไหน 

อย่างไร ทั้งกองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล (บช.น.) ยุค

ที่มี บิ๊กราญ-พล.ต.ท.สำาราญ 

นวลมา กุมบังเหียน ผบช.น. 

และกองบัญชาการตำารวจ

สอบสวนกลาง (บช.ก.) ยุค

ที่มี บิ๊กก้อง-พล.ต.ท.จิรภพ 

ภูริเดช กุมบังเหียน ผบช.ก. 

เพราะต่างเป็นนายพลหนุ่ม  

นรต.50 ซึ่งถือเป็นกำาลัง

สำาคัญของ กรมปทุมวัน หาก

การจัดขุนพลข้างกายถูกที่ 

ถูกคน ถูกงาน ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และทิศทาง

สำานักงานตำารวจแห่งชาติในอนาคตพอจะเห็นแสงสว่าง

ปลายอุโมงค์แค่ไหน ซึ่งเท่าที่ฟัง บิ๊กก้อง ประกาศต่อ

หน้าลูกน้อง บช.ก. ในวันมอบนโยบายเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 

นายพัน รอบนี้ ในทำานองถึงแม้ใครรายไหนจะมี

ตั๋ว มีฝาก มีการเสนอชื่อเข้ามาอยู่สอบสวนกลาง 

หากตรวจสอบประวัติ ตรวจสอบพฤติกรรม ถ้า

ใครด่างพร้อย มีพฤติกรรมเทาๆ ดำาๆ จะกาหัวทิ้ง

ทันที โดยไม่สนใจผู้สนับสนุนจะเป็นใครทั้งนั้น....

เยี่ยมๆ •

ต้องจริงจัง 

ต้องเด็ดขาดแบบนี้ 

กรณี พ.ต.ท.ยสพนต์  

พวงทอง อายุ 48 

ปี เป็นนักเรียนนาย

ร้อยตำารวจ (นรต.)  

อดีตสารวัตรหัวหน้าสถานีตำารวจภูธรชุมแสง

สงคราม อ.บางระกำา จ.พิษณุโลก ที่ไปก่อเหตุ

ทำาร้ายร่างกายชาวบ้าน และถืออาวุธปืนยาวข่มขู่

สร้างความหวาดกลัวบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 170 

ม.3 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำาแพงเพชร ซึ่งเปิด

เป็นร้านขายส้มตำา เมื่อเวลา 17.40 น.                                  

วันที่ 21 ก.ย.64 โดยมีชาวบ้านที่อยู่ใน

เหตุการณ์ถ่ายคลิปขณะก่อเหตุนำาไปเผย

แพร่ลงสื่อออนไลน์ จนถูกคำาสั่งให้ไปช่วย

ราชการที่ ศปก.ภ.จว.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 

22 ก.ย.ที่ผ่านมา พร้อมกับตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตอนนี้ผลสอบ

เสร็จสิ้น  ผู้การพิษณุโลก พล.ต.ต.ธวัช วงศ์

สง่า เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสืบสวน

ข้อเท็จจริงมีความเห็นแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยร้ายแรง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์

การให้พักราชการ  หรือให้ออกจากราชการ

ไว้ก่อน คือถูกตั้งกรรมการสอบสวน และผู้

ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมไม่น่าไม่วางใจ ถ้า

ให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสีย

หายกับราชการ จึงมีคำาสั่ง ภ.จว.พิษณุโลก 

ที่ 329/2564 ลงวันที่ 11 ต.ค. ให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน •

สุดสัปดาห์ โผผู้พัน 337 ตำาแหน่งคลอด

ออกมา ปรับย้ายนายทหารเหล่าราบ ม้า ปืน 

สื่อสาร ช่าง รบพิเศษทั่วประเทศ โฟกัสไป

ที่การปรับย้าย ผู้พันบูรพาพยัคฆ์-ทหารเสือ

ราชิน ีบางตำาแหน่งหมุนเวียนไปงานฝ่าย

อำานวยการเพื่อขยับยศ แต่บางตำาแหน่งก็มีการ

ย้ายระนาบ พ.ท.ศันสนะ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา 

จาก ผบ.ร.21 พัน.1 รอ. ขยับขึ้นพันเอกใน

ตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.2 

รอ. นอกจากนั้นยังมีชื่อของ พ.ท.ฉัตรชัย โมก

ขะเวส รองเสธ.ร.21  รอ. เป็น ผบ.ร.

21 รอ.พัน.1 รอ. พ.อ.สุวิทย์ วิจิตร                            

กาญจน์  ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. ปรับ

ออกไปเป็นหัวหน้ากอง กองยุทธการ  

มทบ.12 (หก.กยก.) พ.อ.คมสันต์ พิม

พรัตน์ ผบ.ร.พัน.2 รอ. เป็น ผบ.ร.

12 พัน.3 รอ. พ.ท.ปองพล วิจิตรกาญจน์ จาก

หัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ร.2 รอ.มาเป็น ผบ.ร.2 

พัน.2 รอ. พ.ท.วีรพงษ์ สุทธการ จากหัวหน้า

ฝ่ายกำาลังพล พล.ร.2 รอ. (หน.ฝกพ.) ไปเป็น

ผู้บังคับกองพันกรมนักเรียนนายร้อยรักษา

พระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

(ผบ.พัน.กรม.นนร.รอ.รร.จปร.) 

พ.ท.นฤพล วิจิตรโท จาก ผบ.ร.2 พัน.

1 รอ. ถูกส่งออกไปเป็นหัวหน้ากองกองกิจการ

พลเรือน มทบ.11 (หน.กกร.มทบ.11) และให้ 

พ.ท.กันตภณ สวนนันท์ หัวหน้า ฝกร.พล.ร.

2 รอ. เป็น ผบ.ร.2 พัน.1 รอ. ย้าย พ.ท.จารุวัฒน์ ญาติ  

ผบ.ร.12 พัน.3 รอ.ไปเป็น ผช.นายทหารฝ่ายส่งกำาลังบำารุง  

พล.อ.สิทธิชัย มากกุญชร

สุรสีห์ กิตติมณฑล

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา

ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข

เ

เ

พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช



อสแอนเซแอฟ (SNCF) บริษัทการรถไฟแหงชาติฝรั่ง 

เศสประกาศวาจะไมขายน้ําที่บรรจุในขวดพลาสติกใน

ขบวนรถอีกตอไป โดยบรรจุภัณฑพลาสติกจะถูกแทนที่

ดวยกระดาษแข็งที่รีไซเคิลไดสําหรับน้ําเปลาและอะลูมิเนียม

ฝรั่งเศส-แอลจีเรีย เปาหมายใดในความขัดแยง

รรดาประเทศทุกทวีปทั่วโลกที่ฝรั่งเศสเคยไดเปน 

เมืองขึ้น นักประวัติศาสตรลวนเห็นพองวาแอลจีเรีย

ไดรับความสูญเสียมากที่สุด และชาติที่เจ็บแคน

ฝรั่งเศสมากที่สุดก็ตองยกใหแอลจีเรียเชนกัน แต

แทนที่ฝรั่งเศสจะพยายามหลีกเลี่ยงการสะกิดอารมณขุนเคืองของ

คนในอดีตอาณานิคม 130 ปแหงนี้ หลายครั้งฝรั่งเศสกลับเปนฝาย

เติมเชื้อไฟเสียเอง

ปลายเดือนที่แลวฝรั่งเศสประกาศลดจํานวนวีซาเดินทางเขา

ประเทศสําหรับพลเมืองแอลจีเรียและโมร็อกโกลงไปเปนสัดสวน

ครึ่งหนึ่งจากเดิม สวนตูนิเซียถูกลดลงไป 1 ใน 3 เพ� อเปนตอบโต

กรณีทั้ง 3 ชาติลาชาเฉ� อยแฉะในการออกเอกสารรับพลเมืองของ

ตนกลับเขาประเทศจากการที่ถูกฝรั่งเศสเนรเทศออกไปฐานเขา

เมืองผิดกฎหมาย

เฉพาะของแอลจีเรีย ตั้งแตตนปจนถึงเดือนกรกฎาคม 

รัฐบาลฝรั่งเศสไดออกคําสั่งเนรเทศไปถึง 7,731 คน แตทางการ

แอลจีเรียจัดเตรียมเอกสารใหสําหรับการสงตัวผูกระทําผิดเหลานั้น

เพียงแค 31 คน

มาตรการลดโควตาวีซาดังกลาวสงผลใหการเยี่ยมญาติใน

ฝรั่งเศสของชาวแอลจีเรียประสบปญหา รมว.ตางประเทศของ

แอลจีเรียเรียกเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํากรุงแอลเจียรเขาพบ

เพ� อประทวงมาตรการของรัฐบาลฝรั่งเศส

“เปนการตัดสินใจฝายเดียวของทางฝรั่งเศส ไมมีการ

ประสานงานกับทางฝงแอลจีเรีย” รมว.ตางประเทศแอลจีเรียให

สัมภาษณ และวา “น�าสงสัยวาอะไรคือแรงจูงใงของฝรั่งเศส”

ไมกี่วันตอมา “เอมมานูเอล มาครง” ประธานาธิบดีฝรั่งเศส 

ทําใหสถานการณแยลงไปดวยการกลาวกับลูกหลานของฮารกิ 

(Harki) อดีตแอลจีเรียนที่รวมรบเคียงบาเคียงไหลกับทหารฝรั่งเศส

ในสงครามเพ� อเอกราชของแอลจีเรีย (ค.ศ.1954-1962) ที่ทําเนียบ

ประธานาธิบดี วังเอลิเซ กรุงปารีส

คํากลาวของมาครง บางชวงบางตอน ไดแก

“การสรางชาติแอลจีเรียเปนปรากฏการณที่คุมคาในการ

จับตามองเปนอยางยิ่ง อยากถามวากอนหนาที่ฝรั่งเศสจะเขาไปยึด

ครองมีชาติของชาวแอลจีเรียแลวหรือไม? นั่นคือคําถาม”

“มันมีการยึดครองอยูกอนนั้นแลว ผมแปลกใจที่ไดเห็น

ความสามารถของตุรกีในการทําใหผูคนลืมบทบาทของพวกเขาใน

แอลจีเรียไปหมดสิ้น แลวอธิบายวาฝรั่งเศสคือผูเปนเจาอาณานิคม

เพียงรายเดียว ยอดเยี่ยมมาก ชาวแอลจีเรียก็เช� อสนิท”

“ประวัติศาสตรของแอลจีเรียถูกเขียนขึ้นมาใหม ไมไดอยูบน

พื้นฐานความจริง แตอยูบนพื้นฐานของความเกลียดชังตอฝรั่งเศส”

ประธานาธิบดีมาครงกลาวดวยวา หลังจากแอลจีเรียไดรับ

เอกราชจากฝรั่งเศสในป 1962 แลวนั้น แอลจีเรียก็สรางชาติขึ้น

บน “การยืมความทรงจํา” โดยระบบการทหารนําการเมือง และ

ยัดเยียดใหคนรับรูวาปญหาทั้งหมดมาจากฝรั่งเศส

มาครงบอกวาเขาตองการจะผลิตส� อเปนภาษาอาหรับและ

เบอรเบอรเพ� อโตแยง “ขอมูลเท็จ” และ “โฆษณาชวนเช� อ” นําไป

เผยแพรในมาเกร็บ ภูมิภาคที่เคยถูกชนชาวเติรกปกครองและเขียน

ประวัติศาสตรขึ้นใหม

ทั้งนี้ มาเกร็บ หรือ “อัลมัฆริบ” (Magherb) เปนภาษา

อาหรับ แปลวา “ตะวันตก” ซึ่งก็คือดินแดนแอฟริกาตะวันตก

เฉียงเหนือ ปจจุบันกินพื้นที่ครอบคลุมประเทศแอลจีเรีย โมร็อกโก 

ตูนิเซีย ลิเบีย และมอริเตเนีย ชนชาติดั้งเดิมคือชาวเบอรเบอร 

หรือที่ชาวคริสตยุโรปเรียกวาชาวมัวร

ตนเดือนตุลาคม ทางการแอลจีเรียตอบโตคําพูดของ

ประธานาธิบดีมาครงดวยการหามเคร� องบินของฝรั่งเศสบินผาน

น�านฟาของพวกเขาไปยังฐานทัพอากาศในเขตซาเฮล ติดเขตแดน

ทางตะวันตกเฉียงใตของแอลจีเรีย ซึ่งฝรั่งเศสกําลังสูรบอยูกับกอง

กําลังกอความไมสงบในประเทศมาลี อยางไรก็ตาม โฆษกกองทัพ

อากาศฝรั่งเศสบอกวาคําสั่งหามบินผานน�านฟาแอลจีเรียกระทบ

ปฏิบัติการรบเพียงเล็กนอยเทานั้น

ตอมาเม� อสัปดาหที่แลว สํานักประธานาธิบดีแอลจีเรียออก

แถลงการณประณามคํากลาวของประธานาธิบดีมาครงอยางเปน

ทางการวา เปนการแทรกแซงกิจการภายในของแอลจีเรีย เปนการ

ดูหมิ่นเหยียดหยามชาวแอลจีเรียที่ไมอาจยอมรับได

“คําพูดของนายมาครงเปนการดูหม� นอยางฉกรรจตอความ

ทรงจําของผูสละชีพ 5.63 ลานคนในการตอตานการยึดครองของ

ฝรั่งเศสอยางกลาหาญ”

แถลงการณระบุดวยวาอาชญากรรมนับไมถวนของนักลา

อาณานิคมฝรั่งเศสที่กระทําตอแอลจีเรียตรงกับคํานิยามของการฆา

ลางเผาพันธุอยางสมบูรณแบบ

ในเวลาไลเลี่ยกัน แอลจีเรียมีคําสั่งเรียกตัวทูตประจําฝรั่งเศส

กลับประเทศ หลังจากเม� อเดือนพฤษภาคมปกอนก็เคยเรียกกลับมา

แลวครั้งหนึ่ง กรณีสถานีโทรทัศน France5 เสนอสารคดีเกี่ยวกับ

การประทวงของกลุม Hirak ตอตานระบอบทหารในแอลจีเรีย

บทความใน world socialist web site (wsws.org) โดย “อัน

โทนี ตอรเรส” วิจารณรัฐบาลฝรั่งเศสถึงมาตรการจํากัดการใหวีซา

วาจะสงผลตอชาวอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสทั้ง 3 ชาติที่ตองการ

เดินทางไปเยี่ยมญาติในฝรั่งเศส ทําใหมีผูเดือดรอนหลายลานคน

ป 2018 สถาบันสถิติแหงชาติฝรั่งเศสเปดเผยรายงานวา มีผู

อพยพยายถิ่นมาจากดินแดนมาเกร็บประมาณ 1.9 ลานคน ทายาท

ของพวกเขาที่เกิดในฝรั่งเศสกับผูปกครองจากมาเกร็บอยางนอย 

1 คนอีก 2.4 ลานคน หลานๆ ชาวมาเกร็บมีอีก 821,000 คน 

(ประเมินเม� อป 2011) ทําใหมีชาวมาเกร็บในฝรั่งเศสถึงราว 5.1 

ลานคน

มาครงเหมือนจะตั้งสติได พูดถึงทางออกของวิกฤต พูดถึง

ความสงบสันติ พูดวาเขามีความเคารพประชาชนชาวแอลจีเรีย

อยางสูงสุด และมีความสัมพันธที่ดีเยี่ยมกับประธานาธิบดี “อับดุล

มะยึด ตะบูน” แตแลวก็กลับมาปกปองคําพูดของตัวเองกอนหนา

นี้อีกครั้ง

“เราไดเริ่มงานของเราแลว เราไดขอใหเบนจาแมง สโตรา 

นักประวัติศาสตร ทํารายงานเกี่ยวกับเยาวชนฝรั่งเศส-แอลจีเรีย 

และผมจะทําตอใหเสร็จ คงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะทําใหเกิดความ

ตึงเครียดขึ้นอีก เพราะมันเปนเร� องราวของบาดแผล ปญหาคือมี

คนจํานวนมากที่ไมยอมผอนปรนตออีกฝาย แตเราก็อยูดวยกันใน

ประเทศเดียวกัน ดังนั้นเราตองมีโปรเจ็กตระดับชาติไว โอบกอด

พวกเรา” ทั้งนี้สโตราไดรับการแตงตั้งจากมาครงตั้งแตกลางปที่

แลวใหทํารายงานในช� อ “อนุสรณการตั้งอาณานิคมและผูคนชาว

แอลจีเรีย”

กรณีความเปนชาติของแอลจีเรียกอนหนาการเขามายึด

ครองของฝรั่งเศสนั้น “จีเล มองเซอรอง” นักประวัติศาสตร ระบุ

วา ความเปนรัฐในดินแดนมาเกร็บตอนกลางนี้มีมากอนแลวใน

หลายรูปแบบ

“คํากลาวที่วาความรูสึกในความเปนชาติของชาวแอลจีเรีย

เพิ่งจะแพรกระจายไปทั่วในชวงสงครามเพ� อเอกราชนั้นก็เปนความ

จริงอยู ซึ่งมันก็เปนความรูสึกเดียวกับความเปนชาติฝรั่งเศส ที่เพิ่ง

เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเชนกัน”

ส� อมวลชนหลายราย รวมถึงส� อของฝรั่งเศสเองวิเคราะหทาที

ของมาครงในชวงไมกี่วันที่ผานมาตอแอลจีเรียวา ที่จริงแลวเขาไม

ไดพูดกับลูกหลานชาวฮารกิ (Harki) หากแตสงสารถึงชาวฝรั่งเศส

หัวอนุรักษนิยมที่ตอตานการรับผูอพยพจากประเทศอดีตอาณานิคม 

รังเกียจมุสลิมจากตะวันออกกลาง และมองวาผลประโยชนชาว

ฝรั่งเศสดั้งเดิมตองมากอน

เหมือนเชนเม� อ 2 เดือนกอนที่มาครงเดือนทางไปเยือน    

เฟรนช โปลินีเซีย อาณานิคมโพนทะเลในมหาสมุทรแปซิฟก แลว 

กลาวสุนทรพจนแสดงความเสียใจตอการทดสอบระเบิดปรมาณูของ

ฝรั่งเศสบนเกาะแปซิฟกจํานวน 193 ครั้ง ระหวางป 1966-1996 

และมาครงยังไดใหคํามั่นสัญญาในการลงทุนพลังงานสะอาดใน  

เฟรนช โปลินีเซียอีกดวย

นักวิเคราะหมองวาเปาหมายของมาครงไมไดอยูที่แปซิฟก 

แตอยูที่การเมืองในฝรั่งเศส เขาสรางภาพความเปนหวงเปนใย

เพ� อนมนุษย และส� อสารไปยังชาวฝรั่งเศสกลุมคนรักสิ่งแวดลอม

ที่บานเกิด เพราะการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งตอไปจะมีขึ้นใน

เดือนเมษายนปหนา ซึ่งเขาหมายมั่นจะกลับมาเปนผูนําฝรั่งเศสอีก

สมัย

สําหรับความขัดแยงฝรั่งเศส-แอลจีเรียนั้นนับยอนไปไดเกือบ 

200 ป ฝรั่งเศสเริ่มรุกรานแอลจีเรียในป 1830 เวลานั้นจักรวรรดิ

ออตโตมันกําลังเส� อมอิทธิพลหลังจากมีอํานาจในดินแดนแถบนี้อยู

เปนเวลาราว 300 ป

ดวยนโยบายผลาญภพหรือทําลายลางทุกสิ่งที่ขวางหนา ทุก

อยางที่คิดวาจะทําใหศัตรูพายแพอยางรวดเร็ว สงผลใหฝรั่งเศสได

แอลจีเรียเปนอาณานิคมเบ็ดเสร็จในป 1834 และแบงแอลจีเรีย

ออกเปน 3 เขต ไดแก แอลเจอร โอราน และคอนสแตนติน

ชวงทศวรรษแรกในการยึดครองของฝรั่งเศส ชาวแอลจีเรีย

ที่มีอยูราว 3 ลานคนเสียชีวิตไประหวาง 5 แสนถึง 1 ลานคน ฝาย

ฝรั่งเศสตายไปเกือบ 1 แสนคน

การกดขี่ขมเหงผูอยูอาศัยเดิมเกิดขึ้นเร� อยมา ชาวแอลจีเรีย

ถูกนับเปนพลเมืองชั้นสอง มีการเลือกปฏิบัติกับคนที่ไมยอมเปลี่ยน

ศาสนา การลงโทษหนักหน�วงปาเถ� อน การริบทรัพยสินและที่ดิน

ขบวนการตอสูเพ� อเอกราชเริ่มกอตัวหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 

สวนใหญมาในรูปแบบของพรรคการเมือง แตสุดทายมักถูกฝรั่งเศส

ใชกฎหมายยุบทิ้ง

ผูนํากลุมรักชาติ “เฟอฮัต อับบาส” กอตั้งสหภาพประชาชน

แอลจีเรียในป 1838 และในป 1943 เขาไดเขียนคําประกาศ

ประชาชน เรียกรองขอรัฐธรรมนูญสําหรับชาวแอลจีเรีย แตแลว

วันที่ 8 พฤษภาคม 1945 กองทัพฝรั่งเศสและ “กลุมตีนดํา” 

(Pieds-noirs) ซึ่งเปนชาวฝรั่งเศสในแอลจีเรีย โจมตีเอาชีวิตผู

ประทวงเรียกรองอิสรภาพในเมืองเซติฟ เขตคอนสแตนติน “การ

สังหารหมูเซติฟ” ทําใหชาวแอลจีเรียเสียชีวิตนับหม� นคน

เหตุการณดังกลาวถือเปนจุดเปลี่ยนใหเกิดสงครามเรียก

รองเอกราช ซึ่งเริ่มขึ้นอยางจริงจังในป 1954 โดยพรรคการเมือง

สําคัญช� อ “แนวรวมปลดปลอยแหงชาติ” (FLN) ซึ่งมีกองกําลังช� อ 

“กองทัพปลดปลอยแหงชาติ”

นอกจากนี้ทหารแอลจีเรียจํานวนมากที่รับใชกองทัพฝรั่งเศส

ในสงครามอินโดจีนเกิดความเห็นอกเห็นใจตอชาวเวียดนามที่ลุก

ขึ้นสูกับฝรั่งเศส พวกเขานําประสบการณนั้นมาใชในแอลจีเรียโดย

การเขารวมกับกองทัพปลดปลอยแหงชาติ

แมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หลายประเทศอาณานิคม

ทั่วโลกทยอยไดรับอิสรภาพจากผูยึดครองชาติยุโรปกันเกือบทั่ว

หนาในชวงยุคทศวรรษ 1950 แตฝรั่งเศสยังคงอับอายขายขี้หนา

จากการถูกนาซีเยอรมันบุกยึดไดในเวลาเพียง 6 สัปดาห แลว

เพิ่งพายแพในอินโดจีนอยางเจ็บแสบเม� อป 1954 หากตองเสีย

แอลจีเรียซึ่งเปนอาณานิคมเกาแกและใกลบานไปอีกก็จะเสีย

เหลี่ยมเสียทรงในเวทีโลกชนิดไมเหลือราคา ฝรั่งเศสจึงยอมไมได

และตอสูสุดกําลัง

แตวิธีการรบดวยความโหดรายทารุณของกองทัพฝรั่งเศส 

ทําใหชาวแอลจีเรียยิ่งเกลียดชัง การสนับสนุนของชาวฝรั่งเศส

จากพื้นทวีปยุโรป หรือที่เรียกวา “เมโทรโปลิแตงฝรั่งเศส” เปน

ไปอยางเหินหาง รวมทั้งการสูญเสียเครดิตในระดับนานาชาติกอน

หนานั้น จนแมแตพันธมิตรรายสําคัญอยางสหรัฐอเมริกาก็ไมเอา

ดวย

และเม� อสหประชาชาติรับรองสิทธิการเรียกรองเอกราช

ของชาติอาณานิคมในป 1960 “นายพลชารลส เดอโกล” 

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสในเวลานั้นตัดสินใจเจรจากับพรรคแนว

รวมปลดปลอยแหงชาติแอลจีเรีย จบลงดวยการลงนามใน Evian 

Accord หรือ “ขอตกลงเอเวียง” เม� อวันที่ 18 มีนาคม 1962

จากนั้นการลงประชามติของฝรั่งเศสเกิดขึ้นในวันที่ 8 

เมษายน 1962 ผลปรากฏวาชาวฝรั่งเศสที่ออกมาใชสิทธิ์เห็นดวย

กับขอตกลงเอเวียง 90.8 เปอรเซ็นต วันที่ 1 กรกฎาคมปเดียวกัน 

การลงประชามติมีขึ้นในแอลจีเรียบางดวยคําถามวา “คุณตองการ

ใหแอลจีเรียเปนรัฐอิสระดวยการมีความรวมมือกับฝรั่งเศส ภาย

ใตเง� อนไขที่นิยามขึ้นโดยคําประกาศวันที่ 19 มีนาคม 1962 หรือ

ไม?” ผลออกมา 99.72 เปอรเซ็นตประชาชนเห็นดวย จบสงคราม 

8 ปที่คราชีวิตคนไปมากกวา 1 ลานคน พลัดถิ่นราว 2 ลานคน 

นายพลเดอโกลถูกทหารฝายที่ไมเห็นดวยพยายามทํารัฐประหาร

และลอบสังหารหลายครั้ง

ชาวฝรั่งเศสในแอลจีเรียหรือกลุมตีนดําราว 9 แสนคนหนี

กลับฝรั่งเศส เพราะกลัวถูกแนวรวมปลดปลอยแหงชาติแอลจีเรีย

ลางแคน เกิดความโกลาหลวุนวายขึ้นในฝรั่งเศส เพราะไมคาดคิด

วาจะมีผูอพยพเขาไปจํานวนมหาศาลพรอมๆ กัน

“ฮารกิ” ทหารมุสลิมแอลจีเรียนที่รวมรบในนามกองทัพ

ฝรั่งเศสถูกมองวาเปนพวกทรยศขายชาติ ถูกสังหารโดยกลุมแนว

รวมแหงชาติและฝูงชนที่โกรธแคนไปหลายคน แมวาขอตกลง

เอเวียงจะระบุหามไว ฮารกิที่เหลือขามทะเลหนีเขาฝรั่งเศสได

ประมาณ 9 หม� นคน ทุกวันนี้มีอนุชนคนรุนหลังในฝรั่งเศสจํานวน

มาก ถือเปนประชากรหลักของชาวฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรีย

และมาครงกําลังตองการคะแนนเสียงจากพวกเขาในการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีตนปหนา.

----------------

อางอิง

- wsws.org/en/articles/2021/10/14/alge-o14.html

- france24.com/en/france/20211003-algeria-escalates-

france-diplomatic-row-with-flight-ban

- en.wikipedia.org/wiki/Algerian_War

- aljazeera.com/news/2021/10/10/algeria-demands-

frances-total-respect-says-president

- aa.com.tr/en/europe/tensions-escalate-between-

france-algeria-over-french-president-s-remarks/2382141
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4 บทความ

บ

ภาพเหตุสังหารหมูเซติฟในแอลจีเรีย เม� อวันที่ 8 พฤษภาคม 1945 ทําใหชาวแอลจีเรียเสียชีวิตเรือนหม� น (ภาพจาก jazairhope.org)

รถไฟเตเชเวจอดที่สถานีรถไฟในเขตชารองตง-เลอ-ปงต กรุงปารีส

สําหรับน้ําโซดา

อแลง คราโควิตช หัวหนาฝายปฏิบัติการการเดินทางของผู

โดยสารของแอสแอนเซแอฟ โพสตทางทวิตเตอรเม� อวันพฤหัสบดีที่ 

14 ตุลาคมวา “พลาสติกไมใชสิ่งที่วิเศษอีกตอไปแลว” 

ฝรั่งเศสคอยๆ เพิ่มมาตรการจํากัดการใชบรรจุภัณฑแบบใช

ครั้งเดียวทิ้งเพ� อชวยลดขยะ ทามกลางหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ

ผลกระทบของพลาสติกตอสรรพชีวิต โดยเฉพาะกับบรรดาสัตวใน

ทะเล

รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศ

เม� อวันจันทรที่ผานมาวา บรรจุ

ภัณฑพลาสติกจะถูกหามใช

สําหรับผักและผลไมเกือบ

ทั้งหมดตั้งแตเดือนมกราคมป

หนา

กระทรวงสิ่งแวดลอม

ฝรั่งเศสเผยขอมูลวา ปจจุบันผล

ไมและผัก 37% ในทองตลาด 

ขายดวยบรรจุภัณฑพลาสติก แต

จะอนุญาตใหผักและผลไมที่มี

ความบอบบางมาก เชน สตรอว

เบอรรี ใชบรรจุภัณฑพลาสติกได

ถึงป 2569  

กระทรวงสิ่งแวดลอม

กลาวในแถลงการณวา “เราใช

พลาสติกที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้งใน

ปริมาณมหาศาลในชีวิตประจํา

แ

รถไฟแอสแอนเซแอฟขณะวิ่งผานเมืองปสซีย จังหวัดโอต-ซาวัวของฝรั่งเศส

ทําลายเสื้อผาที่ขายไมออก และจะแบนบรรจุภัณฑพลาสติกแบบใช

ครั้งเดียวทิ้งทั้งหมดภายในป 2583

สวนเจาหนาที่กรุงปารีสประกาศในสัปดาหนี้วา พวกเขาตั้ง

เปาที่จะกําจัดบรรจุภัณฑพลาสติกทั้งหมดออกจากศูนยรับเลี้ยงเด็ก

ของรัฐ, โรงอาหารและบานพักคนชราใหไดภายในป 2569.

วันของเรา” และทางกระทรวงกําลังหามาตรการเพ� อลดการใช

พลาสติกที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง โดยจะสงเสริมใหใชวัสดุอ� นทดแทน 

หรือใชบรรจุภัณฑที่นํามาใชใหมและรีไซเคิลได

ปที่แลวฝรั่งเศสผานกฎหมาย “เศรษฐกิจหมุนเวียน” อยาง

ครอบคลุม ซึ่งมีวัตถุประสงคตองการลดขยะโดยจะหามรานคาปลีก

สําหรับน้ําโซดา

รถไฟฝรั่งเศสเลิกขายขวดน้ําพลาสติก
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5ตางประเทศ

เฟ� องฟู ในป 1924 ไดเปนพรรครวมรัฐบาลครั้งแรก

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 พรรคเปนสวนหนึ่งของพรรค

รวมรัฐบาล ดวยบริบทสงครามและนโยบายรัฐบาล กิจการหลาย

อยางกลายเปนของรัฐ รัฐบาลเขาควบคุมเศรษฐกิจสังคมใกลชิด 

แตไมนานความนิยมตอพรรคเส� อมถอย เพราะการวางแผนจาก

สวนกลางขาดประสิทธิภาพ ระบบราชการเช� องชา 

อยางไรก็ตาม พรรคแรงงานอังกฤษคงความเปนพรรคหลัก

พรรคหนึ่งคูกับพรรคอนุรักษนิยม มีโอกาสเปนฝายรัฐบาลอีก

หลายครั้ง และมีพัฒนาการเร� อยมา เชน ป 1972 เกิดตําแหน�ง

ผูนํา Young Socialist จากการเลือกตั้งภายในพรรคทั่วประเทศ 

ป 1990 มติพรรคใหจัดตั้ง Policy Forum เพ� อทํางานดาน

นโยบายโดยเฉพาะ มีจํานวนเกือบ 200 คน คณะทํางานมาจาก

การเลือกตั้งวาระ 2 ป แบงเปน 8 กลุมครอบคลุมนโยบายทุกดาน

จะเห็นวา ระบบการทํางานของพรรคโปรงใสเปนระบบ

ระเบียบ เปดกวางใหสมาชิกพรรคทั่วประเทศมีสวน มีคณะ

ทํางานเฉพาะดาน ตําแหน�งสําคัญมาจากการเลือกตั้งโดย

สมาชิกทั้งหมด มีตัวแทนจากกลุมเฉพาะตามสัดสวน เชน 

ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนคนผิวสี ตัวแทนนักสังคมนิยม ตัวแทน

ทองถิ่น ตัวแทนสหภาพที่หลากหลาย เชน สหภาพครู สหภาพ

เกษตรกร

พรรคแรงงานในยุคโลกาภิวัตน:

พรรคแรงงานอังกฤษผูกติดกับสหภาพแรงงานเร� อยมา แต

เม� อระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมดั้งเดิมอยางถานหิน 

เหล็กกลา อูตอเรือ อุตสาหกรรมหนักหลายอยางเส� อมถอย ใน

ขณะที่ภาคบริการ ธุรกิจสมัยใหมเติบโต เปนปจจัยใหสหภาพออน

แรง ผลคือพรรคแรงงานที่เคยผูกติดกับสหภาพตองปรับตัวหา

ยุทธศาสตรใหม

โทนี แบลร (Tony Blair) คือผูมากับแนวทางใหม ไมยึดฐาน

เสียงสหภาพมากเชนอดีต ลดความเปนสังคมนิยมและหันไปหาทุนนิยม

มากขึ้น แบลรถึงกับเรียกช� อพรรควาใหมวา “New Labour”

แนวทางนี้หรือที่บางคนเรียกวาลัทธิแบลร (Blairism) ถูก

กลาวขานวาเปน “ทางเลือกที่ 3” (third way) เปนการผสมผสาน

ทุนนิยมกับสังคมนิยม หลักคิดคือ ทุกวันนี้ ไมมีประเทศใดที่ใช

ระบบทุนนิยมเสรีเต็มรอยหรือสังคมนิยมเต็มรอย ลวนเปนการ

ผสมผสาน 2 ลัทธิหรือมากกวาเขาดวยกัน หวังสรางสังคมที่เทา

เทียมกันมากขึ้น ใหการศึกษาแกประชาชนเพ� อหนาที่การงานที่

ดี สรางสาธารณูปโภค พรอมกับใหทุกคนมีเสรีภาพ สิทธิที่จะมี

ความมั่งคั่งร่ํารวย ประชาชนสามารถเลือกเขาถึงบริการตางๆ ที่

เหนือกวา 

ในชวงที่โทนี แบลร ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี (1997-

2007) แนวนโยบายของทานคือสังคมแหงความยุติธรรม (social 

justice) การกระจายรายไดตองเทาเทียมมากขึ้น พลเมืองทุกคน

มีคุณคาเทาเทียม ชุมชนที่มีโอกาสเทาเทียม หวังสรางสังคมที่คน

เอื้ออาทรตอกัน สงเสริมบทบาทของโบสถ

ลายคนรูวาสหราชอาณาจักร หรือพูดสั้นๆ วาอังกฤษ 

เปนตนแบบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

มีสมเด็จพระราชินีนาถเปนประมุขประเทศ แตบาง

คนอาจไมรูวาพรรค Labour Party ที่ยึดแนวทางสังคมนิยม

ประชาธิปไตยอยูคูการปกครองประเทศนี้มากวาศตวรรษแลว

สังคมนิยมประชาธิปไตย:

สังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democracy หรือ Democratic 

Socialism) รับรูความไมเทาเทียมทางชนชั้น แตไมเห็นดวยกับ

การปฏิวัติสังคมที่ใชความรุนแรงที่ตองเห็นการแตกแยกในสังคม

อยางรุนแรง เกิดสงครามกลางเมืองที่คนชาติเดียวกันตองมา

ประหัตประหารเสียชีวิตเพ� อลมระบอบการปกครองเดิม

นักสังคมนิยมประชาธิปไตยเช� อวา เม� ออุดมการณ

สังคมนิยมของตนดีจริง เปนประโยชนตอมวลชน ประชาชนจะ

เลือกเอง สามารถเปนรัฐบาลบริหารประเทศผานการเลือกตั้ง 

ดังนั้น สังคมนิยมประชาธิปไตยจึงเปนอุดมการณที่ตองการให

ระบอบการเมืองการปกครองเปนไปตามสมัครใจ ประชาชนเปน

ผูเลือกวาตองการรัฐบาลจากพรรคการเมืองที่ยึดอุดมการณแบบ

ใด การจะเปนสังคมนิยมหรือไมตองไดอํานาจผานการเลือกตั้ง

ตามระบอบประชาธิปไตย

ในดานเศรษฐกิจ สังคมนิยมประชาธิปไตยมีแนวทางใกล

เคียงลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Modern Liberalism) ใหแขงขัน

เสรีแตกลไกตลาดเพียงอยางเดียวไมใชคําตอบ รัฐบาลตองเขา

แทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น เพ� อชวยเหลือ

ปกปองปจเจกชนที่ออนแอ รัฐตองสนใจดูแลผูมีรายไดต่ํามากกวา

ปลอยใหดําเนินชีวิตตามยถากรรม

พรรคแรงงานอังกฤษ:

พรรคแรงงานอังกฤษยึดแนวทางสังคมนิยมประชาธิปไตย

ตามแบบฉบับของตน เริ่มประกาศใชคําวา “Labour Party” 

อยางเปนทางการเม� อป ค.ศ.1906 จุดเริ่มตนมาจากการรวม

ตัวของกรรมกร ใชแนวคิดที่รวมหลายอยางเขามาทั้งจากตาง

ประเทศกับในประเทศ สรุปรวบยอดเปนสังคมนิยมประชาธิปไตย

แบบหนึ่ง ยึดเปาหมายเพ� อประโยชนสุขของกรรมกร 

จากการรวมกลุมกรรมกรจํานวนหนึ่งเพ� อรักษาสิทธิ

ประโยชนของตน ป 1918 ความเปนพรรคเริ่มเปนรูปเปนราง

มากขึ้น เปดรับสมาชิกทั่วประเทศ จัดตั้งกลุมในพื้นที่ตางๆ 

เคล� อนไหวทางการเมืองระดับทองถิ่น เม� อเขาสูทศวรรษ 1920-

30 พรรคเริ่มเปนคูแขงพรรคอนุรักษนิยม ยุคที่สหภาพแรงงาน

พรรคแรงงานอังกฤษในความเปลี่ยนแปลง

www.chanchaivision.com

ภาพ: บรรยากาศการประชุมในรัฐสภาอังกฤษ

เครดิตภาพ: https://www.flickr.com/photos/uk_parliament/8737181278

แบลรเห็นวาทุกคนควรทํางานหนักและสะสมความมั่งคั่ง

ของตน พรอมกันนี้ตองมีใจชวยเหลือคนอ� น ปฏิเสธแนวคิดการ

เปนเจาของปจจัยการผลิตรวมตามแนวทางสังคมนิยม ซึ่งในสห

ราชอาณาจักรหมายถึงรัฐวิสาหกิจตางๆ เชน กิจการรถไฟ โรง

พยาบาลรัฐ โรงงานอุตสาหกรรมของรัฐ

ในดานเศรษฐกิจ เปนการผสมระหวางตลาดทุนนิยมเสรี

กับสังคมนิยมประชาธิปไตย ผลที่ออกมาจึงใหความสําคัญแก 

“โอกาส” กับ “ผลลัพธ” อยางเทาเทียม รัฐบาลทําหนาที่ดูแล

เสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค พรอมกับสงเสริมการแขงขัน สง

เสริมธุรกิจเอกชน ลดภาษี สงเสริมใหมีงานทํา พรอมกับเพิ่ม

สวัสดิการสังคม สนับสนุนทั้งผูนําธุรกิจกับผูนําสหภาพ 

อยางไรก็ตาม พวกฝายซายเห็นวาแนวทางนี้เปนอีกรูปแบบ

ของเสรีนิยมใหม (neo-liberalism) มากกวาการเปนสังคมนิยม

ประชาธิปไตย หรือพรรคฯ (ผูนําใหม) เห็นวาการไดคะแนนจาก

ฐานเสียงอ� นๆ และการปรับตัวตามยุคสมัยสําคัญกวา

John McCormick อธิบายวา ความจริงแลวปจจุบันไมมี

ประเทศใดที่ใช Classical liberalism กับ Economic liberalism 

(capitalism) อีกแลว ทุกประเทศลวนผสมทุนนิยมกับสังคมนิยม

เขาดวยกัน เกิดแนวทางที่ 3 คือรัฐบาลย� นมือเขามาดูแลจัดการ

กระจายความมั่งคั่ง ลดความเหล� อมล้ํา แกปญหาสังคมตางๆ 

เปนแนวทางที่สนับสนุนบทบาทรัฐบาลใชอํานาจครอบคลุมกวางขวาง 

ประเด็นวิพากษคือ เปนความเขาใจวาทุนนิยมเสรีเอื้อ

นายทุน จึงเรียกรองใหรัฐบาลเขามาดูแลปกปองกรรมกร แต

เม� อรัฐบาลเขามาควบคุมมากขึ้นก็เกิดคําถามอีกวารัฐบาลเขามา

ควบคุมเพ� อประโยชนของคนทั่วไปหรือเพ� อนายทุนกันแน�

ในแงการเลือกตั้ง ความสําเร็จของรัฐบาลแบลรคือ 

แนวคิดการเมืองการปกครองไมสําคัญมากเทากับความเช� อมั่น

ของประชาชนกับผลลัพธสุดทาย โดยยึดความพึงพอใจของ

พลเมือง ที่สุดแลวจึงอยูที่การหาเสียง การบริหารประเทศ เลือก

ใชนโยบายที่เหมาะสมกับบริบท สวนจะเปนลัทธิการเมืองใดช� อ

พรรคใดอาจไมสําคัญ เพราะไมมีรัฐบาลใดที่ยึดลัทธิทุนนิยมเต็ม

รอยกับสังคมนิยมเต็มรอยมานานแลว

ความสําเร็จของสังคมนิยมอังกฤษ:

แมความเหล� อมล้ํายังพบเห็นทั่วไป สังคมตั้งคําถามวา

พรรคแรงงานอังกฤษปจจุบันเปนสังคมนิยมประชาธิปไตย

หรือเปนทุนนิยมเสรี มีผลดีหลายอยางเกิดจากลัทธิ

สังคมนิยม เชน 1.มีสหภาพแรงงานและเปนที่ยอมรับ 

2.ระบบบริการสุขภาพแหงชาติ (National Health Service: NHS) 

3.เรียนฟรีถึงอายุ 18 ป 4.สวัสดิการที่อยูอาศัย (รัฐสนับสนุนให

ทุกคนมีที่อยูอาศัย) 5.กรรมกรมีรายไดและสวัสดิการดีขึ้น

หรืออาจตีความวา เพราะตามระบอบประชาธิปไตย

ทุกพรรคหวังไดคะแนนเสียง จึงตองทําตามขอเรียกรองของ

ประชาชน ทุกวันนี้ ไมวาจะเปนรัฐบาลจากพรรคฝายซายหรือขวา

ลวนมีนโยบายเชิงสังคมนิยมผสมอยูดวยกันทั้งสิ้น ตางกันที่วา

ฝายหนึ่งเอาสังคมนิยมขึ้นนํา กับอีกฝายเอาทุนนิยมขึ้นนํา และให

ประชาชนเปนผูตัดสินวาอยากเลือกพรรคใด.

ห

วงกต • ลูกจางของเขาวงกตเดินระหวางพุมตนธูจา เขา

วงกตใกลกับเมืองเบาตเซินของเยอรมนีแหงนี้จะฉลอง 30 ป

ในเดือนเมษายนปหนา

ฉากสวย • นักทองเที่ยวยืนบนชิงชาที่หอย

จากเครนเพ� อถายภาพที่ระลึกโดยมีบอลลูน

ลมรอนที่ลอยขึ้นเปนฉากหลัง ที่เมือง

เนฟเชฮีรของตุรกี

ทองอวกาศ • จรวดนิวเชพเพิรดของบริษัท บลูออริจิน ทะยานขึ้นจากฐานปลอยที่เทกซัส พาวิลเลียม แชตเนอร นักแสดงหนังสตารเทร็กวัย 90 ป 

และพลเรือนอีก 3 คน ขึ้นไปสัมผัสประสบการณในอวกาศนาน 10 นาที เม� อวันที่ 13 ต.ค. 

มืออัจฉริยะ • เจาหนาที่ (ซาย) แนะนําการทํางานของมือชีว

ประดิษฐอัจฉริยะ ที่งานแสดงสินคาดานการดูแลและการฟนฟู

ของจีน 2021 ที่กรุงปกกิ่งเม� อวันศุกรที่ผานมา

จองตา • นักทองเที่ยววางมือแตะกระจกตูปลาขนาดยักษมอง

เตาที่วายผานมา ที่พิพิธภัณฑสัตวน้ําซีไลฟในนครซิดนียของ

ออสเตรเลียที่เปดใหบริการอีกครั้งหลังจากปดนาน 109 วัน

เพราะโควิด-19

สูงสุดในโลก • 

รูเมยซา เกลกี 

หญิงชาวตุรกี

วัย 24 ป ไดรับ

การบันทึกสถิติ

จากกินเนสส

เวิลดเรค

คอรดสวาเปน

ผูหญิงสูงที่สุด

ในโลกที่ยังมี

ชีวิตอยู โดย

เธอสูง 215.16 

เซนติเมตร 

สาเหตุจาก

อาการวีฟเวอร 
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Xiaomi 11 Lite 5G NE สมาร์ทโฟน 5G ประสิทธิภาพระดับ   

แฟล็กชิปในดีไซน์บางเฉียบและน้ำาหนักเบา สวยสะกดทุกสายตา ที่มาพร้อม

กับความบางเบาเพียง 6.81 มิลลิเมตร และน้ำาหนักเพียง 158 กรัม ใน

ดีไซน์สวยงาม Xiaomi 11 Lite 5G NE ใช้หน้าจอ AMOLED DotDisplay 

6.55 นิ้ว อัตรารีเฟรชเรต 90Hz และอัตรา Touch Sampling Rate 240Hz 

รองรับ Dolby Vision พร้อมยังรองรับ DCI-P3 และ 10-bit TrueColor ที่

มอบประสบการณ์การรับชมความบันเทิงได้อย่างเสมือนจริงที่สุด มาพร้อม

กล้องหลัก 3 ตัว ประกอบด้วยกล้องหลัก 64MP เลนส์อัลตราไวด์ 8MP 

และเลนส์เทเลมาโคร 5MP นอกจากนี้ Xiaomi 11 Lite 5G NE ยังมา

พร้อมชิปเซตตัวแรง

อย่าง Qualcomm® 

Snapdragon™ 778G 

สามารถสตรีมวิดีโอ HD 

หรือจัดเกมหนักๆ ได้

อย่างไม่ต้องกังวลว่าจะ

สะดุด รองรับ 5G Dual 

Sim พร้อมแบตเตอรี่

ขนาด 4,250mAh และ

รองรับระบบชาร์จไว 

33W

วางจำาหน่ายแล้ว

วันนี้ พร้อมกับโปรโม

ชั่นสุดพิเศษสำาหรับลูกค้าที่ซื้อ Xiaomi 11 Lite 5G NE ระหว่างวันที่ 15 

ตุลาคม-10 พฤศจิกายน 2564 รับฟรี! Entertainment Gift Box มูลค่า 

1,290 บาท นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์รับ Mi Dupont Eco Bag มูลค่า 299 บาท 

เพิ่มเติม เพียงแค่ร่วมกิจกรรมง่ายๆ โดยถ่ายรูปคู่กับ Mi Dupont Eco Bag 

ณ ร้านค้าจัดจำาหน่ายที่ร่วมรายการ และโพสต์ใน Facebook พร้อมตั้งค่า

โพสต์เป็นสาธารณะเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Xiaomi 

Thailand

บริษัท โซนี่ ไทย จำากัด เปิดตัวมีเดียรีซีฟเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุด 

XAV-AX3200 ที่จะเปลี่ยนการนั่งรถของคุณให้ไม่ธรรมดาอีกต่อไป ด้วย

ฟังก์ชันอัจฉริยะที่จะมอบประสบการณ์การเชื่อมต่อในรถยนต์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อาทิ การนำาทาง การสื่อสาร และความบันเทิงที่ได้รับการ

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ด้วยการเพิ่มอินพุต A/V ที่ช่วยให้การเชื่อม

ต่อกับแหล่งสัญญาณภาพ และเสียงเป็นไปด้วยความราบรื่น ทำาให้สนุกทุก

การขับขี่ และไม่พลาดทุกการเชื่อมต่อ โดยผลิตภัณฑ์ Media Receiver รุ่น   

XAV-AX3200 พร้อมวางจำาหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ในราคา 

11,990 บาท  

สำาหรับคุณสมบัติหลักของ Media Receiver รุ่น XAV-AX3200 

นั้น หน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาด 6.95 นิ้ว สว่างชัดและป้องกันแสง

สะท้อน พร้อมไอคอนขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายและให้ทัศนวิสัยที่ดีขึ้น รวมถึง

การติดตั้งสะดวก ประหยัดพื้นที่ด้วยโครงสร้างด้านหลังขนาดมาตรฐาน 1 

Din (Single-DIN) กะทัดรัด แบบทำาให้ติดตั้งง่าย เหมาะกับการเปลี่ยนสลับ

แทนวิทยุรุ่นเก่า รวมถึงรองรับการเชื่อมต่ออินพุต A/V ช่องต่อสัญญาณเข้า

วิดีโอแบบ 3.5 มม. ด้านหลังช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Audio/

Video ภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ ทีวีจูนเนอร์ เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเล่น

เกม เป็นต้น.

านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) คาดว่าอุตสาหกรรมดิจิทัล

ของประเทศไทยจะขยายตัวเพิ่ม

ขึ้นเป็นสองหลักในปีนี้ จากแรง

หนุนของภาคบริการด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง 

สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคสู่ยุคนิวนอร์

มอลที่ใช้บริการดิจิทัลมากขึ้น โดยในช่วง 

12 เดือนที่ผ่านมา จำานวนผู้บริโภคที่ใช้

อีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น 35% ส่วนหนึ่งมาจาก

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

เพราะจำาเป็นต้องปรับตัวกับการซื้อของใช้

ประจำาวันและสินค้าอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์

แทน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดการล็อกดาวน์ 

และการเว้นระยะห่างทางสังคม

โดยมีบทความจาก นางสาวสิรินันท์ จิรดิลก     

ผู้อำานวยการอาวุโส Digital Engagement & FinTech 

Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ค่อนข้างน่า

สนใจเกี่ยวกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้มีนัยสำาคัญ

ต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็ม 

อีอย่างไร เมื่อลูกค้าใช้บริการออนไลน์มากขึ้น เอสเอ็มอี

ย่อมต้องปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขัน

และการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

จากผลสำารวจของ depa แม้ว่าธุรกิจเอสเอ็มอีส่วน

ใหญ่ยังอยู่ในยุค 1.0-2.0 แต่อัตราการปรับใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยี

ดิจิทัลได้เข้ามา

เป็นตัวขับเคลื่อน

หลักของเศรษฐกิจ

โลกสอดคล้องกับ

ผลสำารวจ “UOB 

ASEAN SME 

Transformation” ที่

พบว่า ประมาณสาม

ในสี่ของเอสเอ็มอีใน

ประเทศไทย 71% ให้

ความสำาคัญกับการ

ลงทุนในเทคโนโลยี

เป็นอันดับแรก ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาประเทศในกลุ่ม

อาเซียน

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำานวยการใหญ่ 

depa กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้เอสเอ็มอี 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งในการขับ

เคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมต่างๆ จะพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืน และยังเป็นการส่ง

เสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในภาพรวม depa ไม่เพียงแต่จะช่วย

ธุรกิจแสวงหาและเชื่อมต่อเข้ากับผู้ให้บริการเทคโนโลยี 

เพื่ออำานวยความสะดวกในการใช้ โซลูชันเท่านั้น แต่ยัง

สนับสนุนเงินทุนแก่เอสเอ็มอีเพื่อเอาชนะความท้าทาย

และเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลอีกด้วย

สิ่งนี้สร้างโอกาสมากมายในการผนึกกำาลังทาง

ธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอีและผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี

โดยธนาคารยูโอบี และเดอะ ฟินแล็บ สนับสนุนเอส

เอ็มอีและผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี ในการปรับ

องค์กรสู่ดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

เช่น โครงการ Smart Business 

Transformation Program (SBTP) 

ริเริ่มโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย 

และเดอะ ฟินแล็บ ได้จับคู่ผู้ประกอบ

การเข้ากับผู้ให้บริการโซลูชันด้าน

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง

ความต้องการด้านดิจิทัลได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยจากการแลก

เปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ได้เข้าร่วม

โครงการ SBTP เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการ

ปรับตัวของผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีไทยให้เข้าสู่ยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล

สร้างโอกาสด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

นายจอห์น แพร์ซัน CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท 

Zaviago บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและ

เว็บไซต์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส

ระลอกแรกส่งผลกระทบทั่วโลก ส่วนใหญ่ต่างไม่ได้เตรียม

ปรับเพื่อรอดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สำ

ปรับเพื่อรอด

ลือแอปเปิลลุยพัฒนา AirPods เป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

สำานักข่าว Wall Street Journal รายงานอ้างอิงจากเอกสารภายใน ระบุว่า 

ตอนนี้แอปเปิลกำาลังพัฒนาการใช้งานหูฟัง AirPods ให้เป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ เพิ่ม

เซ็นเซอร์การจับท่าทางเพื่อให้เราอยู่ในท่าทางที่ถูกต้อง และในตัวโปรโตไทป์ยังเพิ่ม

การวัดอุณหภูมิร่างกายได้ด้วย

เนื่องจากเป็นประเด็นด้านสุขภาพ ความสามารถเพื่อสุขภาพใหม่ใน AirPods 

ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานสุขภาพต่างๆ นอกจากประเด็นกฎหมายสุขภาพ

แล้ว ยังมีข้อจำากัดทางเทคนิค เพราะ AirPods Pro มีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ 

4.5 ชั่วโมง เมื่อเปิดระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้าง และ 3.5 ชั่วโมง สำาหรับการคุย

โทรศัพท์ ซึ่งอาจไม่เอื้อต่อการใช้งานเพื่อสุขภาพที่ต้องใส่ตลอดเป็นระยะเวลานานๆ

TSMC แย้มเปิดโรงงานใหม่ในญี่ปุ่น

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) โรงงานผลิตชิปท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในล่าสุดได้ตอบรับญ่ีปุ่นท่ีจะไปสร้างโรงงานใหม่ท่ีน้ัน โดย TSMC กำาลังหารือกับ Sony 

Group เพื่อต้ังโรงงานผลิตชิปมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ท่ีจังหวัดคุมาโมโต ตอนน้ียังไม่มี

ข่าวประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าน่าจะเร่ิมเดินสายการผลิตได้ในปี 2024 แม้ยัง

ตัวและป้องกันใดๆ และในช่วงแรกของสถานการณ์

ความไม่แน่นอนนั้น บริษัทเลือกดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐาน

ของความเห็นผู้บริโภค โดยมุ่งหาแนวทางการพัฒนา

แพลตฟอร์มที่ตอบสนองต่อความเหมาะสมของตลาด 

ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

“สิ่งสำาคัญคือการพัฒนาแพลตฟอร์มของเราต้อง

ตอบโจทย์ความต้องการทางการตลาดของผู้ประกอบ

การ แต่ในขณะเดียวกันต้องมีความยืดหยุ่นเชิงพาณิชย์ 

ทีมงานของเราเติบโตเกินความคาดหมายภายในระยะ

เวลาเพียง 4 เดือน เหนือกว่าคู่แข่งแพลตฟอร์มเว็บไซต์

รายอื่นในประเทศไทย มีเอสเอ็มอีและผู้ใช้งานมากกว่า 

3,400 ราย เข้าโปรแกรมทดลอง

ใช้ฟรีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งแพลตฟอร์ม 

และยังมีการเข้าลงทะเบียน

ประมาณ 40 รายต่อวัน หรือ

มากถึง 1,000 รายต่อเดือน และ

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ฐานผู้

บริโภคของเราเพิ่มขึ้นถึง 500%”

สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี CEO 

บริษัท โกไฟฟ์ บริษัทซอฟต์แวร์ที่

ให้บริการโซลูชันการบริหารจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ ภายใต้แบรนด์ Venio กล่าวว่า สำาหรับ

ปัญหาอันดับต้นๆ ของผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี คือ

การทำาให้ โซลูชันดิจิทัลของพวกเขาเป็นที่รู้จักและเลือกใช้

บริการของลูกค้า แน่นอนว่าการเป็นส่วนหนึ่งของเครือ

ข่าย depa และการเข้าร่วมโครงการ SBTP ในฐานะ

ธุรกิจโซลูชันดิจิทัล ทำาให้ได้รู้จักกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ Venio โซลูชันด้าน CRM 

ของบริษัทเริ่มเป็นที่รู้จัก มองเห็น และน่าเชื่อถือในกลุ่มผู้

ประกอบการ โดยมีเอสเอ็มอีที่ใช้บริการโซลูชันบริษัทเพิ่ม

ขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ

ขณะเดียวกันยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงผ่าน

เครือข่ายของ depa และโครงการ SBTP เพื่อช่วยให้เอส

เอ็มอีเข้าใจถึงความสำาคัญของระบบ CRM และการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ทางออนไลน์ ปัจจุบัน Venio ให้การสนับสนุนผู้ท่ีเข้าร่วม

โครงการ SBTP มากกว่า 50 ราย ในการจัดการข้อมูลลูกค้า

อย่างเป็นระบบ ทำาให้สามารถวางแผน บันทึก และติดตาม

สถานะของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

สำาหรับ

การได้รับเลือก

ให้เป็นผู้ให้

บริการโซลูชัน

เทคโนโลยี

ภายใต้เครือ

ข่ายของ depa 

และ SBTP 

จะสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับผู้

ประกอบการ

ในด้านความน่าเชื่อถือ ศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจด้าน

ดิจิทัล และการตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักว่าหลายธุรกิจใน

เอสเอ็มอียังลังเลที่จะนำาโซลูชันไปใช้ เนื่องจากข้อจำากัด

ทางการเงิน นั่นคือเหตุผลที่ทำาให้เราเสนอให้ธุรกิจทดลอง

ใช้งานระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเมื่อพวกเขาได้ลองใช้

ผลิตภัณฑ์ของเราและพบว่าผลิตภัณฑ์นั้น ตรงกับความ

ต้องการของธุรกิจ พวกเขาก็จะยินดีที่จะใช้บริการต่อไป.

  

• บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้

รับรางวัล Gold Award ความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์การ

บริหารค่าตอบแทน (Total Rewards Strategy) และ

รางวัล Bronze Award ความเป็นเลิศด้านการสรรหา

และพัฒนาบัณฑิต จากงาน HR Excellence Awards 

2021 จัดโดยเว็บไซต์ Human Resources Online

• เดลต้า ประเทศไทยได้เข้าแข่งขันชิงรางวัล

ร่วมกับบริษัทช้ันนำาอื่นๆ ในประเทศไทย โดยเดลต้า

ได้รับการยอมรับสูงสุดสำาหรับแนวทางปฏิบัติเฉพาะ

ตัวท่ีใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารค่า

ตอบแทน (Total Rewards Strategy) โดยมีจุดมุ่งหมาย

ในการดึงดูดผู้ท่ีมีความสามารถ ท้ังยังรักษาและจูงใจ

พนักงานปัจจุบัน นอกจากน้ี เดลต้ายังขับเคลื่อนการ

เติบโตอย่างย่ังยืนด้วยระบบสวัสดิการและผลประโยชน์

ท่ีดีพร้อมกับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม

ทัศนคติ ประสิทธิผล และแรงจูงใจของพนักงาน

• ทาบูล่า ผู้นำาระดับโลกท่ีให้บริการระบบ

แนะนำาส่ิงน่าสนใจของเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 

และช่วยให้ผู้อ่านค้นพบส่ิงต่างๆ ท่ีพวกเขาอาจชื่น

ชอบ ประกาศว่าบริษัทได้รับรางวัล TAG Brand 

Safety Certified Seal ซ่ึงเป็นการรับรองให้เป็นแบรนด์

ท่ีมีความปลอดภัยจาก Trustworthy Accountability 

Group (TAG) องค์กรตรวจสอบความน่าเชื่อถือและ

ความโปร่งใสในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

สิ่งสำาคัญที่สุดสำาหรับนักการตลาดคือความ

ปลอดภัยของแบรนด์ เนื่องจากแบรนด์ต่างๆ ให้

ความสำาคัญและต้องการให้ โฆษณาของตนทำางาน

ควบคู่ไปกับเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการรับรอง

ความปลอดภัยของ TAG ถือเป็นโครงการที่ใหญ่และ

กว้างขวางที่สุดของภาคอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล 

แสดงให้ผู้ โฆษณาเห็นว่าพันธมิตรของพวกเขาได้

ดำาเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัยของแบรนด์ เพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อพื้นที่

โฆษณาได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น การรับรองนี้จึงทำาให้

นักการตลาดมากกว่า 13,000 คน มีความไว้วางใจ

และสบายใจที่จะเลือกทาบูล่าในการเข้าถึงผู้ใช้งาน

จำานวน 500 ล้านคนต่อวัน

• ซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ ขอเชิญทุกคนพบกับ

งาน Galaxy Unpacked Part 2 ในวันที่ 20 ตุลาคม

นี้ เพื่อร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการสะท้อนตัวตน

ผ่านเทคโนโลยี โดยสามารถรับชมการไลฟ์สตรีมผ่าน

ทาง www.samsung.com เวลา 21.00 น. (ตามเวลา

ประเทศไทย) ติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติม

เกี่ยวกับงาน Galaxy Unpacked ครั้งนี้ รวมถึงข้อมูล

ล่าสุดของกาแล็คซี่ดีไวซ์ได้ที่ https://news.samsung.

com/th/

• หน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์ (CSA) 

ของประเทศสิงคโปร์ ได้เปิดตัวโครงการใหม่ความ

ร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ

สิงคโปร์ (SG Cyber Safe Partnership Programme) 

ภายในงาน Singapore International Cyber Week 

(SICW) 2021 โดยได้ร่วมมือกับบริษัทผู้นำาด้าน ICT 

ระดับโลกอย่างหัวเว่ย ในฐานะหนึ่งในพาร์ตเนอร์ที่

เป็นตัวแทนสำาหรับการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กร

ธุรกิจต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มความ

แข็งแกร่งให้แก่มาตรการป้องกันด้านความปลอดภัย

ทางไซเบอร์.

เป็นโรงงานท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาด 20 นาโนเมตร แต่ก็จะตอบโจทย์อุตสาหกรรม

รถยนต์และการผลิต ท่ีไม่จำาเป็นต้องใช้ชิปขนาดเล็กท่ีสุด แต่ประสบปัญหาขาดแคลนชิป

จนต้องหยุดสายการผลิตกันบ้างแล้ว ท่ีผ่านมา TSMC มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

โตเกียวต้ังแต่ปี 2019 และเมื่อต้นปีน้ีก็ประกาศต้ังศูนย์วิจัยท่ีเมือง Tsukuba ซ่ึงอยู่ใกล้ๆ 

กับโตเกียว เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตชิปแบบ 3D เรียงวงจรซ้อนทับกันเป็นช้ันๆ

ตลาดพีซี ไตรมาส 3 ยังโต

บริษัทวิจัยตลาด Canalys รายงานภาพรวมตลาดพีซีในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 

เติบโต 5% เทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2020 จำานวนส่งมอบทั้งเดสก์ท็อป-โน้ตบุ๊ก-

เวิร์กสเตชันรวม 84.1 ล้านเครื่อง แบ่งเป็นโน้ตบุ๊ก 67.4 ล้านเครื่อง และเดสก์ท็อป 

16.6 ล้านเครื่อง

Canalys บอกว่า แม้อัตราการเติบโตจะลดลง แต่จำานวนส่งมอบรวมยังอยู่ใน

ระดับที่สูง เพราะไตรมาส 3 ปี 2020 จำานวนส่งมอบพีซีก็สูงมากทำาสถิติเช่นกัน ส่วน

ความท้าทายของผู้

ผลิตพีซียังคงเป็น

ปัญหาซัพพลาย

เชน โดยเฉพาะ

จากการระบาด

ของโควิด-19 ใน

เอเชีย ซึ่งมองว่า

ปัญหานี้จะดีขึ้นใน

ช่วงปี 2022 โดย

ส่วนแบ่งตลาด 5 อันดับแรก ยังคงเดิมคือ Lenovo, HP, Dell, Apple และ Acer ตาม

ลำาดับ ทุกรายมีจำานวนส่งมอบเพิ่มขึ้นยกเว้น HP ที่ลดลงเนื่องจาก Chromebook.



โฆษณาสามารถทำาการโฆษณาบนมือถือได้อย่างปลอดภัยจากการ

โกงของบอทและปราศจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสามารถมั่นใจได้

ว่าการทำาโฆษณาจะมีความโปร่งใส มีคุณภาพดีขึ้น และมีความคุ้ม

ค่าในการทำาโฆษณาเพื่อเข้าหากลุ่มผู้ใช้ โทรศัพท์จำานวนมากยิ่งขึ้น   

ทั้งนี้ HUMAN ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการ

การให้คะแนนสื่อ สำาหรับครอบคลุมระบบการป้องกันกิจกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตขั้นสูงที่ไม่ถูกต้องได้ตั้งแต่ต้นจนจบ สำาหรับคอมพิวเตอร์ 

เว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ และ

โทรทัศน์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และในปัจจุบัน HUMAN ได้

มีการตรวจสอบความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้งานจริงด้วยการ

ทดสอบการโต้ตอบผ่านโลกดิจิทัลกว่า 10 ล้านล้านครั้งต่อ

สัปดาห์ เพื่อมอบแพลตฟอร์มที่โปร่งใสสำาหรับการทำางานบน

โลกดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ

โดย HUMAN สามารถประสบความสำาเร็จในระดับ

นี้ ได้ด้วยการขยายระบบความปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อ

เนื่อง ซึ่งปัจจุบันยังได้มอบชุดผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อช่วยดูแล

เส้นทางการเดินทางของลูกค้า หรือ customer journey ใน

โลกดิจิทัลให้สมบูรณ์ที่สุด โดยมี BotGuard สำาหรับแอป

พลิเคชัน และ BotGuard สำาหรับ Growth Marketing 

และ MediaGuard ที่ใช้เพื่อป้องกันการโกงโฆษณาให้แก่

นักโฆษณาบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยพาร์ตเนอร์และ

ผู้ประกอบการใหม่ตอนนี้สามารถใช้ประโยชน์จาก Human 

Verification Engine เพื่อทำาความเข้าใจมากขึ้นในภาพรวมของ

อาชญากรรมในโลกไซเบอร์ และนำา HUMAN มาใช้ในการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำาหน้าคู่แข่งและมอบการป้องกันที่ครบครันให้

แก่ลูกค้าจากภัยคุกคามต่างๆ. 

วามปลอดภัยบนโลกออนไลน์นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้

ให้บริการควรคำานึงถึงเป็นอย่างมาก อย่างใน TikTok 

ที่ได้เริ่มให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจนกลายมาเป็น

แพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างความสุขให้แก่ผู้ใช้ จนถึงเป็น

ช่องทางในการสร้างรายได้แก่แบรนด์และผู้ประกอบการ แน่นอน

ว่านอกเหนือจากเรื่องของโอกาสและความสนุกสนานแล้ว ในอีก

มุมของการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้ใช้

และแบรนด์ก็เป็นเรื่องที่สำาคัญไม่แพ้กัน

สำาหรับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ การให้บริการ TikTok นั้นมาพร้อมกับ

ความรับผิดชอบ จากวิดีโอนับพันล้านคอนเทนต์ที่ถูกอัปโหลดขึ้น

บนแพลตฟอร์มในแต่ละเดือน จนนำาไปสู่การให้บริการที่สร้างความ

เชื่อมั่นทั้งจากผู้ใช้งานหลายล้านคนให้รู้สึกปลอดภัย และสามารถ

แสดงออกได้อย่างแท้จริงบนแพลตฟอร์มนี้ เช่นเดียวกับแบรนด์ที่

จะมั่นใจได้ว่าโฆษณาหรือคลิปวิดีโอจะไม่ถูกนำาไปเผยแพร่ในสภาพ

แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา คลิปวิดีโอกว่า 62 ล้านคลิปที่ละเมิดหลัก

เกณฑ์หรือเงื่อนไขในการให้บริการของ TikTok ถูกลบออกไปทันที

หลังจากอัปโหลดเข้าสู่ระบบภายใน 24 ชั่วโมง นับเป็นสัดส่วนไม่ถึง 

1% ของคลิปวิดีโอที่ถูกอัปโหลดเข้าสู่แพลตฟอร์ม และยังมีสถิติที่น่า

สนใจ คือ กว่า 81.8% ของวิดีโอถูกลบออกไปก่อนเกิดการรับ

ชม 91.3% ถูกลบออกจากระบบก่อนผู้ใช้รีพอร์ตเข้ามา

นอกเหนือจากกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปแล้ว แบรนด์กลาย

เป็นอีกส่วนที่เข้ามาใช้งาน TikTok เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้า

หมาย ทำาให้ TikTok มีภารกิจเพิ่มเติม คือ การสร้างสภาพ

แวดล้อมที่น่าเชื่อถือที่สุดสำาหรับแบรนด์ โดยเฉพาะการ

จัดลำาดับความสำาคัญของความปลอดภัยของชุมชน ความ

โปร่งใส และความรับผิดชอบ เพื่อให้แบรนด์ตระหนักถึงขั้น

ตอนในการดำาเนินงาน ให้แพลตฟอร์มปลอดภัยมากที่สุด

ขณะเดียวกัน ภายในปี 2022 TikTok จะเริ่มเปิด

โซลูชั่นในการจัดการตำาแหน่งโฆษณาเพื่อความปลอดภัย

ของแบรนด์ (1P Brand Safety Inventory Filter) เพื่อ

เปิดให้แบรนด์สามารถควบคุมตำาแหน่งโฆษณา โดยจะมีทั้ง

การหลีกเลี่ยงการโฆษณากับเนื้อหาที่ ไม่เหมาะตามระดับ

ความเสี่ยงที่กำาหนดไว้ คือ สูง กลาง และต่ำา ตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยของ GARM

อีกหน่ึงผู้ให้บริการอย่าง AnyMind Group แพลตฟอร์มท่ี

ช่วยส่งเสริมธุรกิจครบทุกข้ันตอน และ HUMAN Security, Inc. ผู้นำา

ระดับโลกด้านการป้องกันการโจมตีโดยบอทและการฉ้อโกงโฆษณา

ในโลกดิจิทัล (Ad Fraud) ได้ประกาศร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ

แพลตฟอร์มโฆษณาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนช้ันนำาของ AnyMind Group 

อย่าง POKKT Mobile Ads (POKKT) ด้วยการนำา MediaGuard ของ

ทาง HUMAN มาช่วยตรวจจับและป้องกันการโกงโฆษณา ตลอดจน

วิดีโอโฆษณาในแอปพลิเคชันมือถือให้แก่ทาง POKKT อีกด้วย

การโจมตีขั้นสูงจากบอททำาให้เกิดภัยคุกคามและวิวัฒนาการ

ของอาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกและตะวันออกกลาง MediaGuard จาก HUMAN จึงได้

ทำาการรับมืออย่างรวดเร็วด้วยระบบป้องกันการโกงโฆษณานี้ โดย

พร้อมให้นักโฆษณาที่ใช้งาน POKKT สำาหรับเผยแพร่วิดีโอโฆษณา

บนมือถือ สามารถใช้งานได้ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย

ตะวันออก อินเดีย และตะวันออกกลาง ซึ่งในตอนนี้เหล่านัก
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7เศรษฐกิจ

นบางคนเกลียดลุงตู่เพราะลุงตู่ทำารัฐประหาร ทำาให้

พรรคของตนเองหมดอำานาจ บางคนเกลียดลุงตู่เพราะ

ทำาให้หัวหน้าพรรคที่ตนรักแบบสุดลิ่มทิ่มประตูต้อง

หลุดจากแวดวงการเมือง บางคนเกลียดลุงตู่เพราะได้เป็นนายก

รัฐมนตรีที่ไม่มีพรรคของตนเองเข้าร่วมรัฐบาล บางคนเกลียดลุง

ตู่เพราะลุงตู่เป็นทหารที่จงรักภักดีต่อสถาบัน ทำาให้พวกเขาไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศได้ บางคน

เกลียดลุงตู่เพราะถูกครอบงำาโดยคนที่ต้องการล้มลุงตู่เพื่อล้มล้าง

สถาบัน ความเกลียดชังลุงตู่ ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอันใด ทำาให้

พวกเขากลายเป็นคนมีอคติ จนไม่มีสติที่จะพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้

ฟังเกี่ยวกับการทำางานของลุงตู่ด้วยใจเป็นธรรม ลุงตู่ทำาอะไรผิด

หมด การออกมาตำาหนิลุงตู่นั้น พวกเขาคิดอย่างเดียวว่าจะแซะ 

แขวะ ด่า ด้อยค่าลุงตู่ได้อย่างไร โดยไม่มองเลยว่าการพูดจาแสดง

ความคิดเห็นของเขานั้น วิญญูชนจะมองเขาอย่างไร จะถูกมองว่า

ตรรกะพิการ หรือเป็นการโชว์ โง่ หรือเป็นความริษยาหรือเปล่า

เมื่อลุงตู่ออกมาแถลงเก่ียวกับการเปิดประเทศ บางคนก็

หาว่าลุงตู่ออกมา “เห่า” แล้วบอกว่าเสียเวลาดูทีวี บางคนก็บอก

ว่า “ถ้าจะมาพูดเรื่องเปิดประเทศอย่ามาพูดดีกว่า” บางคนก็หาว่า

ลุงตู่หมดปัญญาหาเงินฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ จึงเอาชีวิตของ

ประชาชนมาเส่ียง บางคนไม่มีปัญญาจะแย้งเน้ือหาท่ีลุงตู่พูดก็ไป

พูดถึงการพูดโดยไม่สบสายตาประชาชนท่ีอยู่หน้าจอ เอาแต่มอง

แผ่นกระดาษท่ีเขาเขียนข้อความให้อ่าน บางคนก็จงใจแย้งทุกเรื่อง

โดยไม่ฟังข้อความให้ครบถ้วนว่าการเปิดประเทศน้ันไม่ใช่การเปิด

ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไข เป็นการทยอยเปิด โดยแต่ละท่ีจะต้องมี

ความพร้อม และจังหวัดต่างๆ ท่ีจะเปิดก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดท้ังจังหวัด 

เขาเปิดเฉพาะในบางอำาเภอท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความพร้อม มี

การกำาหนดเงื่อนไขชัดเจนท้ังทางเราซ่ึงเป็น supply side ผู้ให้บริการ 

และทางนักท่องเท่ียวท่ีเป็น demand side และเมื่อเข้ามาแล้วก็ยังมี

มาตรการรองรับท่ีเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด เป็นการ

สร้างสมดุลระหว่างการดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนกับการเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้ทำามาหากิน ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

ที่จริงแล้วหลังจากที่ลุงตู่ประกาศว่าจะเปิดประเทศ

ภายใน 120 วัน ซึ่งเป็นประมาณกลางเดือนตุลาคม 2564 แล้ว

ลุงตู่จะตีเนียนทำาเฉยไม่พูดอะไรเลยก็ได้ แต่ลุงตู่ก็ออกมาพูดให้

เราเห็นภาพเรื่องการทยอยเปิดประเทศ ตั้งแต่การเปิด Phuket 

Sandbox ต้อนรับนักท่องเที่ยว และได้ผลดี ได้เงินมาเป็นหลาย

พันล้าน และมีพื้นที่อื่นทำาตามด้วยความระมัดระวัง และเมื่อเรา

สามารถฉีดวัคซีนได้มากพอ เราก็จะเริ่มทยอยเปิดอีก เมื่อถึงวัน

ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีเวลาอีก 2 สัปดาห์ ในวันที่ลุงตู่ออก

มาแถลง หลายพื้นที่น่าจะมีความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวได้มาก

ขึ้น บางคนก็ยึดติดกับฉากทัศน์เดิมๆ (Scenario Trap) ว่าตอนนี้

ยังมีคนติดวันละเป็นหมื่น การฉีดวัคซีนก็ยังไม่มากพอที่จะสร้าง

ภูมิคุ้มกันหมู่ ก็ไม่เถียงนะ ว่าเวลานี้ยังมีคนติดเป็นหมื่น และยัง

ฉีดวัคซีนไม่มากพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แล้วไม่คิดบ้างเลยหรือ

ว่า เรายังมีเวลาอีก 2 สัปดาห์ที่จะลดจำานวนคนที่ติดเชื้อ และเรา

จะฉีดวัคซีนได้เพิ่มขึ้น เมื่อถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พื้นที่ไหน

พร้อมก็เปิด พื้นที่ไหนไม่พร้อมก็ยังไม่เปิด ประชาชนที่ต้องการ

ให้พื้นที่ของตนเองได้เปิดรับนักท่องเที่ยว ได้เปิดกิจการของธุรกิจ

ต่างๆ ก็ต้องช่วยกันทำาให้พื้นที่ของตนเองให้เป็นพื้นที่สีฟ้าที่จะเปิด

รับนักท่องเที่ยวได้ และเปิดธุรกิจต่างๆ ทำามาหากินได้เป็นปกติ

ส่ิงท่ีลุงตู่พูดน้ัน ถ้าหากต้ังใจฟังด้วยสติและไม่มีอคติ ก็จะรู้ว่าลุง

ตู่พูดอะไรท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน และการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการผ่อนปรนให้ธุรกิจต่างๆ ทำามาหากิน

ได้เป็นปกติ โดยเป็นการจัดการท่ีเน้นความสมดุลท้ังสองอย่าง เราจะ

รอจนกว่าการแพร่ระบาดของโควิดหมดไปแล้วค่อยมาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

คงไม่ได้ เพราะถ้าหากทำาเช่นน้ัน ประชาชนอาจจะไม่มีใครตายด้วย

โควิดอีกต่อไป แต่จะอดตายเพราะไม่มีจะกิน ดังน้ันเราจึงต้องเรียน

รู้การใช้ชีวิตและการทำาธุรกิจแบบ New normal เป็นการใช้ชีวิตท่ีไม่

ประมาท การ์ดไม่ตก รู้จักยับย้ังช่ังใจ ไม่ทำาตามใจตัวเองไปทุกเรื่อง ไม่

ทำาส่ิงท่ีทำาให้ตนเองและคนอื่นท่ีอยู่รอบข้างกลายเป็นคนท่ีมีความเส่ียง

ในการจะติดเช้ือโควิด บางคนก็เอามาล้อเลียนเย้ยหยันลุงตู่ว่า “เปิด

พฤศจิกายน 2564 Lock down อีกคร้ัง มกราคม 2565” พวกน้ีก็เป็น

อีกกลุ่มหน่ึงท่ีติดกับดักฉากทัศน์ ไม่ยอมเข้าใจว่าเรามีการฉีดวัคซีนมาก

ข้ึน มีการเฝ้าระวังการติดเช้ือเป็น Cluster มากข้ึน มีมาตรการในการ

ดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ันการจะติดเช้ือเป็นสองหมื่น

กว่าจนเป็นเหตุทำาให้ต้อง Lock down อีกน้ันไม่น่าจะมีอีกแล้ว ยกเว้น

ประชาชนประมาทและไม่ทำาตามมาตรการท่ี ศบค.กำาหนด

ลุงตู่ไม่ได้ตัดสินใจเรื่องน้ีเพียงลำาพัง เรื่องสุขภาพของ

ประชาชน ท่านก็ปรึกษาคณะหมอท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้านระบาดวิทยา 

ไวรัสวิทยา และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจท่านก็

ปรึกษานักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศไทย แต่ละคนเป็นผู้ประสบ

ความสำาเร็จในการทำาธุรกิจ และมีตำาแหน่งเป็นผู้นำาสภาทางด้านธุรกิจ 

เป็นการทำางานร่วมกันแบบบูรณาการ ดังน้ันใครก็ตามท่ีพยายามหม่ิน 

ประณามหยามเหยียดลุงตู่ว่าเป็นคนไม่รู้อะไรเลย และพยายามจะแย้ง

ลุงตู่ทุกเรื่องน้ัน โปรดตระหนักด้วยว่าคุณไม่ได้แย้งลุงตู่ หรือด้อยค่าลุง

ตู่ คุณกำาลังแย้งคณะแพทย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านสาธารณสุข และแย้ง

นักธุรกิจท่ีเช่ียวชาญทางด้านเศรษฐกิจ ก่อนจะด่าจะแย้งว่ามาตรการ

ต่างๆ ท่ีลุงตู่ประกาศออกมาใช้ไม่ได้น้ัน คิดให้ดีนะ คุณกำาลังดูถูกใคร 

เหยียดหยามใคร คงไม่ใช่ลุงตู่เพียงคนเดียวแน่ๆ 

ลุงตู่พูดชัดเจนว่าด้านสาธารณสุขท่านปฏิบัติตามคำาแนะนำา

ของผู้เช่ียวชาญทางด้านสาธารณสุข มาตรการต่างๆ ท่ีประกาศออก

มาก็เกิดจากการแนะนำาของท่านเหล่าน้ี ดังน้ันลุงตู่จึงขอให้ประชาชน

ให้ความร่วมมือ ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำาหนด ตอนน้ีลุงตู่

และเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขได้จัดหาวัคซีนมามากเพียงพอและมี

การจัดฉีดท่ีมีประสิทธิภาพ ฉีดได้มากข้ึนในแต่ละวัน ขอให้ประชาชน

เต็มใจพากันไปฉีด การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีฉีดวัคซีน

ครบ 2 เข็มแล้ว โดยไม่ต้องกักตัวก็มาจากคำาแนะนำาของผู้เช่ียวชาญ

ด้านสาธารณสุข และเราก็ไม่ได้เปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวจากทุก

ประเทศ เราจะรับนักท่องเท่ียวท่ีมีความเส่ียงต่ำา และเมื่อเข้ามาแล้ว

เราก็มีมาตรการท่ีจะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด เมื่อรัฐบาลมี   

นโยบายท่ีดี เจ้าหน้าท่ีทำางานได้มีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วม 

มือ เราก็คงจะเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย ธุรกิจต่างๆ ก็จะทำามา

หากินได้จนเกือบจะเป็นปกติ เพียงแต่เราไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

บางคนยังตั้งข้อสงสัยว่า ในเมื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้

แล้วทำาไมยังมี Curfew อยู่ โถๆๆๆๆ ก็เขายืดเวลาให้เป็น 5 ทุ่ม

แล้วไง คนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตแบบทำางานแล้วทำาธุระโน่นนี่นั่น 

แล้วกลับบ้าน การกำาหนดเวลากลับเข้าบ้านเวลา 5 ทุ่มน่าจะเพียง

พอแล้ว คนที่อยู่นอกบ้านหลัง 5 ทุ่ม ส่วนใหญ่ (ไม่ใช่ทุกคนนะ) 

ก็มักจะเป็นคนที่เที่ยวกลางคืน และคนเที่ยวกลางคืนก็มักจะดื่ม

เหล้า แล้วอาจจะควบคุมพฤติกรรมตนเองไม่ได้ เสี่ยงกับการติด

เชื้อโควิด เรื่องนี้น่าจะเข้าใจได้นะคะ.  

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ารใส่หน้ากากท่ีไม่ถูกต้องอาจจะทำาให้คุณอดบินไปต่างประเทศ

ได้ โดยในช่วงท่ีผ่านมาเร่ิมมีการเดินทางระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน

ตลอดปี 2564 และหลายประเทศได้เปิดพรมแดนสำาหรับนักเดิน

ทางท่ีได้รับวัคซีน แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่จบ ดังน้ันนักเดิน

ทางจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง หากวางแผนท่ีจะเดินทาง

ไปต่างประเทศในเร็วๆ น้ี ต้ังแต่วินาทีท่ีคุณไปถึงสนามบินจนถึงทางออก

เพื่อข้ึนเครื่อง จะต้องสวมหน้ากาก ในสนามบินของสหรัฐอเมริกาและ

เท่ียวบินภายในประเทศส่วนใหญ่ ข้อกำาหนดของหน้ากากน้ันค่อนข้างกว้าง 

แต่โดยท่ัวไปจะอนุญาตให้ผู้โดยสารท่ีปฏิบัติตาม คือ 1.ใส่หน้ากากผ่าตัด         

หรือหน้ากากทางการแพทย์แบบใช้แล้วท้ิง 2.ใส่หน้ากากผ้าท่ีมีผ้าทอแน่น 

(หน้ากากมีซับใน 2 หรือ 3 ช้ัน) 3.หน้ากากอนามัยช่วยหายใจสะดวกแบบ           

ไม่มีวาล์ว (N95 หรือ KN95) 4.ใส่หน้ากากผ้าท่ีดีไซน์ให้บางส่วนเช่น 

บริเวณช่วงปากเป็นพลาสติกใส 5.หมวกคลุมหน้าท่ีมีความหนา 2 ช้ัน

ในขณะท่ีสหรัฐยังคงปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์ควบคุมและ

ป้องกันโรคของสหรัฐ หรือ CDC ท่ีอนุญาตให้ใช้หน้ากากผ้าแบบโฮมเมด                                                                                   

แต่ประเทศอื่นๆ ก็ยังไม่ผ่อนปรนเก่ียวกับประเภทของหน้ากากท่ีคุณ

สามารถสวมใส่ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสายการบินจำานวนมากท่ีบินระหว่าง

สหรัฐอเมริกาและยุโรป ได้กำาหนดแนวทางการสวมหน้ากากใหม่ โดยห้าม

สวมหน้ากากผ้า แต่ให้ใส่หน้ากากผ่าตัดหรือหน้ากากอนามัยท่ีใช้ในทางการ

แพทย์ และหน้ากากอนามัยท่ีช่วยหายใจสะดวกท่ีไม่มีวาล์วด้านข้างเท่าน้ัน

ทั้งนี้ สายการบินต่างๆ ที่ห้ามใช้หน้ากากผ้า ได้แก่ สายการบิน

รายใหญ่ของยุโรปหลายราย ได้แก่ แอร์ฟรานซ์, สายการบินโครเอเชีย

แอร์ไลน์, ฟินน์แอร์, ลาตัม, ลุฟท์ฮันซ่าและสวิสแอร์

ตามกฎใหม่ ได้กำาหนดให้หน้ากากชนิดเดียวที่อนุญาตในสาย

การบินเหล่านี้คือ หน้ากากที่ได้รับการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง

หน้ากากเหล่านี้ประกอบด้วย หน้ากากผ่าตัดหรือหน้ากากอนามัยที่ใช้ใน

ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากประเภท FFP (ย่อมาจาก Filtering Face 

Pieces เป็นหน้ากากอนามัยที่ได้รับการรับรองจากยุโรป จะช่วยป้องกัน

จากฝุ่นละออง ควัน และละอองที่เป็นพิษ ติดเชื้อ และเป็นอันตราย), 

หน้ากากอนามัย KN95 (หน้ากากอนามัยได้รับการรับรองมาตรฐานการ

ทดสอบของจีน) และหน้ากากอนามัย N95 ชนิดที่ไม่มีวาล์ว 

สาเหตุหลักท่ีสายการบินได้เพ่ิมข้อจำากัดเรื่องหน้ากากเพ่ิมเติมน้ัน 

ส่วนใหญ่มาจากลักษณะของหน้ากากผ้าท่ีไม่ได้รับการควบคุมมาตรฐาน 

แม้จะไม่ได้ผลิตเองท่ีบ้านก็ตาม แต่ท้ังน้ีหน้ากากผ้าส่วนใหญ่ไม่ได้ตาม

มาตรฐานท่ีกำาหนดเอาไว้ ในทางตรงกันข้าม หน้ากากผ่าตัด และหน้ากาก

อนามัยท่ีช่วยทำาให้หายใจได้สะดวก ได้รับการควบคุมและจัดหมวดหมู่

อย่างเข้มงวด ตามเปอร์เซ็นต์ของอนุภาคท่ีสามารถกรองได้ แม้ว่าหน้ากาก

อนามัยทางการแพทย์จะมีประสิทธิภาพมากกว่าแมสก์แบบผ้า แต่ก็ไม่

ได้รับความนิยมเท่าท่ีควร หรือผลิตอยู่ในจำานวนท่ีจำากัด และมักถูกจัด

อันดับให้อยู่ท้ายของตาราง เช่น 

หน้ากากอนามัยซูเปอร์เซฟท่ี

ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

ยุโรป ได้แก่ กลุ่มหน้ากากอนามัย 

FFP1 จะสามารถกรองมลพิษหรือ

เช้ือโรคต่างๆ ได้ถึง 80% ส่วน

กลุ่มหน้ากากอนามัย FFP2 จะ

สามารถกรองมลพิษหรือเช้ือโรค

ได้ถึง 94% ส่วนหน้ากากอนามัย 

N95, KN95 สามารถกรองมลพิษ

หรือเช้ือโรคต่างๆ ได้ถึงร้อยละ 95 

ขณะท่ีหน้ากากอนามัย FFP3 ท่ีได้

รับการรับรองมาตรฐานจากยุโรป

เช่นกัน รวมถึงหน้ากากอนามัย 

N99 ท่ีสามารถกรองมลพิษหรือ

เช้ือโรคได้ถึงร้อยละ 99

หากคุณไม่มีหน้ากากท่ี

ผ่านการรับรองมาตรฐาน คุณอาจ

ไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ึนเครื่องบิน 

และสายการบินส่วนใหญ่จะไม่ให้

หน้ากากป้องกันท่ีเหมาะสมแก่คุณ 

เลือกหน้ากากอนามัยถูกวิธี...ช่วยให้เที่ยวสนุก

ฟังด้วยสติ...ไม่มีอคติ...ก็คงได้ใจความ

ดังน้ันอย่าลืมพกหน้ากากอื่นๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสำารองมาเองด้วย

อย่างไรก็ดี ประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งสหรัฐอเมริกามีข้อกำาหนดใน

การทดสอบที่เข้มงวดเพื่อเข้าประเทศ โดยทั่วไปคุณจะต้องมีผลตรวจโค

วิดเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาต

ให้ขึ้นเครื่องบิน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมุ่งหน้าไปที่ประเทศใด อย่าลืมตรวจ

สอบแนวทางปฏิบัติล่าสุดก่อนเดินทาง และหลังจากที่เครื่องของคุณ

ลงจอดแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้นั้นคือ การระบาดยังไม่สิ้นสุด และข้อกำาหนด

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ต้องเตรียมพร้อมกับการเดินทางไว้

ทุกเมื่อ.

ความปลอดภยับนโลกดจิทิลั

สร้างแบรนด์เชื่อมั่นและวางใจ
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8 Life and City

อนจะมีมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่ผ่านมา “ถนนคนเดิน

คลองโอ่งอ่าง”  นับเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของกรุงเทพฯ ที่

ร้อนแรงได้รับความสนใจจากผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก ไม่ว่า

จะเหล่าฮิปเตอร์ คู่รัก ครอบครัว หรือผู้สนใจเรื่องราวของผู้คนหลาก

หลายวัฒนธรรมในย่านเก่า โดยเฉพาะการพายเรือคายัคชมวิถีชีวิตริม

คลอง เป็นภาพจำาที่คนนึกถึง  

 กว่า 6 เดือนที่กิจกรรมต่างๆ ต้องปิดชั่วคราว เมื่อ

สถานการณ์ โควิดคลี่คลาย พบผู้ติดเชื้อลดลง ถนนคนเดินคลองโอ่ง

อ่างกลับมาเปิดบริการอีกครั้งในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ระหว่าง

เวลา  15.00-20.00 น. ดีเดย์วันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา เรียกว่าขาน

รับนโยบายเปิดเมือง ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ

สร้างรายได้ให้กับประชาชน  โดยสำานักเขตพระนครและสำานักงาน

เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับประชาคมคลองโอ่งอ่าง ได้จัดระเบียบร้านค้า

ริมคลอง มีการเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัด โดยกำาหนดให้ผู้ค้า

หรือผู้ประกอบการทุกรายต้องรับการตรวจคัดกรอง (ATK) ทุกสัปดาห์ 

พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำาตัวผู้ค้าและแสดงผลการตรวจคัดกรองทุก

ครั้งขณะทำาการค้า 

ใครจะเข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจชิลๆ ที่ถนนคน

เดินคลองโอ่งอ่าง ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ 

ซึ่งกำาหนดไว้ 5 จุด ได้แก่ สะพานบพิตรพิมุข, สะพานหัน, 

สะพานภาณุพันธุ์ และสะพานดำารงสถิต ล้างมือด้วยเจล

แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา อีกทั้งมีการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ประดับธงเพิ่มสีสัน

และไฟส่องสว่างยามค่ำาคืนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ตลอดเส้นทางสองฝั่งคลองรวมกว่า 1,900 เมตร 

กิจกรรมอัดแน่นเช่นเคยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด

อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพเช็กอินสตรีทอาร์ต

ผลงานศิลปะที่สวยงาม สะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรม

ของชุมชนบริเวณกำาแพงทางเดินริมคลองช่วงสะพาน

ภาณุพันธุ์ถึงสะพานดำารงสถิต  รวมถึงการแสดงดนตรีสด 

ดนตรีเปิดหมวก นอกจากนี้ยังมีลานกิจกรรมย่อย อาทิ 

ชานแชะ ชานชิม ชานช้อป ชานวัฒนธรรม ชานเรือน 

ให้เพลิดเพลิน

ส่วนพายเรือคายัคฟรีก็กลับมาเปิดบริการแล้ว โดย

มีเรือบริการ 15 ลำา รอบละ 30 นาที สามารถรับบัตร

คิวได้ที่ท่าน้ำาหน้าร้านสะพานเหล็กสแควร์ (สตรีทอาร์ตเหล่ากองทัพ

การ์ตูน) ฝั่งพระนคร ใกล้สะพานดำารงสถิต เปิดรับคิวสุดท้ายเวลา 

19.00 น. ขณะที่อาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือกซื้อจากร้านค้าชุมชนที่

เรียงรายสองฝั่งคลอง

วสันต์ บุญหมื่นไวย ์ผู้อำานวยการเขตพระนคร กล่าวว่า                                                                      

ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลต์ของ

กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดขึ้นอีกครั้งจะกระตุ้นการท่องเที่ยวใน

เมือง เพราะความยาวถนนเกือบ 2 กิโลเมตร มีกิจกรรมมากมาย นัก

ท่องเที่ยวสามารถเดินสบายๆ ต่อเชื่อมจากสตรีทฟู้ดถนนเยาวราช 

เข้าสู่ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง เส้นทางต่อไปถึงสวนสาธารณะลอยฟ้า 

เดินข้ามสะพานไปสู่ชุมชนกุฎีจีน เที่ยวชม 3 วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกัน

ในพื้นที่ เมื่อเปิดประเทศคาดว่าเส้นทางท่องเที่ยวนี้จะได้รับความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ 

“ทุกคนรอคอยการกลับมาของถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง 

กิจกรรมนี้เป็นพื้นที่นำาร่องการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ซึ่ง

ผู้ค้าหรือประกอบการทั้งสองฝั่งจำานวน 215 ราย ได้รับการตรวจคัด

กรอง ATK ผลตรวจไม่พบเชื้อ ส่วนของผู้ค้าภายในถนนจะเป็นผู้ค้า

เดิมที่ได้เคยลงทะเบียนไว้กับสำานักงานเขต ค้าขายได้ โดยไม่เสียค่าใช้

จ่าย มีการเว้นระยะห่าง ไม่แออัด กรณีที่มีนักท่องเที่ยวจำานวนมาก 

เจ้าหน้าที่จะพักคนไว้ก่อน แล้วปล่อยเข้ามาเป็นระยะๆ มาตรการ

เหล่านี้จะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและลดการแพร่ระบาดได้ 

กทม.มีแผนจะจัดงานลอยกระทงคลองโอ่งอ่างชวนประชาชนมาเที่ยว

ชมปลายเดือนนี้ด้วย” ผอ.เขตพระนครบอก

ในส่วนของประชาคมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งชาวชุมชนรวมพลังกัน

อย่างเข้มแข็ง พลิกฟื้นพื้นที่นี้จนกลายเป็นจุดเช็กอินยอดนิยม วันนี้

ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง วนิดา พิชิตนิติกร 

ประธานประชาคมคลองโอ่งอ่าง กล่าวว่า ช่วงโควิดปิดกิจกรรมถนน

คนเดิน ร้านค้าก็เงียบเหงา เศรษฐกิจซบเซา แต่ข้อดีทำาให้การติดเชื้อ

ลดน้อยลง เวลานั้นประชาคมและเขตให้ความสำาคัญ เราไม่อยากให้

เกิดคลัสเตอร์คลองโอ่งอ่าง จึงปิดก่อนเพื่อลดความเสี่ยง ตอนนั้นก็มี

คนถามทำาไมปิดเร็ว ซึ่งโซนนี้ ไม่พบผู้ติดเชื้อเลย 

“เมื่อถนนคนเดินกลับมาใหม่ เราเน้นความปลอดภัยของผู้

ค้าและผู้ซื้อ เข้ามาในพื้นที่ต้องปลอดภัย สบายใจ ทุกสัปดาห์พ่อค้า

แม่ค้าจากทุกร้านจะต้องผ่านการตรวจโควิด สวมหน้ากาก ผ้ากัน

เปื้อน สวมถุงมือ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้คนที่มาเลือกซื้อของ 

ห้ามวางโต๊ะและเก้าอี้นั่งรับประทานอาหาร ส่วนลูกค้าจะเดินกินก็

ควรงด เพราะการเปิดหน้ากากมีความเสี่ยง มาตรการควบคุมเข้มข้น  

เที่ยวแบบนิวนอร์มอล มั่นใจว่าจะมีคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นตามลำาดับ 

ปัจจุบันมีร้านค้าราว 50% เพราะผู้ค้าบางคนกังวลเชื้อเดลตา รอฉีด

วัคซีนครบโดส บางคนจะรอบูสต์เข็ม 3 ก่อน ถึงจะพร้อมกลับมา

ค้าขายอีกครั้ง คาดว่าบรรยากาศจะคึกคักมากขึ้น” วนิดายืนยันความ

ตั้งใจฟื้นการท่องเที่ยวคลองโอ่งอ่างให้กลับมาอีกครั้ง      

เวลานี้ร้านรวงต่างๆ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว กิตติศักดิ์ ไกร

บำารุง ทายาทรุ่นที่ 4 เจ้าของร้านกุยช่ายสะพานหัน   กล่าวว่า ร้าน

เปิดบริการทุกวัน ช่วงโควิดยอดขายหายไปกว่าครึ่ง ให้ซื้อกลับบ้าน

อย่างเดียว งดนั่งกินที่ร้าน จากเคยขายได้วันละ 1.5 หมื่นบาท เหลือ

ไม่ถึง 7,000 บาท ช่วงนี้ขายดีขึ้น คนได้รับวัคซีนมากขึ้น กล้าออกมา

จับจ่ายเลือกซื้อสินค้า แล้วก็ผ่อนคลายให้นั่งทานในร้านแล้ว 

“เปิดถนนคนเดินวันแรกถึงฝนจะตก แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้า

มา หวังว่าคนที่เคยมาเที่ยวคลองโอ่งอ่าง คิดถึงของดีของอร่อยสะพาน

หัน จะอยากกลับมาเที่ยวอีก ที่ร้านก็พัฒนาเมนูใหม่ๆ นอกจากกุยช่าย

นึ่ง กุยช่ายทอดดั้งเดิม เพิ่มกุยช่ายตอกไข่และเบอร์เกอร์กุยช่าย เอาใจ

วัยรุ่น อยากให้มาลอง ในฐานะเจ้าบ้านก็สร้างความมั่นใจด้วยการตรวจ 

ATK ทุกสัปดาห์ ทั้งผมและพนักงานในร้าน สวมหน้ากาก ล้างมือให้

บ่อย เชื่อว่าทุกคนปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิด” ทายาทร้านกุยช่ายชื่อดังบอก

เยือนคลองโอ่งอ่างจะได้พบอาหารสตรีทฟู้ดอินเดียริมคลอง  

ธีรศักดิ์ สัจจะหิรัฐ เจ้าของร้าน Mama Restaurant บอกว่า ร้านนี้

เปิดขายมานานกว่า 20 ปี ปกติจะมีลูกค้าประจำา ช่วงโควิดงดนั่งทาน

ที่ร้านก็กระทบ แต่มีขายออนไลน์เสริมมา ตอนนี้เปิดขายได้ตามเวลา 

ผู้ให้บริการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ อยากให้ลูกค้ามั่นใจ มองว่าเมื่อเปิด

เมืองรับนักท่องเที่ยวบรรยากาศจะคึกคักขึ้น คนมาเดินเล่นพักผ่อน 

แวะกินอาหาร ร้านเรามีเมนูซิกเนเจอร์ อย่างแกงไก่มาซาล่า ชิกเก้น 

ติ๊กก้า มาซาล่า ไก่ย่างทิกก้า แป้งนานก็มีให้เลือกหลายแบบ  แล้วยัง

เป็นร้านเดียวในย่านนี้ที่มีแกงแพะ บรรยากาศในร้านมีทั้งโซนห้อง

แอร์และโซนนอกร้านติดริมคลองโปร่งๆ ใครไม่มีแพลนไปท่องเที่ยว

ที่ไหน อยากชวนมาถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ไม่เสี่ยงรับเชื้อโควิด 

ปลอดภัยแน่นอน สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทุกคนต้องช่วย

กันยกระดับการท่องเที่ยวและการป้องกันโควิด-19.

‘คลองโอ่งอ่าง’คืนชีพ ต้นแบบรับเปิดเมือง 

ก่

เพิ่มบทบาทสายด่วนโควิด 50 เขต ร้องทุกข์-แจ้งมั่วสุมในพื้นที่

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ มี

จำานวนลดลง ประกอบกับมีประชาชน

ติดต่อประสานขอเข้าสู่ระบบการ

รักษาพยาบาล ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่ง

ต่อลดลง จึงปรับบทบาทการดำาเนิน

งานของสายด่วนโควิด 50 เขต ให้

มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่ง

ขึ้น นอกจากการรับแจ้งเรื่องขอเข้าสู่

ระบบการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดตลอด 24 

ชั่วโมงแล้ว ได้เพิ่มภารกิจการรับแจ้ง

เรื่องร้องทุกข์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับโควิด-19 

ด้วย อาทิ การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของหน่วยงาน ประชาชนในชุมชน 

แคมป์คนงาน หรือสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมหรือรวมตัวทำากิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการ

แพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงสามารถแจ้งเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นแหล่งมั่วสุมหรือการรวมตัวเล่น

การพนันในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำาผิดกฎหมายในพื้นที่ และเป็นไปตามมาตรการ

ป้องกันของโควิด-19 ที่กำาหนดอย่างเคร่งครัด 

มหิดลเตือนอย่าเลี้ยงพืชป่าเป็นไม้ประดับ

ผศ.ดร.ธรรมรัตน ์พุทธไทย อาจารย์ประจำาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   

ม.มหิดล ผู้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกใน “วงศ์ส้มกุ้ง” ซึ่งขึ้นตามเปลือกต้นไม้ใหญ่ในป่า ใน

พื้นที่เขาสูง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีว่า “ชมพูราชสิริน” (sirindhorniana) 

กล่าวว่า การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกเป็นต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญ ต่อยอดสู่

การศึกษาประโยชน์ในทางยา ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้เป็น “ไม้ประดับเศรษฐกิจ” ได้เช่นเดียว

กับ “ส้มกุ้ง” หรือ “เบโกเนีย” ชนิดอื่น แต่เพราะเป็นพันธุ์ ไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์ งานวิจัยมุ่งไปที่

การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ก่อน

ผศ.ดร.ธรรมรัตน์กล่าวถึงการเลือกเลี้ยงไม้ประดับว่า ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ แต่อยาก

ให้เลือกเลี้ยงไม้ประดับที่มีอยู่แล้ว และได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความแตกต่างจะปลอดภัย

กว่าการนำาไม้ป่า ซึ่งยังไม่มีการศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องและเหมาะสมมาลองผิดลอง

ถูก หากเลี้ยงไม่ถูกวิธ ีไม้ป่าอาจตายได้ในระยะเวลาอันสั้น การหาไม้ประดับมาเลี้ยงไม่ควร

ชื่นชมกับความหายากอย่างเดียว ควรระวังจะทำาลายพันธุกรรมของพืชป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

ด้วย ซึ่งการทำาให้เกิดความอ่อนแอทางพันธุกรรมต่อพืชป่า จากการทำาให้พืชป่าที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติ และยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ ถูกทำาลาย เสี่ยงสูญพันธุ์ในอนาคต

แนวปฏิบัติร่วมพิธีถวายผ้ากฐินใน กทม.-ข้ามเขต

นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดย

กรมการศาสนา (ศน.) และสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน แจ้งแนว

ปฏิบัติสำาหรับวัดต่างๆ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานสำาหรับผู้ขอรับพระราชทาน

และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทานให้ภาคส่วนต่างๆ รับทราบแล้ว โดย

แนวปฏิบัติ อาทิ ผู้เข้าร่วมพิธีต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็มมาแล้วไม่

ต่ำากว่า 14 วัน ในวัคซีนที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือองค์การอนามัยโลก

ให้การรับรอง

กรณีการข้ามเขตจังหวัดของผู้ถวายหรือผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หรือ

กฐินราษฎร์ สำาหรับผู้ถวายหรือผู้เข้าร่วมพิธีที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนยังไม่ครบโดส

ตามที่ สธ.กำาหนด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด  และจะ

ต้องตรวจหาเชื้อโควิดด้วยเทคนิค RT-PCR/Antigen Test Kits พร้อมใบรับรองแพทย์ภายในระยะ

เวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือกองศาสนพิธี โทร. 

0-2209-3721-22

ชุดทดสอบเจลแอลกอฮอล์พิสูจน์ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโควิด

ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำานิ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เจลและ               

สเปรย์แอลกอฮอล์สำาหรับล้างมือทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคกลายเป็นสินค้าจำาเป็นเพื่อป้องกัน

เชื้อโควิด-19 ผู้บริโภคควรตรวจสอบ

ประสิทธิภาพตัวสินค้าได้ด้วยตัวเอง คณะ

เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้พัฒนาชุดทดสอบ

แอลกอฮอล์เบื้องต้นด้วยตนเอง Q-E-S-T 

3-in-1 Alcohol Test Kit ช่วยให้ประชา                     

ชนสามารถตรวจสอบความปลอดภัย

และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจล

แอลกอฮอล์ล้างมือที่ใช้อยู่ ชุดทดสอบ

นี้วิเคราะห์ได้ทั้งชนิดและปริมาณ

แอลกอฮอล์ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพใน

การทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้จริง 

ใช้เวลาทดสอบ 3-5 นาที วิธีใช้ไม่ยุ่งยาก แอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ผลจาก

การทดสอบควรเป็นสีส้ม ชุดทดสอบราคา 200 บาท ทดสอบได้ 10 ครั้ง จำาหน่ายที่โอสถศาลา    

ส่วนข้อควรปฏิบัติในการใช้แอลกอฮอล์ให้ถูกวิธี ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งสาธารณะควรล้าง

มือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีเอทานอล 70% v/v โดยถูแอลกอฮอล์ให้ทั่วถึงทุกบริเวณของ

นิ้วมือ ฝ่ามือ และข้อมือเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที ถ้ามือสัมผัสแอลกอฮอล์แล้วไม่มีความเย็น 

หรือแอลกอฮอล์มีลักษณะผิดปกติ เช่น แยกชั้น จับตัวเป็นก้อน ตกตะกอน สีเปลี่ยน ไม่ควรใช้ 

โรงตึ๊ง กทม.ลดดอก แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึง

ผลกระทบโควิด-19 มีนโยบายให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำานำา กทม.) กำาหนด

อัตราดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครอง

ชีพของประชาชน  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 1.เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน 

โดยจำากัดวงเงินรับจำานำาไว้ที่ไม่เกิน 

100,000 บาทต่อ 1 ราย (บุคคล) และ

ต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง 2.เงินต้น 

5,001-15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อย

ละ 1 บาทต่อเดือน และ 3.เงินต้นเกิน 

15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 

บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 

ก.ย. 65 ทั้งนี้ ประชาชนสนใจใช้บริการสามารถนำาสินทรัพย์มาฝากไว้กับโรงรับจำานำา กทม. ทั้ง 

21 แห่ง สอบถามได้ที่ สำานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0-2158-0042-4 ใน

วันทำาการ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. หรือเว็บไซต์ https://pawnshop.bangkok.go.th และ

เฟซบุ๊ก pawnshopbangkok

เผยสถิติคนกรุงสูบบุหรี่ ไฟฟ้ามากที่สุดเสี่ยงโรค

ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผย

ผลการสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 ที่พบว่า ประชากรไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 

มีจำานวน 78,742 คน คิดเป็นอัตรา 0.14% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีจำานวน

ทั้งหมด 57 ล้านคน เป็นคนที่สูบทุกวัน 40,724 คน และสูบแบบไม่ทุกวัน 38,018 คน โดย

ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 24,050 คน อายุระหว่าง 15-24 ปี และส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาค

กลาง 47,753 คน ขณะที่คนไทยที่รู้จักบุหรี่ไฟฟ้า เชื่อว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าบุหรี่

ธรรมดา 26.7% เชื่อว่าอันตรายน้อยกว่า 11.3% และเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดามี

อันตรายเท่ากัน 62.0% ทั้งนี้ ข้อมูลจำานวนและอัตราคนไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการสำารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากร ปี 2564 ที่เก็บข้อมูลจากทั้งสิ้น 73,654 ครัว

เรือนทั่วประเทศ ครอบคลุมประชากรตัวอย่าง 164,406 คน นับเป็นการสำารวจพฤติกรรม

สุขภาพขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา 

ผศ.ดร.ศรัณญากล่าวต่อว่า นอกจากสำารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่แล้ว ยังครอบคลุม

พฤติกรรมการดื่มสุรา การกินอาหาร และการออกกำาลังกาย เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องใช้ในการกำาหนดนโยบายควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงโรคหัวใจ

และหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง

ทั้ง 4 ปัจจัยที่ทำาการสำารวจในครั้งนี้ โดยทำาการสำารวจระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิ้นเดือน

พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ จำานวนและอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้า รวมอยู่ในอัตราและจำานวนผู้สูบ

บุหรี่ทั่วประเทศ ที่เท่ากับ 17.4% และจำานวนคนสูบบุหรี่ 9.9 ล้านคน. 

ถ่ายภาพเช็กอินสตรีทอาร์ตงานศิลปะสื่อวิถีชุมชน

พายคายัคชมวิถีชุมชนริมคลองโอ่งอ่างกลับมาคึกคักอีกครั้ง บรรยากาศนักท่องเที่ยวพายคายัคชมสตรีทอาร์ต 

ผู้ค้าและสถานประกอบการแสดงผลตรวจคัดกรองทุก

ครั้งขณะทำาการค้า

ร้านกุยช่ายสะพานหัน ความอร่อยในตำานานคู่                

คลองโอ่งอ่าง
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9สิ่งแวดล้อม

4

ลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) 

ประกาศ “เกณฑ์แนะนำาคุณภาพอากาศ (Air Quality 

Guidelines : AQGs)” ฉบับใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี โดย

ปรับระดับเกณฑ์แนะนำาคุณภาพอากาศใหม่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิม เพิ่ม

มาตรฐานการกำาหนดค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่

ที่ 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากดิม 10 มคก./ลบ.ม.  และค่าเฉลี่ย

ราย 24 ชั่วโมง ของฝุ่น PM 2.5 ที่ 15 มคก./ลบ.ม. ลดจากเดิมที่กำาหนด

ไว้ที่ 25 มคก./ลบ.ม.

ก่อนหน้านี้ WHO ได้จัดทำาและนำาเสนอเกณฑ์แนะนำาคุณภาพ

อากาศ เพื่อเป็นมาตรฐานสำาหรับการลดผลกระทบมลพิษทางอากาศที่มี

ต่อสุขภาพมวลมนุษยชาติ ตั้งแต่ปี 2530 และมีการทบทวนเป็นระยะ ใน

ปี 2540 และปี 2548 จนมาถึงการปรับแก้เกณฑ์ครั้งล่าสุด 

สำาหรับเกณฑ์แนะนำาปี 2564 ที่เพิ่งออกมานั้น ดร.อุมา ราชรัฐ

นาม ตัวแทนจากองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กล่าวในงานประชุมเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ประเทศไทยไปทางไหน

ต่อเกณฑ์แนะนำาคุณภาพอากาศใหม่ของ WHO” ว่า เกณฑ์ใหม่ WHO 

จัดทำาขึ้นอ้างอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อระบุระดับคุณภาพ

อากาศ ซึ่งจำาเป็นในการปกป้องสุขภาพของประชาชนทั่วโลก โดยให้คำา

แนะนำาเกี่ยวกับระดับคุณภาพอากาศสำาหรับฝุ่น PM 2.5, ฝุ่น PM 10, 

โอโซน (O3), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทั้งยังให้เป้าหมายระหว่างทาง (Interim 

Target: IT) เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับกำาหนดเป้าหมายทางนโยบายใน

การจัดการคุณภาพอากาศกรณีที่ยังไม่สามารถดำาเนินงานให้คุณภาพ

อากาศบรรลุตามคำาแนะนำาของ WHO ได้

ดร.อุมาระบุเกณฑ์นี้ให้แนวปฏิบัติสำาหรับการตัดสินใจกำาหนด

มาตรฐานและเป้าหมาย ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายในการจัดการ

คุณภาพอากาศรวมถึงเป็นเครื่องมือในการออกแบบมาตรการที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อลดมลพิษอากาศ และปกป้องสุขภาพของมนุษย์

“การจัดทำา AQGs ฉบับใหม่อ้างอิงหลักฐานและข้อมูลซึ่งปรากฏ

ชัดเจนมากขึ้นว่า นับตั้งแต่ปี 2548 มลพิษอากาศส่งผลต่อสุขภาพด้าน

ต่างๆ ทั้งยังมีข้อมูลเชิงลึก แหล่งที่มาการปล่อยมลพิษและการมีส่วนของ

มลพิษอากาศต่อภาระโรคภัยในระดับโลก เกณฑ์ใหม่ยังให้แนวปฏิบัติ

ช่วยจัดการอนุภาคขนาดเล็กจากพายุฝุ่นหรือพายุทราย, ผงฝุ่นเขม่าดำา/

ธาตุคาร์บอน และอนุภาคละเอียดพิเศษ รวมทั้งการจัดการอนุภาคฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก ฝุ่น PM บางประเภทซึ่งยังมีหลักฐานไม่เพียงพอ ที่

จะหาระดับแนวทางคุณภาพอากาศเชิงปริมาณ แต่ชี้ให้เห็นถึงความ

เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ” ดร.อุมาให้ข้อมูล

ผู้แทน WHO ย้ำาสถานการณ์มลพิษอากาศที่ทั่วโลกกำาลังเผชิญ

อยู่ในขณะนี้เลวร้ายกว่าที่คาดคิด ในแต่ละปีมีประชาชนทั่วโลกต้องเสีย

ชีวิตก่อนวัยมากถึง 7 ล้านคนทั้งจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และผลกระ

ทบจากมลพิษอากาศในสิ่งแวดล้อมและในครัวเรือนมากกว่า 2 ล้านคน 

เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศที่มีรายได้ต่ำาและราย

ได้ปานกลางได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการใช้พลังงานฟอสซิล ซึ่งก่อ

มลพิษมาก

ปัจจุบันมลพิษอากาศเป็นภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด

ต่อสุขภาพของมนุษย์ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เธอ

บอกว่าแม้ปัจจุบันคุณภาพอากาศจะค่อยๆ ดีขึ้นในประเทศที่มีรายได้สูง 

แต่ความเข้มข้นของสารก่อมลพิษยังคงเกินมาตรฐาน โดยในปี 62 พบว่า

ประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความเข้มข้นฝุ่น 

PM 2.5 เกินมาตรฐาน 10 มคก./ลบ.ม. ของ  WHO ขณะที่ระดับความ

เข้มข้นสูงของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในพื้นที่เอเชียตะวันออก 

ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือและยุโรป ส่วนใหญ่สะท้อนถึงการปล่อย

มลพิษจากเครื่องยนต์สันดาป

“ในประเทศที่มีรายได้ต่ำาและปานกลางส่วนใหญ่คุณภาพอากาศ

ลดลงจากการขยายตัวของเมืองในวงกว้างและการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วน

ใหญ่อาศัยการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จากการ

ศึกษาของ WHO พบว่า 30 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีปรับปรุงคุณภาพอากาศ

ในบางภูมิภาค แต่จำานวนผู้เสียชีวิตและการสูญเสียปีสุขภาพดี (Healthy 

Life Years) กลับเพิ่มขึ้น”

ดร.อุมากล่าวด้วยว่า เกณฑ์แนะนำาคุณภาพอากาศใหม่นี้สามารถ

ใช้เป็นเครื่องมือการปฏิบัติอิงหลักฐานสำาหรับผู้มีอำานาจตัดสินใจร่าง

กฎหมายและนโยบายเพื่อลดระดับมลพิษอากาศ และลดภาระด้าน

สุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสมลพิษอากาศทั่วโลก ทั้งยังสามารถช่วย

ปรับปรุงมาตรฐานและเพิ่มรายชื่อมลพิษอากาศอีกด้วย ประเทศไทย

เผชิญมลพิษทาง  PM 2.5 ระดับเกินกว่าค่าแนะนำาคุณภาพอากาศ

ของ  WHO อย่างไรก็ตาม มีความตื่นตัวต่อวิกฤตฝุ่นพิษเป็นโอกาสที่จะ

ทำาให้คุณภาพอากาศของประเทศดีขึ้น ที่ผ่านมามีการเรียกร้องให้คณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพอากาศของไทยให้เข้มข้นขึ้นเพื่อปกป้องชีวิตประชาชน 

ป

ประเทศที่จะต้องมุ่งไปให้ถึงเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีของประเทศ การ

กำาหนดปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศต้องดำาเนินการตามที่กฎหมาย

กำาหนดโดยจะต้องอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์และหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และความเป็นได้เชิงเศรษฐกิจ สังคมและ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยขับเคลื่อนจากคณะอนุกรรมการกำาหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปภายใต้คณะกรรมการสิ่ง

แวดล้อมแห่งชาติ คพ.จะนำาเกณฑ์ใหม่ WHO มาประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษ

ด้านฝุ่นละอองระยะถัดไปปี 2565 ดำาเนินการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ

อากาศที่กำาหนดไว้แล้วให้เข้มข้นขึ้น” พันศักดิ์เผยทิศทาง

รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน

และแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ กล่าวว่า มลพิษอากาศทำาให้คนเสียชีวิต 

7 ล้านคนต่อปี ในจำานวนนี้มลพิษอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4.2 ล้าน

คน และมลพิษอากาศจากการใช้เชื้อเพลิงในครัวเรือน 3.8 ล้านคน มี

รายงานมูลค่าความเสียหายเชิงเศรษฐศาสตร์ของมลพิษทางอากาศมีการ

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2560-2562 ถ้าเปรียบเทียบเกณฑ์

แนะนำา WHO กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศไทยโดยเฉพาะมาตรฐาน

รายปี PM 2.5 ที่ 5 มคก./ลบ.ม. ถ้าไทยจะทำาตามเป้าหมายนี้ต้องลดร้อย

ละ 80 ส่วนมาตรฐาน 24 ชม. ไทยสูงกว่าอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม. WHO 

อยู่ที่ 15 มคก./ลบ.ม. เราต้องลดร้อยละ 70 หากอยากให้สุขภาพของคน

ไทยดีขึ้น ต้องปรับมาตรฐานให้เข้มงวดขึ้น” ถ้าอยากท้าทายตัวเองต้อง

ปรับมาตรฐานรายปีลงมาที่ 20 มคก./ลบ.ม. ส่วนราย 24 ชม. ปรับลด

เหลือ 35 มคก./ลบ.ม. มีการศึกษาการปรับลดมาตรฐานใหม่ของ WHO 

จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 1.7 แสนคนต่อปี คิดเป็น

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 5.8 ล้านล้านบาท โดยภาคกลาง ภาคเหนือและภาค

อีสานได้ประโยชน์สูงสุดจากการปรับเกณฑ์คุณภาพอากาศ”

รศ.วงศ์พันธ์ย้ำาในการจัดการคุณภาพอากาศของไทยที่เจอมลพิษ

หนัก หากจะทำาให้ถึงเกณฑ์คุณภาพอากาศใหม่ WHO นักวิชาการคน

เดิมให้แนวทางว่า จากรายงานสถานการณ์มลพิษปี 63 ค่าเฉลี่ยราย

ปีของ PM 2.5 ในประเทศไทยคือ 23 มคก./ลบ.ม. ยังสูงกว่าเกณฑ์

คุณภาพอากาศเดิม WHO ที่กำาหนด 10 มคก./ลบ.ม. ซึ่งไทยยังต้องลด 

56% จะถึงเป้านี้ จะต้องห้ามเผา 100% และควบคุม 50% ของมลพิษ

จากรถยนต์ มาตรการที่ต้องดำาเนินการร่วมกันคือ ห้ามเผา ใช้รถยนต์

มาตรฐาน EURO V หรือ EURO V1 รวมทั้งรถยนต์เก่าด้วย อาจจะ

กำาหนดรถที่สามารถใช้ในเมืองได้ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี รถต่ำากว่ายูโร 

3 ไม่สามารถใช้ได้ ส่วนเกณฑ์ใหม่ WHO ถ้าไทยจะลดฝุ่นพิษจาก 23 

มคก./ลบ.ม. เหลือ 5 มคก./ลบ.ม. จะต้องลด 78% ห้ามเผา 100% ลด 

100% ของมลพิษจากรถยนต์และลดมลพิษ 25% จากแหล่งอื่นๆ ลด

มลพิษได้ 78% มาตรการที่ต้องทำาร่วมกันห้ามเผา อนุญาตให้ใช้เฉพาะ

รถยนต์ไฟฟ้าในเขต กทม.-ปริมณฑล เพิ่มมาตรการลดมลพิษในโรงงาน

อุตสาหกรรมและแหล่งอื่นๆ ให้ลดลง 25% เช่น บ้านเรือน ฝุ่นจากถนน 

การก่อสร้าง

ในเวทีนี้ รศ.วงศ์พันธ์ยังเสนอการลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

มลพิษฝุ่น PM 2.5 จากภาคขนส่ง ผ่านแบบจำาลอง 10 สถานการณ์ ซึ่ง

อ้างอิงงานศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลว่า 1.บังคับใช้เชื้อเพลิงกำามะถันต่ำา 

2.รถไฟฟ้ามีสัดส่วน 50% ของรถจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ปี 2567 3.เปลี่ยน 

รถประจำาทาง ขสมก.ทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้า 4.ปรับมาตรฐานรถเป็นยูโร 

5 ในปี 2564 และยูโร 6 ในปี 2565 5.ห้ามรถยนต์นั่งส่วนบุคคลดีเซล 

วิ่งในพื้นที่ กทม. 6.ห้ามรถบรรทุกวิ่งในพื้นที่ กทม. 7.ห้ามรถที่มีอายุ 

มากกว่า 20 ปี วิ่งในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล 8.ติดตั้ง DPF ให้

กับรถดีเซลทุกประเภทที่มีมาตรฐานตั้งแต่ยูโร 3 ลงไป 9.ติดตั้ง 

PDF พร้อมทั้งมีการบังคับใช้เชื้อเพลิงกำามะถันต่ำา และสุดท้าย 

10.รวมการปฏิบัติของทุกแนวทาง

“ถ้ารวมทุกแนวทางปริมาณการปล่อยฝุ่น PM 2.5 จากไอเสีย

รถจาก 7,000 ตันต่อปี จะลดลงเหลือ 1,223 ตันต่อปีในปี 2572 ลด

การสูญเสียด้านสุขภาพจาก 4 หมื่นรายต่อปี เหลือ 6,500 รายต่อ

ปี นอกจากนี้ การใช้ทุกมาตรการจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่

กรุงเทพฯ 2.3 หมื่นล้านบาท” รศ.วงศ์พันธ์ย้ำานโยบายจัดการคุณภาพ

ต้องให้ความสำาคัญกับภาคขนส่งและการจราจรเพื่อยกระดับคุณภาพ

อากาศในทุกพื้นที่ให้ดีขึ้น ไม่เฉพาะเมืองหลวงของไทยอย่าง กทม. และ 

17 จังหวัดภาคเหนือที่จมฝุ่น.

ส่วนจุดความร้อนเปรียบเทียบภาพของรวมของประเทศไทยปี 63 กับ

ปี 64 ลดลงร้อยละ 50 ส่วนจุดความร้อนจังหวัดภาคเหนือลดลงร้อย

ละ  52 รัฐบาลมีนโยบายการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองปี 

65 เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานลดปัญหาฝุ่นละออง ในส่วน คพ.ปรับการ

ทำางานในเชิงปฏิบัติการมากขึ้น โดยร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหา

มลพิษด้านฝุ่นละออง ปี  2565 จะปฏิบัติการร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น 

และชุมชนในการลดเกิดฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่มิติใหม่การบริหารจัดการ

คุณภาพอากาศของประเทศไทย

พันศักดิ์ย้ำาว่า ต้องขยายผลต่อยอดจากแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน

วาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” แผนเฉพาะกิจ

เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 แผนงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในภาคเหนือปี 

2564 นอกจากนี้ จำาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่แก้ไขปัญหามลพิษ ที่สำาคัญต้องทำางานเป็น

ทีม สร้างพลังในการลดมลพิษทางอากาศ    

ส่วนเกณฑ์แนะนำาคุณภาพอากาศใหม่ของ WHO ปรับลด

มาตรฐานเข้มงวดขึ้น ผู้อำานวยการกองคนเดิมเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ 

ว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของไทยกับเกณฑ์แนะนำาใหม่ของ WHO 

ไทยจะหย่อนกว่าเกือบ 3 เท่า ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่น PM 10 อยู่ที่ 120 

มคก./ลบ.ม. ส่วนเกณฑ์ WHO 45 มคก./ลบ.ม. PM 2.5 เกณฑ์ไทยที่ 50 

มคก./ลบ.ม ส่วน WHO 15 มคก./ลบ.ม. ส่วนซัลเฟอร์ไดออกไซด์หย่อน

กว่า 7 เท่าคุณภาพอากาศมาตรฐานเฉลี่ย 1 ปี ของไทยกับ WHO ก็

หย่อนกว่าหลายเท่าอย่าง ฝุ่น PM 10 มาตรฐานไทย 50 มคก./ลบ.ม. 

ส่วนเกณฑ์ใหม่ WHO15 มคก./ลบ.ม. ฝุ่น PM 2.5 ไทยอยู่ที่ 25 มคก./

ลบ.ม. ส่วน WHO อยู่ที่ 5 มคก./บ.ม.

สำาหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศของไทย พันศักดิ์ระบุสาร

มลพิษทางอากาศที่ยังคงเป็นปัญหา คือ ฝุ่น PM 10 ฝุ่น PM 2.5 โอโซน 

และสาร VOC แหล่งกำาเนิดสำาคัญคือ ยานพาหนะ การเผาที่โล่งและ

อุตสาหกรรม แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพอากาศรอบ 10 ปี มีแนว

โน้มลดลงในทุกพื้นที่ สำาหรับ PM 10 ยังพบปัญหาที่ อ.หน้าพระลาน 

จ.สระบุรี ส่วน PM 2.5 จากการขยายสถานีตรวจวัดมากขึ้นพบว่าพื้นที่

เกินค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น ถือเป็นปัญหาสำาคัญของไทย ส่วนโอโซนแนว

โน้มดีขึ้น ขณะที่คาร์บอนมอนอกไซด์สถานการณ์คงที่

“เกณฑ์ใหม่ของ WHO ถือเป็นคุณภาพอากาศเป้าหมายของ

ค่า PM2.5 ใหม่ของ WHO จุดท้าทายที่ ไทยต้องไต่ระดับ

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

ในมุมมอง อรรคพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าว

เวทีเดียวกันว่า ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับปัญหามลพิษทางอากาศ

มาตลอดปี 2562 ผลักดันสู่วาระแห่งชาติ และขับเคลื่อนการแก้ปัญหา

จนถึงปัจจุบันมีทิศทางและโครงสร้างการแก้ปัญหาที่ชัดเจนขึ้นบูรณาการ

การแก้ไขปัญหาภายใต้ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ทุกกระทรวง

รับแผนไปปฏิบัติการมากขึ้น แนวโน้มดีขึ้น เมื่อเทียบกับจุดความร้อนที่

เกิดขึ้น แม้ค่าเฉลี่ยราย 24 ชม.และรายปี ของฝุ่น PM 2.5 จะยังไม่น่า

พึงพอใจ

“มีหลายพื้นที่มลพิษ PM 2.5 สูงเกินเกณฑ์ พื้นที่ในเมือง

สถานการณ์คุณภาพอากาศยังน่าห่วงจากการจราจร ปัญหาควันดำาปีนี้

ปรับค่ามาตรฐานให้ต่ำาลง และส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กันจะเป็น

จุดเปลี่ยนในเมือง ส่วนพื้นที่นอกเมืองและพื้นที่เกษตรมีความท้าทายใน

การควบคุมเผาในที่โล่ง แม้จะมีผลสำาเร็จแก้เผาไร่อ้อยลดลง 70% แต่

ยังมีพื้นที่เกษตรที่พึ่งพาการเผาโดยเฉพาะในป่า ปีนี้ คพ.กำาหนดในแผน

เฉพาะกิจให้ท้องถิ่นจัดแผนและงบแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน

พื้นที่เพิ่ม อนาคตวางแผนให้ท้องถิ่นนำาค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศเป็นตัวชี้

วัดระดับพื้นที่ ส่วนปัญหาหมอกควันข้ามแดนจะทำาอย่างไรให้มีตัวชี้วัด

ชัดเจนร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียน” นายอรรคพลกล่าว

กรณี WHO คลอดมาตรฐานใหม่ อธิบดี คพ. กล่าวว่า 

มาตรฐานควรมีความเหมาะสมกับมาตรการที่เดินไปพร้อมกัน รัฐบาล

มีคณะกรรมการ อนุกรรมการ กำาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไป

ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พร้อมรับฟังความคิดเห็น

และนำาเกณฑ์ใหม่เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ไทยจะต้องไปให้ได้ ต้องปรับ

มาตรการในแต่ละพื้นที่ การปรับมาตรฐานจะต้องไม่ให้เกิดความ

ตระหนกและไม่ให้เกิดอุปสรรคในการดำาเนินการตามมาตรการ หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องต้องพูดคุยกันหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับไทยใน

สถานการณ์ปัจจุบัน

ด้าน พันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำานวยการกองจัดการคุณภาพและ

เสียง คพ. กล่าวว่า ปัญหา PM 2.5 จะเกิดขึ้นทุกปี พื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลมีวิกฤตหนักระหว่างเดือน พ.ย.-ก.พ. เมื่อเปรียบเทียบจำานวน

วันที่ PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน ปี 2563 กับปี 2564 ลดลงร้อยละ 9 

ขณะที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด วิกฤตระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. เมื่อเปรียบ

เทียบจำานวนวันที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานปี 63 กับปี 64 ลดลงร้อยละ 8 

ม่มีระดับของมลพิษทางอากาศขั้นต่ำาใดๆ ที่ปลอดภัยต่อ

สุขภาพของมนุษย์ การสูดฝุ่นและควันพิษสะสม ในประเด็น

นี้ นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า  ปัญหา

มลพิษอากาศส่งผลกระทบสุขภาพมนุษย์ เป็นความท้าทาย

ที่สำาคัญของทั่วโลกขณะนี้ รวมทั้งคนไทยด้วย ตามเกณฑ์แนะนำา

ใหม่ขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ

กำาหนดนโยบาย และมาตรการแต่ละประเทศเพื่อป้องกันผลกระทบ

ต่อสุขภาพ

“ปัจจุบันคนไทย 38 ล้านคนอยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ในจำานวนนี้ 15 ล้านคนเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยง

ได้รับผลกระทบรุนแรง ผลกระทบของมลพิษอากาศในไทยพบว่า ปี 

2560-2563 โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และมะเร็งปอด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มลพิษอากาศ

เป็นสาเหตุสำาคัญทำาให้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 5 การเจ็บป่วยด้วย

โรคมลพิษทางอากาศ กระทบเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้มีโรค

ประจำาตัว ในระยะยาวถ้ามลพิษทางอากาศไม่ลดลง คนอายุ 15-39 

ปีจะมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกัน”

กลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสุขภาพจากมลพิษรุนแรง

มากกว่าผู้ใหญ่ โดยรองอธิบดีการอนามัยบอกว่า เพราะระบบ

ภูมิคุ้มกันและปอดของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทำาให้มีโอกาสเกิดผล 

กระทบมากกว่าผู้ใหญ่ และการเจ็บป่วยต้ังแต่วัยเด็กทำาให้เกิดการเจ็บป่วย

แบบเรื้อรังตลอดช่วงในวัยผู้ใหญ่ต่อไป ที่สำาคัญค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว จากการศึกษาผลกระทบและ

คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศของกรมอนามัย 

พบว่าค่าความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นทุก 10 หน่วยของมลพิษทางอากาศ

แต่ละชนิดจะเพิ่มการเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก กรณีไนโตรเจน

ไดออกไซด์ 5.3% ฝุ่น PM 2.5 1.12% ค่าความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นทุก 

10 หน่วยของมลพิษอากาศแต่ละชนิดจะเพิ่มการเสียชีวิต ไนโตรเจนได

ออกไซด์ 3.02% ส่วน PM 2.5 2.2%

“เราพบว่าค่าเสียโอกาสด้านสุขภาพรวม 2,000-3,000 ล้าน

บาท ค่าใช้จ่ายในโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ โรคหอบหืด

สูง 2,752 บาทต่อเดือนต่อราย  โรคหลอดเลือดสมอง 1,629 บาท

ต่อราย ปอดอุดกั้นเรื้อรังกว่า 10,000 บาทต่อราย มะเร็งปอด

เกือบ 200,000 บาทต่อราย ซึ่งมลพิษอากาศกระตุ้นให้เกิด 4 โรค

นี้” นพ.ดนัยย้ำา   

การดำาเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี PM 2.5 

รองอธิบดีกรมอนามัยให้ข้อมูลว่า เน้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อ

สุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากค่าฝุ่นอยู่ที่ระดับ 37.5 มคก./ลบ.ม. 

เป้าหมายเพื่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ลดการตายและ

ป่วยจากสารเคมีอันตรายและมลพิษ ลดจำานวนคนตายจากมลพิษ

ทางอากาศให้ได้ 2 ใน 3 ภายในปี 2573 กระทรวงสาธารณสุขร่วม

กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนผ่าน

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้าน

ฝุ่นละออง เชื่อมในส่วนระบบการแพทย์และเพิ่มกลไกอาสาสมัคร

สาธารณสุขดูแลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ และแก้ปัญหาระดับ

พื้นที่ ประเทศไทยต้องมีโรดแมปที่ชัดเจน ความร่วมมือจากภาคส่วน 

ลดมลพิษทางอากาศได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งดี ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว.

ไ

คนไทย 38 ล้านเสี่ยงเจ็บป่วยโรคมลพิษทางอากาศ
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10 บันเทิง

วงร้อยปีที่ผ่านมา ในบ้านเรา

ลิเกมักมีตัวตลกมาเสริม คณะ

จำาอวดเกิดขึ้นหลายคณะ ละคร

เวทีจะมีตลกมาแสดงร่วม เพิ่มสีสัน ซึ่ง

ตลกถือว่ามีความสำาคัญเป็นรองเพียงแค่

พระเอกนางเอก เมื่อกำาเนิดภาพยนตร์

และละครโทรทัศน์ ดาวตลกเหล่านั้นมัก

ย้ายมาทำางานที่นี่ด้วย ดาวตลกยุคแรก

ปัจจุบันเสียชีวิตไปหมดแล้ว หลายคน

ถูกลืม ไม่มีใครพูดถึง คนรุ่นหลังไม่รู้จัก 

แต่สำาหรับคนที่เคยใช้ชีวิตในช่วง 50 ปี

ที่ผ่านมา ตลกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ

ความบันเทิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพวก

เขา วันนี้เรามารำาลึกถึงสองดาวตลกผู้ยิ่ง

ใหญ่สำาหรับหลายๆ คน รวมทั้งผู้เขียนซึ่ง

ไม่มีวันลืม จำารูญ หนวดจิ๋ม กับ สมพงษ์ 

พงษ์มิตร 

จำารูญ หนวดจิ๋ม ฉายา ชาร์ลี                                         

แชปลิน เมืองไทย ดาวตลกผู้ใฝ่สันติ

และเสรีจำารูญ หนวดจิ๋ม เกิดเมื่อวันที่ 

5 มีนาคม 2458 ที่แพร่งภูธร ย่านเมือง

เก่า จำารูญเป็นลูกคนโตในตระกูลน้อย

ทิพย์ เขายังมีน้องชายและน้องสาวคลาน

ตามมาอีก 2 คน พอถึงวัยเรียน พ่อแม่

จับส่งให้ไปเรียนโรงเรียนชั้นประถมที่

โรงเรียนเศรษฐผล (ปัจจุบันเลิกกิจการ) 

บนถนนราชดำาเนิน จากนั้นไปต่อชั้น

มัธยมที่โรงเรียนวัดสระเกศ เขาเป็นคน

มีเพื่อนมาก เพื่อนๆ มักเรียกชื่อเล่นเขา

ว่า “จิ๋ม” เข้าเรียนชั้นมัธยมอยู่ 3 ปี แล้ว

เข้าเรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพ ที่นั่นเขา

มีเพื่อนแยะ อย่างเช่น ถวัลย์ วรวิบูลย์ 

ซึ่งต่อมาเป็นนักแสดง และผู้ควบคุมวง

ดุริยางค์ทหารอากาศ ฟิลิป สุคันธศิริ 

ต่อมาเป็นช่างภาพกรมประชาสัมพันธ์ 

จำารูญเป็นคนชอบลอง  เขาสมัครเป็น

นักฟุตบอลโรงเรียน แต่ไม่มีทักษะ น้อย

ครั้งที่เขาจะเตะลูกถูก สามปีในโรงเรียน

ฝึกอาชีพเพาะช่าง เพียงพอสำาหรับเขา 

ช่วงนั้นจำารูญอายุแค่ 17 ปี จำารูญไม่ได้

เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทอง เขาเป็นคน

สู้ชีวิต ทำางานเพื่อความอยู่รอด ขอให้

เป็นอาชีพสุจริตก็แล้วกัน งานแรกที่ออก

จากโรงเรียนคือรับจ้างตีกลองหน้าโรง

หนังสิงคโปร์ ซึ่งภายหลังทุบทิ้งสร้างใหม่

เป็นโรงหนังเฉลิมบุรี ข้างๆ โรงหนังจะมี

ร้านลอดช่องสิงคโปร์ ตั้งชื่อตามโรงหนัง 

หลายคนคงรู้จัก 

ครั้นอายุ 18 ปี จำารูญถูกเกณฑ์

ทหาร จำารูญผ่านศึกถึง 3 ครั้ง ครั้งแรก

สงครามปราบกบฏปี 2476, ครั้งที่ 2 ศึก

อินโดจีน และสุดท้ายสงครามโลกครั้งที่ 2 

เขาต้องวิ่งหลบกระสุนปืนใหญ่และระเบิด

ที่เชียงราย ว่าไปแล้วพรสวรรค์ที่มีอยู่

เฉพาะตัวบุคคล จุดเกิดของชาร์ลี แชปลิน 

เมืองไทย เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในสนาม

เพลาะที่อรัญประเทศ ในสถานการณ์

ลำาบากคับขัน บรรดาทหารและแม่ทัพ

แสดงถึง 3 ปี นอกจากนั้นยังมีคิวแสดงที่

ศาลาเฉลิมกรุง สลับกับฉายภาพยนตร์ ใน

ระหว่างนี้จำารูญได้พบกับเพื่อนเก่าหลาย

คนที่อยู่ในวงการบันเทิง อย่างเช่น ทิ้ง 

มาฬมงคล จำาอวดเสมาทองลายคราม 

จำารูญจึงเกิดความคิดในการก่อตั้งคณะ

เสมาทองข้ึน ซ่ึงประกอบด้วย ท้ิง มาฬมง 

คล, จำารูญ, สาหัส บุญหลง, ตุ๋ย, ฟ้อน 

อรุณศรี, ปราณีต อย่างเรือง พวกเขารวม

ตัวแสดงละครอย่างเช่นเรื่อง โรงเรียนนัก

จี้, ยิงจักรา หรือละครแสดงที่เฉลิมบุรี คน

แน่นทุกรอบ ช่วงนี้ที่จำารูญเริ่มมีความรัก 

เขาพบรักกับสาวน้อยที่มาสมัครเป็นนัก

ระบำาประกอบเรื่อง เธอชื่ออรุณศรี หลัง

แต่งงานเธอมาใช้นามสกุลน้อยทิพย์ จาก

สมพงษ์ พงษ์มิตร จากดาวตลกสู่

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงปี 

2541 ผู้ถือคติ หัวเราะเป็นกำาไรแห่งชีวิต

ปี 2493 คณะละครศิวาภรณ์ เปิดแสดง

ละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ ในฉากหนึ่งมี

หนุ่มน้อยแปลกหน้าโผล่ออกจากฉากใน

รอบแรกของการแสดง พอโผล่หน้าออก

มาก็เรียกเสียงฮาจากผู้ชม เหตุผลเพราะ

สีหน้า การแสดงออก ท่าทางถอดแบบ

จำาอวด โดยไม่ต้องใช้คำาพูดแต่ใดๆ เพียง

ท่าทาง สีหน้า อย่างเดียวคนก็ฮาเสียแล้ว 

นั่นเป็นตอนหนึ่งในชีวิตของสมพงษ์ พงษ์

มิตร

สมพงษ์ พงษ์มิตร เกิดเมื่อวันที่ 

8 กรกฎาคม 2462 ที่อำาเภอบางปะอิน    

นายกองอย่างหลวงไกร ต่างโหยหาความ

บันเทิงมาช่วยให้พวกเขาลืมความหวาด

กลัวและแก้เหงาในสนามรบ หลวงไกร

จึงมอบหน้าที่ให้จำารูญ หาทีมจำาอวด

สมัครเล่นขึ้น จำารูญทำาสำาเร็จ ติดมุกตลก 

เรียกเสียงฮาจากเพื่อนทหารและผู้บังคับ

บัญชา ขณะอยู่ในหน่วยทหาร จำารูญหัด

เล่นดนตรี เลือกเล่นทรอมโบน ทุกอย่าง

เกิดขึ้นราวกับฟ้าลิขิต เมื่อสงครามสงบ

ลง กลับกรุงเทพฯ วงดนตรีดุริยางค์ โยธิน 

กำาเนิดขึ้นจากความคิดของหลวงพรหม

โยธี รัฐมนตรีกลาโหมในขณะนั้น จำารูญ

ประจำากับวงดนตรีดุริยางค์ โยธิน ทำา

หน้าที่เป่าทรอมโบน มีคิวแสดงตามงาน

ลีลาศ โดยเฉพาะเวทีลีลาศลุมพินี จองคิว

คณะเสมาทอง จำารูญเปลี่ยนมาอยู่กับ

คณะเทพศิลป์ ซึ่งเป็นการรวมตัวระหว่าง

คณะเสมาทองกับคณะของทิดเขียว 

ประเดิมด้วยละครเรื่องน้ำาเพียงดิน จาก

นั้นชีวิตของจำารูญก็ผูกอยู่กับละคร จำารูญ

เป็นคนรักสันโดษ ชอบความอิสระ อยาก

ปลีกตัวออกมาทำางานไร้สังกัด เขาปลีก

ตัวออกมาเป็นอิสระ แต่ก็ยังแสดงละคร

กับคณะเทพศิลป์ อาทิ อาณาจักรถล่ม 

แสดงกับคณะศิวารมณ์เรื่องขุนทัพพญายม 

อาณาจักรสะท้าน จำารูญรับงานทั้งละคร

โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ไม่สังกัดที่ไหน 

เขาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่ฟาร์มและบ่อปลา

ที่มหาชัย จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อหลายปี

ก่อน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมพงษ์เรียน

จบชั้นประถมที่อยุธยา ฝันเสมออยากเป็น

ศิลปิน เขาเป็นคนมุ่งมั่น ใจรัก บากบั่น

จนถึงที่สุด เขาคิดเสมอว่ากรุงเทพฯ คง

เปิดโอกาสให้เขามากกว่า เมื่ออายุ 13 ปี 

เขาลาพ่อแม่มากรุงเทพฯ ที่กรุงเทพฯ พัก

อยู่แถววัดมหรรณพ สมพงษ์พบอาจารย์

เคลิ้มซึ่งช่ำาชองในวิทยายุทธ์ ทั้งละคร

และจำาอวด ลำาตัด สมพงษ์ขอเป็นลูกศิษย์ 

ตระเวนไปด้วยกันตามหัวเมือง ตั้งแต่อายุ 

13 ปี สมพงษ์ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคการ

แสดง ท่าทาง และแนวคิดมุกตลก จาก

อาจารย์เคลิ้มผู้ประสาทวิชา สมพงษ์พูด

เสมอว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณอาจารย์เคลิ้ม 

หลังจากแยกทางกับอาจารย์เคลิ้มมาเป็น

ศิลปินเดี่ยว สมพงษ์มาแสดงจำาอวด สลับ

ฉากกับละครคณะ คุณหนู ซึ่งเป็นละคร

เร่อยู่ต่างจังหวัด เขาซุ่มปล่อยลวดลายอยู่

อย่างเงียบๆ ไม่คิดจะกลับเข้ากรุง ละคร

สมัยนั้นตัวตลกมีส่วนสำาคัญจูงใจคนดู 

ละครทุกเรื่องมักมีตลก การจะเป็นตลก

ต้องฝีมือจริงๆ รวมทั้งแรงสนับสนุนจาก

เจ้าของคณะละคร หลังจากอยู่หัวเมือง

พักใหญ่ สมพงษ์ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ 

ร่วมกับคณะเอกสิงห์ แสดงละครย่อย

บนเวทีในนามของคณะลูกไทย โดยมี

จอก ดอกจันทร์ เป็นหัวหน้า ระหว่างนั้น

ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงคราม กรุงเทพฯ 

มืดสลัว ท่ามกลางพรางแสงไฟในเวลา

กลางคืน นานๆ ทีจะมีเสียงหวอเขย่าขวัญ

ผู้คน ยามนี้แหละที่สมพงษ์ออกโรงแสดง

ละครกับคณะลูกไทยสลับกับการฉาย

ภาพยนตร์ โดยแสดงท่ีโอเดียน แคปปิตอล 

เฉลิมกรุง ต่อมาสมพงษ์มาอยู่กับคณะ

ละครของกองภาพยนตร์ทหารอากาศ 

ในความอำานวยการของนาวาเอกสวัสดิ์ 

ทิฆัมพร ต่อมาสมพงษ์ก็ไปแสดงละครกับ

จอก ดอกจันทร์ ในคณะศิวารมณ์ เรื่อย

มาจนจอก ดอกจันทร์ เสียชีวิต สมพงษ์

ย้ายมาอยู่กับคณะอัศวินการละคร ที่นั่น

ที่เขาได้พบกับสาหัส บุญหลง, ล้อต๊อก 

และดอกดิน ซึ่งภายหลังต่างรวบรวมทุน

มาเปิดคณะละครเทพไทย และคณะอมร

มิตร เมื่อถึงยุคโทรทัศน์เฟื่องฟู สมพงษ์

หันมาแสดงละครโทรทัศน์ งานประจำาก็มี

งานแสดงภาพยนตร์จำานวนมาก เข้าฉาก

หลายเรื่องในแต่ละวัน เรื่องที่โดดเด่น 

อาทิ สาวเครือฟ้า, ว่าวน้อย, ทุ่งมหาราช

ระยะหลังสมพงษ์ พงษ์มิตร 

ประสบปัญหาสุขภาพ มีโรคประจำาตัว

หลายโรค ตั้งแต่โรคหัวใจ เบาหวาน และ

ความดันโลหิต สมพงษ์ พงษ์มิตร เสีย

ชีวิตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 ขณะ

มีอายุ 82 ปี.

จาก‘จำารูญ หนวดจิ๋ม’

ถึง‘สมพงษ์ พงษ์มิตร’

อโลกแฟนตาซีที่แสนโหด

ร้าย ที่วาดให้ขัดกับความ

ป่าเถื่อนรุนแรงของโลก

ความเป็นจริง นิยามนิทานของ โกมุน

ยอง  นางเอกนักเขียนนิทานสายดาร์ก                                       

จาก It’s Okay to Not Be Okay 

แต่สายดาร์กที่มาก่อนและหยิบมา

ดัดแปลงเป็นหนังเป็นละครอยู่บ่อยๆ 

คือ นิทานกริมม์...ล่าสุดคือ  A Tale 

Dark and Grimm ซีรีส์การ์ตูนที่เน็ต 

ฟลิกซ์สตริมมิงซีซั่นแรกให้ดูไปเมื่อวัน

ที่ 8 (ตุลาคม) 

ดัดแปลงมาจาก A Tale Dark 

and Grimm  เล่มแรกไตรภาค

วรรณกรรมเยาวชนของ อดัม กิดวิทช์ 

ที่หยิบเอานิทานกริมม์มาเล่าใหม่ และ

ที่หยิบมาคือ แฮนเซลและเกรเทล 

เวอร์ชันนี้เป็นแฝด แถมยังเป็นเจ้า

หญิงเจ้าชายแห่งอาณาจักรกริมม์ ไม่ได้

ถูกทิ้ง แต่เป็นฝ่ายทิ้ง ทิ้งพระชนกพระ

ชนนีที่ตัดหัวพวกเขาเพื่อหาพ่อแม่ใหม่

ที่ดีกว่า ดำาเนินเรื่องต่อแบบการผจญ

ภัยในอาณาจักรนิทานกริมม์ของสอง

แฝด เรื่องที่ขาดไม่ได้คือ เรื่องจากต้น

ฉบับแฮนเซล-เกรเทล เกือบเป็นเหยื่อ 

ที่มาที่ไปของเจ้าสองกานักเล่านิทาน และ

การเฉลยออกมาในแบบนิทานซ้อนนิทาน 

เป็นอาหารแม่มด เจ้าของบ้านขนมปังขิง 

นำาร้อยเรียงเข้ากับนิทานกริมม์อย่าง กา

ทั้งเจ็ด ปีศาจที่มีขนทองสามเส้น พบเจอ

กับแม่มด พ่อมด ปีศาจ และมังกร และ

เช่นเดียวกับเรื่องของตัวเอง แฮนเซลกับ

เกรเทล เล่าใหม่ที่เผยให้เห็นเบื้องหลัง

เบื้องลึกของเรื่องเดิม 

ลื่นไหลสำาหรับการดำาเนินเรื่องใน

รูปนิทานก่อนนอน ที่เปลี่ยนจากคนเล่า 

เป็นกา ไม่ใช่กาน้ำา แต่เป็นนก ลีลาการ

เล่าแพรวพราวได้ด้วยมุกตลก ล้อเลียน 

และเสียดสี เริ่มกันจากชื่อ วิลเลียมกับเจ

คอบของสองกาที่เล่านิทาน ล้อชื่อสองพี่

น้องกริมม์ ส่วนบทสนทนา การพูดคุย จิก

กัด ขัดคอกันเอง และหันมาพูดกับผู้ชม 

เพียบไปด้วยมุกเสียดสี ที่ชอบมากคือการ

เสียดสีระบบเซ็นเซอร์หนังละคร ลดระดับ

ภาพรุนแรง ภาพโหด อย่างการตัดหัว ต้ม

พ่อมด ด้วยภาพเงาอย่างมีรสนิยม หรือ  

Tasteful silhouettes 

ทำาเป็นภาพป๊อปอัพ

ขาวดำา  

แต่ส่วนใหญ่

ของภาพ เป็นไป

ตามสไตล์หนัง

การ์ตูน สีสันสดใส 

และผสมการ์ตูนสอง

มิติ สามมิติ ได้อย่าง

ลงตัว ส่วนเสียงของ

ตัวละคร ดีตามมาตรฐาน 

แต่ละตอนคงเรื่องหลักของนิทาน 

กริมม์ที่เป็นต้นฉบับ แต่มีลูกเล่นแบบหนัง

สืบสวนสอบสวน ด้วยปริศนาทำาไมพระ

ชนกพระชนนีจึงตัดหัวลูกแฝดของตัวเอง 

ที่เพียบไปด้วยจุดหักมุม 

เรื่องเดินไปแบบหนังโรดทริป 

เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนฉากหลัง และเช่น

เดียวกับต้นฉบับนิทานกริมม์ โหด-ร้าย 

แต่ลีลาการเล่า งานภาพ ก็ทำาให้เรื่องโหด 

เรื่องร้าย  กลายเป็นนิทานก่อนนอน ที่

เพียบไปด้วยบทเรียนสอนใจ อย่างความ

รักของพี่น้องที่นำาเสนอผ่านการไม่ทิ้งกัน

ของสองแฝด ทำาให้เกรเทลเป็นแบบอย่าง

ของ (เด็ก) หญิงแกร่ง เป็นผู้นำา ดูแล

ปกป้องน้อง มีประเด็นเรื่องความไว้วางใจ 

และการตีนิทานกริมม์ที่หยิบเอามาใส่ไว้

ในเรื่อง ในแบบเผยเบื้องหลังที่แท้จริง ก็

เข้ากับยุคสมัย ตอกย้ำาความจริงที่ว่า...

ความจริงมีหลายด้าน 

ส่วนเรื่องของสองแฝดแฮนเซล

และเกรเทล นอกจากประสบการณ์บน

เส้นทางการผจญภัยทำาให้เติบโตแล้ว 

ยังทำาให้เราเห็นว่า พ่อแม่ทำาผิดกับลูก

ได้ ซึ่งลูกมีสิทธิ์ที่จะโกรธ ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่เกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว ทางออก

คือเรียนรู้ที่จะเข้าใจและปรับความ

เข้าใจกัน 

สวย-สนุก-ฉลาด สามคำา

สำาหรับ... A Tale Dark and Grimm 

อีกหนึ่งซีรีส์ดีที่คุณไม่ควรพลาด. 

  

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

ช่

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

คื

A Tale Dark and Grimm

จำ�รูญ หนวดจิ๋ม สมพงษ์ พงษ์มิตร
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11ดวง/อาหาร

ลาเผา” หรือ “เมี่ยง

ปลาเผา” จัดเป็นอาหาร

เมนูโปรดของใครหลาย

คน ด้วยความสดของเนื้อปลา ซึ่งทา

ด้วยเกลือก่อนแล้วย่างให้สุก ก็จะได้

เมนูปลาเผาหอมกรุ่น เนื้อแน่นหวาน

ฉ่ำา เสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นขนมจีนหรือ

เส้นหมี่ กินพร้อมกับผักเคียงหลาย

ชนิด และขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำาจิ้ม 2 

แบบ ทั้งน้ำาจิ้มหวานมันใส่ถั่วและน้ำา

จิ้มซีฟู้ดเผ็ดเปรี้ยวจี๊ด หรือหากจะขอ

น้ำาจิ้มแจ่วมาเพิ่มดีกรีความแซ่บก็ได้

เช่นกัน

เมนูปลาเผาสุดอร่อยไม่เหมือน

ใครที่จะขอแนะนำามีชื่อว่า “เมี่ยงปลา

เผาจอมพลัง” ตั้งอยู่ริมถนนหัวหมาก 

ติดกับปากซอยหัวหมาก 20 (ซอย

วิเศษสุข) ซอยนี้เชื่อมต่อกับซอย

รามคำาแหง 32 เจ้าของร้านคือ คุณ

เสาวลักษณ์ ณ 

นคร และคุณ

สมศักดิ์ แซ่เจียง 

สองสามีภรรยาที่

ช่วยกันขายเมี่ยง

ปลาเผาจนเป็นที่

นิยมของลูกค้าใน

ละแวกนี้ เพราะ

ไม่เพียงแต่มีเมี่ยง

ปลาเผาและเมนู

อาหารอีสานเป็น

จุดขายเท่านั้น แต่

ร้านนี้ยังมีอาหาร

ทะเลสดใหม่อร่อย

ให้กินริมทางใน

ราคาย่อมเยา

เริ่มแนะนำาเมี่ยงปลาเผา มีให้เลือก

ทั้งปลาทับทิมและปลานิล ขายแบบสดๆ 

วันต่อวัน ฟาร์มเลี้ยงปลาจัดส่งให้ถึงแบบ

ยังมีชีวิตแล้วนำามาใส่บ่อเลี้ยงไว้ หากปลา

ตายก็จะทำาให้ลูกน้องกินหรือแจกคนอื่น 

ไม่นำามาขายเด็ดขาด เพื่อให้เนื้อปลาแน่น

เด้งหวานฉ่ำา ไม่แห้งจนเกินไป น้ำาจิ้มรส

กลมกล่อมทางร้านทำาเอง ส่วนสาเหตุที่ตั้ง

ชื่อร้านว่าปลาเผาจอมพลัง เพราะคุณสม

ศักดิ์ หรือพี่โจชอบเข้าฟิตเนสออกกำาลัง

กายเป็นประจำา โดยมีร้านนี้เป็นแห่งเดียว 

ยังไม่เปิดสาขาที่ไหน ราคาปลานิล 180 

บาท ปลาทับทิม 200 บาทพร้อมชุดเมี่ยง

ส่วนเมนู “ส้มตำา” ก็ไม่ควรพลาด 

โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบส้มตำาปูปลาร้า 

ราคา 60 บาท พี่โจลงมือตำาเองไม่หวง

เครื่อง อยากให้ไปลองชิมด้วยตัวเอง

แล้วจะรู้ว่า ส้มตำาร้านนี้อร่อยแซ่บนัว

กว่าร้านทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเมนู

อาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ เช่น หอย

นางรมจากอำาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ซึ่งขึ้นชื่อเรื่อง

หอยหวานอร่อยตัวโตๆ แต่

ร้านนี้ขายในราคาถูก ตัวละ 

90 คำาโตๆ

ล่าสุดจัดเมนูชุดใหญ่

ไฟกะพริบ “หม้อไฟจอม

พลัง” มีเนื้อวัวคุณภาพ

ดี ราคาชุดเล็ก 699 และ

ชุดใหญ่ 1,199 บาท และ

มีเนื้อหมูราคา 499 และ 

699 บาท

ร้านเมี่ยงปลาเผาจอม

พลังเปิดขายทุกวันตั้งแต่

ช่วงเย็นจนถึง 4 ทุ่มตาม

มาตรการภาครัฐ ปกติขาย

ถึงเที่ยงคืน สอบถามเพิ่ม

เติมโทร.08-1148-6394.

27 ตุลาคม 2564 จุดเปลี่ยนสำาคัญก่อนแย้มประเทศ

รูปดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์

และดาวจรที่บ่งบอกลางสำาคัญก่อนแย้ม

ประเทศ

พระมฤตยูจร (0) เดินอยู่ในราศี

เมษ-8 กรกฎาคม 2565

พระราหูจร (8) เดินอยู่ในราศี

พฤษภ-29 มีนาคม 2565

พระเสาร์จร (7) เดินหน้าอยู่ใน

ราศีมังกร

พฤหัสบดีจร (5) เดินถอยหลัง

ในราศีมังกร ตั้งแต่ 27 กันยายน 

2564-จะเริ่มลอยนิ่งแล้ว วกกลับเดิน

หน้าในราศีมังกรตั้งแต่ 27 ตุลาคม 

2564 เป็นต้นไป

วันที่ ไทยจะแย้มประเทศต่อโลก

ขั้นแรกหลังจากปิดมานานเพราะฤทธิ์

โควิด-19 สายพันธุ์เดลตาคือวันที่ 1 

พฤศจิกายน  2564

แย้มฝาโลง? ผู้เขียน

จึงขอพักการตอบ

คำาถามข้ามปีของคุณ

วีระ ธีรภัทร ไว้อีก

ชั่วคราว เพราะราหู

จร (8) ที่เกี่ยวข้อง

กับการตอบคำาถาม

ของคุณวีระยังจะ

ค้นทรัพย์เมืองไปอีกนาน เพื่อบอกเกณฑ์

ทางโหรที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญในวาระ

ต่อไป 

อันที่จริงผู้เขียนมีคำาตอบทางโหรให้

เลาๆ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ใน 

บทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่ 383 

ชื่อตอน ปริศนาเปิดเมือง 120 วัน มี

หวังหรือไม่? พร้อม มีภาพลีลาการต่อสู้

โควิด-19 ซึ่งจะนำามาแสดงซ้ำาในตอน

นี้ถึงจุดที่เรียกว่า TT หรือ โอกาสทอง

ของทีมประเทศไทย ช่วงระหว่าง 27 

กันยายน-9 พฤศจิกายน 2564 ที่ จะ

เกิดปรากฏการณ์ ไข้หายเอง คนยำาเกรง

จะรุ่งเรือง หรือจุด TT ที่ให้ไว้แต่แรก 

แถมชักชวนคนให้ช่วยกันสู้#ไปให้ถึงช่วง

ตักบาตรเทโวด้วย

แต่ขณะที่ทำานายตอนนั้นไปไม่ค่อย

มีคนเชื่อเพราะทำานายเสร็จตัวเลขโควิด-

19 กลับพุ่งขึ้นสู่กระแสสูงสุดประมาณ

กลางเดือนสิงหาคม 2564 ชวนจิตตกและ

โน้มนำาไปสู่การมองในแง่ลบสุดๆ ตาม

โควิด-19 ยังจะอ้อยอิ่งอยู่ในโลกต่อไป 

แล้วจะกลายเป็นโรคสามัญประจำาโลก

ตั้งแต่ประมาณกรกฎาคม 2565 เป็นต้น

ไป ตามจุด A ที่กำาหนดไว้นานแล้ว

2.ทางโหรวันที่ 27 ตุลาคม 2564 

คือวันวกกลับ-เดินหน้า-ก้าวหน้าของการ

รับมือโรค (ก่อน-หลังเล็กน้อย) เพื่อเริ่ม

ทิ้งโรคร้ายไว้ข้างหลังอธิบาย คือ

2.1 ก่อนหน้านี้ช่วงกระแสเดลตา

เริ่มขึ้นสูง บุคลากรทางการแพทย์-ระบบ

สาธารณสุขได้ (รวมทั้งรัฐบาล) ได้ปรับ-

ทบทวนตัวเองเพื่อรับมือ-แก้ปัญหาความ

เจ็บไข้-ทุกข์ทรมานที่กลับมาเป็นอีก แถม

กลายพันธุ์ล้ำาหน้ามาตั้งแต่ประมาณ 17 

มิถุนายน 2564 แล้ว

ท้ังน้ี เป็นไปตามลีลาการเดินผิด

ปกติของดาวใหญ่สองดวงคือ พระเสาร์

จร 7 ความทุกข์-เจ็บไข้เดินถอยหลังหนี-

ขณะท่ีพฤหัสบดีจร 5 บุคลากร-ระบบ-และ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เดินถอยหลังพยายาม

ตามแก้ปัญหาเช่น หาสูตรวัคซีนไขว้ ฯลฯ

2.2 ตั้งแต่ 27 กันยายน 2564 

พฤหัสบดีจร (5) ถอยหลังไล่ล่าพระเสาร์

จร (7) ข้ามราศีมาที่ราศีมังกร-ถิ่นของ

พระเสาร์เอง 

ต่อมาใกล้ๆ กันพระเสาร์จร (7) เริ่ม

วกกลับเดินหน้าสู้ในราศีมังกรตั้งแต่ 30 

กันยายน 2564 เป็นต้นมา ถึงแม้ตัวเลข

จะลดลง-แต่ก็ทรงๆ-สูงๆ ให้ อึดอัดใจ

ทั้งนี้ เป็นไปตามการประกาศ

ทางทีวีพูลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 

2564 เวลา 20.30 น. โดยจะรับนักท่อง

เที่ยวจากสิบประเทศที่ได้วัคซีนครบและ

มีกระบวนการตรวจโดยไม่ต้องกักตัว 14 

วันและมาทางอากาศเท่านั้น 

ต่อมายังมีภาพนายกฯ ได้ปรากฏ

ตัวเมื่อ 14 ตุลาคม 2564 ย้ำาอีกครั้ง

ท่ามกลางคณะผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

+เอกชนว่าพร้อมเปิดประเทศ โดยมี

มาตรการออกมารองรับเพื่อขอโอกาสใน

การทำามาหากินของประชาชน (ภาพนี้

ขอให้จำาไว้เพราะมีความหมายมากคล้ายๆ 

ประวัติศาสตร์ซ้ำารอย-ดังจะได้อธิบายต่อไป)

หลังจากประกาศออกไปแล้วมี

คำาถามที่ตามมาคือ จะ แย้มประเทศ หรือ 

สถิติที่บันทึกไว้คือ

ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 23,418 คน 

เมื่อ 13 สิงหาคม 2564

ตายสูงสุด 312 คน เมื่อวันที่ 18 

สิงหาคม 2564

และแล้วในที่สุด ตั้งแต่ปลาย

กันยายน 2564 เป็นต้นมา ตัวเลขติดเชื้อ

รายใหม่+ตายก็ลดลงแม้ทรงอยู่ในระดับ 

สูง และ แววดียังเพิ่มคือตัวเลขหายป่วย

+ฉีดวัคซีนท่ีองค์การอนามัยโลกชมว่าจัด

ระบบข้ึนดี+จู่ๆ รัสเซล โครว์ ดาราหนัง

ระดับโลกก็มาภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ คือ แม้

ยังดูรุ่งร่ิง แต่ ความรุ่งเรืองก็เร่ิมฉายแวว

แต่เพราะ ตัวเลขด้านร้ายคือติด

เชื้อรายใหม่+ตายที่ทรงอยู่ในระดับสูงนี่ 

แหละทำาเอาคนอึดอัด ว่า เมื่อไหร่จะถึง

จุดเปลี่ยนสำาคัญอีก และ พัฒนาดีขึ้น

กว่านี้ วันนี้ผู้เขียนจึงนำาเคล็ดจากหนังสือ

โหรศาสตร์ในวรรณคดีของ อ.เทพย์ สา

ริกบุตร มาให้คำาตอบดังนี้

1.ยังตั้งเป็นหลักไว้เหมือนเดิมคือ 

2.3 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 (ก่อน-

หลังเล็กน้อย) คือ จุดเปลี่ยนสำาคัญของ

โควิด-19 รอบนี้ อันเป็นวันที่พฤหัสบดีจร 

(5) ที่ถอยหลังกรูดๆ มานานจะ-ลอยนิ่ง 

(มนฑ์)-วกกลับจากถอยหลังกลับเป็นเดิน

หน้าในวันเดียวกัน

จุดวกกลับเพื่อเริ่มเดินหน้า หลัง

จากเดินถอยหลังของดาวนี่แหละตามหลัก

โหรถือว่า จะบังเกิด-ระเบิด-เหตุการณ์

สำาคัญ

จึงเห็นว่าวันที่ 27 ตุลาคม 2564 

(ก่อน-หลังเล็กน้อย) เรื่องสำาคัญด้าน

บวกของวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบบ

สาธารณสุขที่พฤหัสบดีเป็นตัวแทนอยู่จะ

ปรากฏเป็นเรื่องใหญ่ เช่น อาจพบวัคซีน

หรือยาชนิดใหม่ อันเป็นจุดพลิกสำาคัญ

ของการรับมือโควิด-19

2.4 ส่วนพลิกไปอย่างไรนั้นต้องดู

ลีลาการเดินของดาว ที่พฤหัสบดีจร 5 

ฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลับ

เดินหน้าทำาให้พระเสาร์จร 7 ความทุกข์ต้อง

ไล่ตามบ้าง แต่ก็จะถูกท้ิงห่างไปเรื่อยๆ (พระ

พฤหัสบดีจรเดินเร็วกว่าพระเสาร์จร)

จึงต่อไปแม้โรคร้ายจะพยายาม

กลับมาอีก เช่นแย้มหรือเปิดประเทศแล้ว

ตัวเลขติดเชื้อ-ตายอาจจะวกกลับมาดู

ร้าย แต่ถึงอย่างไรก็จะไม่ร้ายแรงเท่า

รอบที่ผ่านมา และในที่สุดก็จะพัฒนาเป็น

โรคสามัญประจำาโลกต่อไป.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

“ป

เ อ ก โ อ ช
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สังกัดของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกร้องเรียนเป็นผู้พิจารณาก่อน  ทำาให้ 

กสม.ไม่ได้ทำาหน้าที่ตรวจสอบที่ควรจะต้องทำา

ต่อมาถึง กสม.ชุดที่ 4 ที่นำาโดย พรประไพ กาญจนรินทร์ 

อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์  เป็น

ประธาน ซึ่ง กสม.ทั้ง 6 คนล้วนมาจากสายข้าราชการทั้งสิ้น 

โดยกว่าจะมาเป็นชุดนี้มีการสรรหาจาก สนช.-ส.ว.กว่า 4  รอบ 

ซึ่งเอ็นจีโอที่เข้ามาเป็นแคนดิเดตทั้งหมดถูก สนช.-ส.ว.ปัดตก

เรียบ จึงถูกมองว่าชุดที่ 4 จะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีที่มาจาก คสช.

อย่างเต็มรูปแบบ และกำาลังจะเริ่มทำาหน้าที่ที่สำาคัญในความขัด

แย้งทางการเมืองหรือไม่

แต่เมื่อเห็นการทำางานของ กสม.ชุดที่ 4 ตลอด 5 เดือน

แล้ว ถือว่าชุดนี้ทำางานรวดเร็วที่สุด อีกทั้งการทำางานยังมีความ

เป็นเอกภาพ แทบไม่มีปัญหาภายในองค์กร ทุกคนต่างทำาหน้าที่

ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยนโยบายมุ่งเน้นความรวดเร็ว 

และเป็นธรรมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทุกฝ่าย และเข้าถึง

สถานการณ์อย่างทันท่วงที ตั้งแต่เรื่องสุขภาพจิตของเด็กจากการ

เรียนออนไลน์ การร้องเรียนโรงงานสารเคมี แต่ที่มากที่สุดคงหนี

ไม่พ้นการชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบัน ที่ กสม.ชุดนี้ให้ความ

สำาคัญมาก ทั้งการไปเฝ้าสังเกตการชุมนุมถึงสมรภูมิ เชิญเจ้า

หน้าที่เข้าให้ข้อมูลการควบคุมการชุมนุม หารือกรมราชทัณฑ์ถึง

ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังคดีทางการเมือง และความคืบหน้าของ

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ถูกยิงจากเหตุการณ์การชุมนุม

นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงการให้ข่าวที่รวดเร็วมาก

ขึ้น มีการแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำาเนินงานทุก

สัปดาห์ โดยจะมี วสันต์ ภัยหลีกลี ้กสม.ที่เคยเป็นอดีตสมาชิก

สภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสื่อสารมวลชน เป็นผู้แถลงหลัก ทำาให้

ผลงานของ กสม.เป็นที่พูดถึงในสาธารณชนมากขึ้น ซึ่งน้อยครั้ง

ที่เราจะเห็นองค์กรอิสระให้ข่าวในรูปแบบนี้ 

จะเห็นได้ว่า กสม.ชุดนี้แม้จะมาจากการเลือกของ คสช.-

ส.ว. แต่ก็ไม่ได้เอนเอียงไปฝ่ายผู้มีอำานาจ และทำาหน้าที่ช่วย

เหลือชงข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบของทุกฝ่าย.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
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12 ในประเทศ

ยายามกระทำาความผิด คือ การที่ผู้

กระทำาความผิดได้ลงมือกระทำาความ

ผิดไปแล้วแต่กระทำาไปไม่ตลอด หรือ

กระทำาไปตลอดแล้วแต่การกระทำานั้นไม่บรรลุ

ผล กฎหมายกำาหนดให้ต้องระวางโทษสองในสาม

ส่วนของโทษที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิด

นั้น (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 80) เช่น 

นายดำาต้องการฆ่านายแดงโดยวางยาพิษ  นาย

ดำาไปซื้อยาพิษสารไซยาไนด์มาผสมน้ำาส้มนำาไปให้

นายแดงกิน โดยหลอกว่าเป็นน้ำาส้มคั้นธรรมดา

บำารุงร่างกาย แต่นายแดงไม่ดื่มจะด้วยเหตุใดก็

แล้วแต่ หรือดื่มไปแล้วได้มีการรักษาพยาบาลล้าง

ลำาไส้ทำาให้นายแดงไม่ตาย ดังนี้ นายดำาผิดฐาน

พยายามฆ่านายแดง ซึ่งจะต้องถูกลงโทษเพียง

สองในสามส่วนของโทษฐานฆ่าคนตายเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์การลงโทษที่ต้องการข่มขู่ยับยั้งไม่

ให้คนกล้ากระทำาความผิด ก็จะมีบทบัญญัติพิเศษ

บัญญัติยกเว้นให้ผู้พยายามกระทำาความผิดต้อง

รับโทษเช่นเดียวกับความผิดสำาเร็จ เช่น ความ

ผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท

และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดต่อ

สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในการทำาร้ายร่างกาย

หรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของประมุขหรือผู้แทน

รัฐต่างประเทศ ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ

พยายามกระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตาม 

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำาความ

ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เป็นต้น

ความผิดฐานพยายาม หากผู้กระทำากระทำา

การโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 

แต่การกระทำานั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่าง

แน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำาหรือ

เหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำาต่อ ให้ถือว่าผู้นั้น

พยายามกระทำาความผิด แต่ให้ลงโทษไม่เกินกึ่ง

หนึ่งของโทษที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความ

ผิดนั้น และถ้าการกระทำาดังกล่าวได้กระทำาไป

โดยความเชื่ออย่างงมงาย ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 

(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81) เช่น เอา

ปืนที่ไม่มีกระสุนยิงโดยเข้าใจว่ามีกระสุนไปที่ผู้

เสียหาย หรือเอาแป้งซึ่งเข้าใจว่าเป็นยาพิษใส่ใน

อาหารเพื่อให้ผู้เสียหายกิน  ดังนี้ ย่อมไม่สามารถ

บรรลุผลทำาให้ผู้เสียหายตายได้ ผู้กระทำาคงมีความ

ผิดฐานพยายามฆ่าที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่าง

แน่แท้ รับโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษฐานฆ่าคนตาย

เท่านั้น แต่หากเป็นการกระทำาที่เกิดจากความเชื่อ

งมงายเช่นใช้พิธีทางไสยศาสตร์เสกควายธนูเข้า

ท้องเพื่อให้ผู้เสียหายตาย ดังนี้ ศาลจะไม่ลงโทษ

ในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายที่ไม่สามารถ

บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ก็ได้ เป็นต้น

การพยายามกระทำาความผิด กฎหมายยัง

เปิดโอกาสให้ผู้กระทำากลับใจไม่ให้เกิดผลร้ายมาก

ไปกว่าที่ได้ลงมือกระทำาได้ โดยหากผู้พยายาม

กระทำาความผิด ยับยั้งเสียเองไม่กระทำาการให้

ตลอด หรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำานั้นบรรลุ

ผล ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำาหรับการพยายามกระทำา

ความผิดนั้น แต่ถ้าการที่ได้กระทำาไปแล้วต้อง

ตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิด ผู้นั้นต้อง

รับโทษสำาหรับความผิดนั้นๆ (ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 82) เช่น ยกปืนเล็งไปที่ผู้เสียหาย

แล้วเกิดสงสารจึงไม่ยิง หรือใส่ยาพิษลงในอาหาร

นำาไปให้ผู้เสียหายกิน แต่ก่อนที่ผู้เสียหายจะกิน

กลับได้พยายามปัดอาหารนั้นทิ้งไป ดังนี้ ผู้กระทำา

ไม่ต้องรับโทษฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย เป็นต้น 

นอกจากการกลับใจของผู้กระทำาความผิดที่

มีผลทำาให้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำาหรับการพยายาม

กระทำาความผิดดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อยกเว้นบาง

เรื่องที่เป็นความผิดเล็กน้อย กฎหมายก็ได้บัญญัติ

ให้ไม่ต้องรับโทษเช่นเดียวกัน เช่น พยายาม

กระทำาความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา  มาตรา 105 พยายามกระทำาความผิดฐาน

ทำาให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

304 เป็นต้น

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นหลักกฎหมายในเรื่อง

พยายามกระทำาความผิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

วิเคราะห์กฎหมายในการลงโทษผู้กระทำาความ

ผิดฐานพยายามว่าสมควรได้รับโทษหรือไม่ เพียง

ใด ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งการ 

กระทำาความผิดของผู้กระทำาแต่ละรายไป อันเป็น

ไปตามกฎธรรมชาติที่ว่า สัตว์ โลกย่อมเป็นไปตาม

กรรม.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘พยายามกระทำาความผิด’

อเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ที่คึกคักมากเป็นพิเศษ 

สำาหรับ “พรรคไทยสร้างไทย” ภายใต้การวางโครงสร้าง

รากฐานของ นักการเมืองรุ่นเก๋าในสนามการเมืองอย่าง 

เจ๊หน่อย-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, โภคิน พลกุล, 

ไก่-วัฒนา เมืองสุข, พงศกร อรรณนพพร 

แม้ชื่อชั้นนักการเมืองแต่ละคนจะไม่ใช่หน้าใหม่ แต่ได้ระดม

ทีมคนรุ่นใหม่ ประสานงานดึงทีมงาน ผู้มีประสบการณ์ทางการ

เมือง นักการเมืองมือเก๋าเข้ามาร่วมงานในยุคตั้งไข่  แม้เป็นพรรค

ใหม่แต่ก็ผสมผสานการทำางาน บุคลากรอย่างลงตัว ออกมาเป็น

แบรนด์ไทยสร้างไทย 

นับแต่เปิดตัว ได้รับการรับรองเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็น

ทางการ ก็เร่งสร้างกระแส ทำางาน ลงพื้นที่ หากมีสถานการณ์ร้อน

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิด ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ราคาพืชผล

ทางการเกษตรตกต่ำา น้ำาท่วม จะมีบุคลากรไทยสร้างไทยสลับสับ

เปลี่ยน อยู่ในข่าวชิงพื้นที่สื่ออยู่เสมอๆ  

แม้แต่บทบาทโกอินเตอร์ หญิงหน่อยก็ไม่พลาด ปลายเดือน

กันยายนบินไปเยือนสหรัฐอเมริกา พูดคุยกับนางแทมมี  ดักเวิร์ธ 

สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ถึงกระบวนการจัดหาวัคซีน ไป

สำารวจเมืองต่างๆ เห็นการค้าขายที่ร้านใหญ่ช่วยเกื้อหนุนร้านเล็กๆ 

จนได้ไอเดียเตรียมจะเอามาต่อยอด ใช้เป็นหนึ่งในนโยบายของไทย

สร้างไทย 

ถึงการเลือกตั้งยังไม่แน่ชัดจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดใน

ปี 2565 แต่พรรคไทยสร้างไทยก็ค่อยๆ เริ่มปล่อยของ นอกจาก 

สโลแกน สู้เพื่อคนตัวเล็ก ที่พยายามจะสื่อถึงการดึงพลังคนที่เป็น

ตัวเล็กตัวน้อยในสังคม นำามาหลอมรวมให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยที่ไทยสร้างไทยอาสาจะเข้าไปแก้ไข

กฎระเบียบ กฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่มักเอื้อให้คนตัวโต ทุน

ขนาดใหญ่ จนเป็นการขัดขวางการทำามาหากิน ไม่เอื้ออำานวยให้

เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ไปยืนแถวหน้าได้ ที่ขุนพลทีมกฎหมาย

‘ไทยสร้างไทย’ ลุยหนัก 

เจาะผลลัพธ์ 5 เดือน กสม.ชุดสี่?

วางแผนจะยกเครื่องปฏิรูปกันขนานใหญ่   

นโยบายที่เก็บแต้มหาเสียง แม้จะยังเก็บไม้เด็ดเอาไว้ใน

ช่วงสำาคัญใกล้เลือกตั้ง แต่สิ่งที่เคยได้เปิดออกมา อาทิ  บำานาญ

ประชาชน สำาหรับผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือน เปิดออกมาเบื้อง

ต้นก็เรียกทั้งดอกไม้จากคนกันเอง และก้อนอิฐที่ถูกมองด้วยสายตา

เคลือบแคลง ว่าจะสามารถทำาได้จริงหรือไม่  

ล่าสุด เพิ่งขนคณะชาวพรรคไทยสร้างไทยลงไปภูเก็ต  

นอกจากไปพูดคุยกับสมาคมโรงแรม หอการค้า ภาคธุรกิจ ไปรับฟัง

เสียง ความเดือดร้อนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจโรงแรม และ

อีกหลายประเภทธุรกิจของคนตัวเล็กแล้ว ยังถือโอกาสนี้เช็กฐาน

เสียง วัดกระแสในเมืองภูเก็ต ประชุมทีมงานทางภาคใต้ เตรียม

เฟ้นหาผู้สมัครทาง 14 จังหวัดภาคใต้เอาไว้เนิ่นๆ ด้วย 

วันเวลาการเลือกตั้งไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่ แต่ไทยสร้างไทยก็

เริ่มขับเคลื่อน เดินสาย ผลักดันในหลายเรื่อง ที่พอจะเป็นการส่ง

สัญญาณให้คู่แข่งทางการเมืองรับรู้ว่า ไม่ได้มาเล่นๆ แต่เดินเครื่อง

เอาจริงในสนามการเลือกตั้งครั้งหน้า.

ถื

ระอานนท์เป็นพระอุปัฏฐากที่ดีที่สุด รู้พระทัย

พระพุทธเจ้า หลายครั้งที่พระอานนท์ทำา

หน้าที่สอนแทนพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ทรง

หยุดกลางคันเพื่อให้พระอานนท์ขยายความ

ต่อ ปรากฏว่าพระอานนท์ขยายความได้ดีจนพระพุทธเจ้าตรัส

ชม สอนให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน ดังนั้นในการสร้างเรื่อง

พระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ ก็ต้องมีพระ

อานนท์อยู่ด้วย แสดงอารมณ์ได้เป็นอย่างดี เพราะยังไม่ได้

บรรลุโสดาบัน ยังเจือปนกิเลส แต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครสร้าง

ชีวประวัติพระอานนท์เป็นละครแต่อย่างใด” พระเทพศากย

วงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เทศน์เล่าเรื่อง

เมื่อมีพระผู้ใหญ่ในศากยวงศ์มาจากชนบทขอเข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้า พระอานนท์จะตรวจดูไดอารีเปิดโอกาสพาเข้า

เฝ้า พระมหานามะ จะถามเกี่ยวกับเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา 

พระอานนท์เห็นว่าเป็นคำาถามที่ลึกซึ้งและจำาได้ว่าขณะนั้น

พระพุทธเจ้าเพิ่งจะทรงสร่างไข้ พระอานนท์จะทำาหน้าที่คอย

ดูแลพระพลานามัยพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด ดูแลจนพระองค์

หายไข้ แต่พระพลานามัยยังอ่อนระทวย พระอานนท์ถือ

วิสาสะจับมือแตะไหล่ของพระมหานามะออกจากการเข้าเฝ้า 

ตอนแรกพระมหานามะก็งง  เพราะอยู่ระหว่างรอคำาตอบ

จากพระพุทธเจ้า พระอานนท์กวักมือและเรียกพระมหานามะ

ให้ตามพระอานนท์ออกมาและอธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงฟ้ืน

จากไข้ ส่ิงท่ีพระมหาบพิตรถามน้ันเป็นธรรมะลึกซ้ึง อย่าเพ่ิง

รบกวนพระองค์ท่าน อาตมาจะอธิบายแทนพระพุทธเจ้าจะได้

ไหม เรื่องศีลสูงศีลต่ำาในการทำาสมาธิเป็นไปอย่างเดียวกันหรือ

เป็นไปตามระดับ พระอานนท์ถวายวิสัชนาแก่มหาบพิตรท้ังเรื่อง

ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อภาวนาอยู่ตรงไหนข้ึนอยู่กับสภาวะจิตของ

แต่ละคน การรักษาศีล การทำาสมาธิ การเจริญปัญญาไม่ผิดแผก

แตกต่างกันจากคำาสอนของพระพุทธเจ้า  ถ้อยคำาอ่อนไหว ความ

รอบคอบ ส่ิงท่ีพระอานนท์สอนเป็นเรื่องท่ีเข้าใจง่าย ภิกษุภิกษุณี

เมื่อได้ฟังแล้วอยากฟังอีก ก่อให้เกิดธรรมะเสริมสร้างธรรมะปีติ 

เป็นการเข้าถึงธรรมะได้ง่ายเป็นอัจฉริยภาพ

พระอานนท์บริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี เรียบ

เรียงคำาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ทำาให้

คำาสอนไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ควรได้รับการยกย่องในเรื่องนี้ 

ทำาให้พุทธศาสนาผ่านมา ๒,๖๐๐ ปี พระอานนท์ทำาหน้าที่ได้

อย่างสมบูรณ์แบบ แม้บางครั้งพระอานนท์จะไม่ได้อยู่ด้วย แต่

ก็ซักถามจดจำามาถ่ายทอดเหตุการณ์เป็นผลดีอย่างมหาศาลต่อ

ชีวิตของเราในทุกวันนี้ ด้วยความเป็นเอตทัคคะทั้ง ๕ ด้าน

พระอานนท์มีลักษณะที่พิเศษ เป็นเจ้าชายที่ทรงหล่อ

มาก เมื่อบวชเป็นพระสงฆ์แล้วยังเป็นพระที่เก่ง มีความเมตตา

กรุณา เป็นพระที่เอื้อเฟื้อดูแลผู้คน เป็นที่ต้องตาสาวๆ  พระ

อานนท์ยังทรงมีอัธยาศัยสุขุม บริหารจัดการเก่ง คุยแต่ละ

เรื่องมีสาระ สนุกสนาน ดูแลต้อนรับขับสู้แขกจนเป็นที่ติดใจ 

เป็นผู้ชายในอุดมคติ ทำาให้สาวๆ หลายคนหลงรักพระอานนท์  

นางภิกษุณีโกกิลาเพียรพยายามเข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้

ใกล้ชิดกับพระอานนท์ที่หล่อบาดใจ ภิกษุณียังไม่บรรลุธรรม

เกิดกำาหนัดราคะหลงรัก แต่พระอานนท์ไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้ 

เนื่องจากตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงต้องดูแลพระพุทธเจ้า  ทุ่มเท

หน้าที่ของตัวเอง ภิกษุณีข่มอารมณ์ตัวเองด้วยวิธีปฏิบัติ 

ภิกษุณีโกกิลาวางแผนก่อนท่ีจะสึก วางอุบายให้พระ

อานนท์เห็นใจ ภิกษุณีโกกิลาเป็นสาวสวยตระกูลใหญ่ม่ังค่ังใน

เมืองน้ัน หลงรักพระอานนท์ขนาดน้ัน ให้คนรับใช้เข้าไปกราบทูล

พระอานนท์ว่านางภิกษุณีป่วยมากขอพระอานนท์เมตตามาเย่ียม

ไข้ วันรุ่งข้ึนพระอานนท์ถือบาตรออกมาเย่ียมไข้ภิกษุณี เมื่อ

ภิกษุณีมองเห็นพระอานนท์กำาลังมาถึง  ภิกษุณีก็รีบเอาผ้านวม

ห่มตัวหวังจะอ่อยเหยื่อทำาตัวให้น่าสงสาร พระอานนท์ไม่ได้รู้อี

โหน่อีเหน่ เห็นลักษณะอาการภิกษุณีผิดปกติ  นอนในอาการท่ี

เหมือนว่าไม่ได้ป่วยจริง พระอานนท์ไม่ยอมน่ังในสถานท่ีภิกษุณี

จัดไว้ให้ แทนท่ีจะถามทุกข์สุข จึงถือโอกาสส่ังสอน 

มนุษย์เรานั้นเราใช้ตัณหาเพื่อจะอยู่กับตัณหา เราใช้

ตัณหาเพื่อละตัณหา คนใช้เมถุนในการเกิด ชีวิต ควรใช้เมถุน

เพื่อละเมถุน เราเลี้ยงชีวิตด้วยอาหาร เราควรละอาหารโดย

ธรรมชาติ ชีวิตที่ประเสริฐเราควรพิจารณาอาหารที่เราจะรับ

ประทานด้วย เพื่อการประทังชีวิต ไม่ใช่เพื่อความสวยงาม  

เมื่อทุกข์เก่าดับ ทุกข์ใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ 

เราก็จะละออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ ก็เหมือนกับการบังเกิดมา

ใต้ โคลนตม การที่เราเล่นน้ำา มีทั้งน้ำาโคลน ดอกบัว  ใบบัว 

มนุษย์เราอยู่ในโคลนตมอยู่ในน้ำา อยู่ในกิเลส ขับเคลื่อนอยู่

ในกิเลส เราต้องพัฒนาตัวเอง กิเลสก็จะไม่แปดเปื้อน พระ

อานนท์ค่อยๆ อธิบายธรรมะ ภิกษุณีก็ฟังไปๆ รู้สึกผิดลุกขึ้น

มากราบแทบเท้าของพระอานนท์ สารภาพผิด พระอานนท์

มีเมตตา พูดว่าดีแล้วที่รู้สึกตัวว่าผิด แสดงว่าเป็นผู้ประเสริฐ 

คนที่ไม่ยอมรับผิดนั้นเป็นเรื่องไม่ดี เมื่อรู้ว่าทางไหนถูกทาง

ไหนผิด ปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร ขอให้ภิกษุณีปฏิบัติตัวเดิน

ตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

ในช่วงวาระสุดท้ายท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากเมืองกุ

สินารา ทรงดำาเนินมาหาพระอานนท์ด้วยร่างกายอ่อนระทวย  

เป็นท่ีทราบกันดีว่าพระอานนท์มีอายุอ่อนกว่าพระพุทธเจ้ามาก

ถึง ๒๐ ปี ประคองพระพุทธเจ้าเพื่อจะเดินทางต่อไป แต่เมื่อ

เห็นความอ่อนระทวยของพระองค์ ดำาเนินไปได้ ๕๐ ก้าวก็ขอ

พักก่อน และมีรับส่ังกับพระอานนท์ว่าหิวน้ำาเหลือเกิน ขอให้

พระอานนท์ไปหาน้ำาให้ดื่มท้ังๆ ท่ีบริเวณน้ันไม่มีแหล่งน้ำาแต่

อย่างใด และขอให้พระพุทธเจ้าเดินไปอีกสักหน่อย เพราะแถว

น้ีไม่มีน้ำา พระพุทธเจ้าก็มีรับส่ังว่าให้พระอานนท์ไปหาน้ำามา

ให้ด้วย พระอานนท์เจอปลักมีน้ำาขังอยู่ก็ใช้เครื่องกรองน้ำามา

ถวายพระพุทธเจ้าเสวย เมื่อย้อนรำาลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อคร้ัง

ยังเทศนาส่ังสอนมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย แสดงให้เห็นถึงความ

อนิจจัง ความชราภาพ พระอานนท์อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า

ท่ีเมืองกุสินารา น่าจะเป็นช่วงท่ีจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว 

พระพุทธเจ้ามีรับส่ังว่าไม่ไหวแล้ว พระองค์อยากจะบรรทม 

ปกติหน้าท่ีพระอานนท์จะนวดแข้งนวดขาดูแลอย่างเต็มท่ี 

ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าท่ีพระอานนท์จำามา ตอนน้ันพระ

อานนท์ยับย้ังช่ังใจท่ีจะไม่ร้องไห้ แต่เมื่อพระพุทธเจ้ากำาลังจะ

เข้าสู่ปรินิพพาน พระอานนท์ถึงกับร้องไห้โฮ ไม่สามารถเก็บ

อาการความเป็นเจ้าชายไว้ได้ จนพระพุทธเจ้ามีรับส่ังห้าม

เพราะเรื่องน้ีเป็นกฎของธรรมชาติ พระอานนท์ไม่สามารถ

ทำาใจท่ีจะเห็นภาพพระองค์เสด็จปรินิพพาน แต่ถึงกระน้ันพระ

อานนท์ก็ปฏิบัติหน้าท่ีถึงนาทีสุดท้ายในการถวายพระเพลิง

ในเวลาต่อมาพระอานนท์ปลีกวิเวกตัวเอง ในที่สุดพระ

อานนท์ก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ กิเลสหมด พระอานนท์เป็น

หนึ่งในกำาลังสำาคัญในการทำาสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๑ ที่

ชาวพุทธได้ใช้กันอยู่ พระอานนท์มีอายุยืนนานถึง ๑๒๐ ปี.

ขอขอบคุณ พจมาลย์ เกียรติธร

 พระอานนท์เป็นพระอุปัฏฐากที่ดีที่สุดของพระพุทธเจ้า

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เทศน์เล่าเรื่อง

พ

“พ

กไม่กี่วันจะครบ 5 เดือน ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษย

ชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 4 เข้าดำารงตำาแหน่งครั้ง

แรกอย่างเป็นทางการ ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นชุดนี้ กสม.

เจอมรสุมมากมายทั้งจากภายในและภายนอก โดยศึก

ภายนอกด้วยความที่มีอำานาจเป็นเพียงแค่เสือกระดาษ ทำาให้ต้น

ปี 2559 คณะกรรมการประสานงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย

ชน (ICC) ลดเกรด กสม.ไทย จากสถานะ A เป็น B อย่างเป็น

ทางการ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเรื่องโครงสร้างในกฎหมาย 

เช่น กระบวนการสรรหากรรมการขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีกลไก

ป้องกันการแทรกแซงความเป็นอิสระ กสม.ไม่ได้ตอบสนองต่อ

การละเมิดสิทธิอย่างทันท่วงที ทั้งในเหตุการณ์สลายการชุมนุม

ปี 2553  การชุมนุมของ กปปส.ปี 2556 รวมถึงสถานการณ์ที่มี

การรัฐประหาร

และศึกภายในที่เป็นเรื่องอื้อฉาวมากที่สุดเกิดขึ้นในชุด

ที่ 3 ที่มี วัส ติงสมิตร เป็นประธาน ซึ่งในกรรมการชุดนั้นได้

ยื่นหนังสือลาออกรวม 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 7 คน โดย

ให้เหตุผลส่วนตัวตรงกันว่า บรรยากาศการทำางานไม่เอื้อให้

เกิดการทำางานอย่างสร้างสรรค์ อาจทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่ว่ากรรมการคนใดรับเรื่องร้องเรียนมาก็จะต้อง

ส่งให้คณะทำางานชุดนี้พิจารณาก่อน และมีหลายเรื่องที่คณะ

ทำางานชุดนี้สั่ง “ไม่รับ” เพราะเห็นว่าควรส่งให้หน่วยงานต้น

พรประไพ กาญจนรินทร์
อี
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13กีฬา

‘ฐิติพงศ์-รัฐพงษ์’คว้าโพล3เรซติดบิดOR BRIC

‘ต๊ิงโน๊ต’ ฐิติพงศ์ วโรกร ยอดนัก

บิดไทยจากคาวาซากิ ไทยแลนด์ เรซ

ซิ่ง ทีม ฟอร์มแรงต่อเนื่อง ผงาดคว้า

โพลรุ่นใหญ่ในศึกโออาร์ บีอาร์ไอซี ซู

เปอร์ไบค์ 3 สนามติดต่อกัน เช่นเดียว

กับ ‘โฟลท’ รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ จากยา

มาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ที่ซิวหัว

แถวในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี สาม

เรซรวด ด้าน ‘เจมส์’ ชานนท์ ชุ่มใจ 

จากยามาฮ่า พีทีที บริดจสโตน อาร์ซี

ที คว้าโพลรุ่นซูเปอร์สต๊อก 1,000 ซี

ซี ก่อนดวลเดือดวันอาทิตย์นี้ ที่สนาม

ช้างฯ จ.บุรีรัมย์

ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิง

แชมป์ประเทศไทย รายการ OR BRIC 

Superbike 2021 สนาม 3 มีคิวดวล

ความเร็วระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม

น้ี ท่ี สนามช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์ 

กิต จ.บุรีรัมย์ ภายใต้มาตรการทาง

สาธารณสุข ล่าสุดผ่านการควอลิฟาย

เพื่อจัดอันดับสตาร์ท

โดยในรุ่นใหญ่ที่สุดของไทยอย่าง 

ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ปรากฏว่า “ติ๊ง

โน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร แชมป์ 2 สนาม

แรก จากคาวาซากิ ไทยแลนด์ เรซ

ซิ่ง ทีม ผงาดคว้าโพล 3 สนามติดต่อกัน 

ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 46.606 วินาที 

ขนาบข้างด้วยคู่แข่งจากยามาฮ่า ไทย

แลนด์ เรซซิ่ง ทีม อย่าง “ตี” อนุภาพ ซา

มูล และ “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนา

นนท์ ในกริดที่ 2-3 คนละ 0.535 วินาที 

และ 1.656 วินาที

ขณะที่กริดสตาร์ทในรุ่นซูเปอร์

สปอร์ต 600 ซีซี ในปีนี้มีการลุ้นแชมป์ที่

เข้มข้นมากกว่าทุกฤดูกาล โดยตำาแหน่ง

โพลสนามน้ีเป็นของ “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไล

โรจน์ จ่าฝูงบนตารางแชมเปียนชิพ จาก

ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซ่ิง ทีม ท่ีคว้าโพล 

3 เรซติดเช่นกัน ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 

49.166 วินาที ขนาบข้างด้วย “มุกข์” มุกข์

ลดา สารพืช และ “ดรีม” สิทธิศักดิ์ อ่อน

เฉวียง จากฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ใน

กริดที่ 2-3 ตามหลังเพียง 0.148 วินาที 

และ 0.623 วินาทีเท่านั้น

ด้านผลควอลิฟายในรุ่นซูเปอร์

สต๊อก 1,000 ซีซี ปรากฏว่าตำาแหน่งโพล

เป็นของ “เจมส์” ชานนท์ ชุ่มใจ จากยา

มาฮ่า พีทีที บริดจสโตน อาร์ซีที ด้วย

เวลาต่อรอบ 1 นาที 51.787 วินาที 

ขนาบข้างด้วย “ตาล” รัชดา นาคเจริญศรี 

จากตาล เรซซ่ิง คอนเน็คต์ ในกริดท่ี 2 ตาม

หลัง 0.320 วินาที ส่วนกริดท่ี 3 เป็นของสิร

ภพ พูลศรี นักบิดดาวรุ่งจากยามาฮ่า เจริญ

สมบัติ เอ็นพี สปีด ออยล์ เดอะ เบลล์ 55 

บริดจสโตน ตามหลัง 1.029 วินาที

นอกจากนี้ยังมีเกมในรุ่นซูเปอร์

สปอร์ต 400 ซีซี ที่ดวลความเร็วสุดมันส์

ไม่แพ้คลาสอื่นๆ โดยตำาแหน่งโพลเรซนี้

เป็นของ “เอ้” วรพงศ์ มาลาหวล แชมป์ 

2 สนามแรก จากไฮสปีด เรซซิ่ง ทีม ด้วย

เวลาต่อรอบ 2 นาที 0.241 วินาที โดย

มี “เติ้ล” พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง จากยา

มาฮ่า ดับเบิลยูพี หาดใหญ่ เรซซิ่ง กิ๊ก

กะไบค์ ไฮสปีด พิเรลลี ขนาบข้างในกริด

ที่ 2 ตามหลัง 0.322 วินาที ส่วนกริดที่ 3 

เป็นของเพชรวุธ เพชรช่วย จากพีทีที ลูบริ                                                 

แคนต์ ติ๊งโน๊ต ช็อป มินิ โมโต ไออาร์

ซี วายเอสเอส ดี.ไอ.ดี. ศรีประจันต์วัฒน

ยนต์ นก จูนเนอร์ ตามหลัง 2.596 วินาที

ส่วนกริดสตาร์ทรุ่นจูเนียร์อย่าง

สปอร์ต โปรดักชั่น 400 ซีซี ปรากฏว่าตำา

แหน่งโพลตกเป็นของ ชนะชัย บุญงาม 

จากเค-สปอร์ต ยามาลูบ เซนเซชั่น ไอ

อาร์ซี ดี.ไอ.ดี. เอ็ม-เท็ค ด้วยเวลาต่อรอบ 

2 นาที 6.543 วินาที โดยมี พรหมมินทร์ 

ปริสิทธ์ิ จากเน็กซเตอร์ หมูมอลล์ เรซ

ซ่ิง ทีม และกฤตวิทย์ สิงหเดช จากเอ

วีอาร์พี เรซซ่ิง เทรนน่ิง ขนาบข้างใน

กริดท่ี 2-3 ตามหลัง 0.849 วินาที และ 

1.132 วินาทีตามลำาดับ

ท้ังน้ี ศึกโออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์

ไบค์ 2021 อนุญาตให้แฟนเข้าชมการ

แข่งขัน 25% ของความจุสนาม ทุกคน

ต้องมีใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อม

ทำาตามกฎและมาตรการทางสาธารณสุข 

ด้านนักแข่ง, ทีมช่าง, สื่อมวลชนและเจ้า

หน้าท่ีทุกส่วน เพ่ิมมาตรการในส่วนการ

ตรวจ ATK ก่อนเข้าสนาม

สำาหรับการแข่งขันสนาม 3 จะ

ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวัน

อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม ถ่ายทอดสด

ทาง True Sports HD / True visions 

ช่อง 666 เวลา 15.00-18.00 น. หรือ

ชม Live Streaming ทางเพจ Chang 

Circuit Buriram และ Youtube: 

Chang International Circuit ตั้งแต่ 

09.00 น.เป็นต้นไป และถ่ายทอดสด

ไปยัง 3 ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว 

เมียนมา และกัมพูชา โดยสามารถรับ

ชมผ่านกล่อง MVBOX.

สหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียชมไทย

จัดศึกชิงแชมป์สโมสรฯชาย-หญิงได้ดีเยี่ยม
หพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย

ชื่นชมไทยจัดสองรายการ

ใหญ่ “พีพีทีวี วอลเลย์บอล

สโมสรชาย เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่ง

เอเชีย 2021” และ “พีพีทีวี วอลเลย์บอล

สโมสรหญิง เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่ง

เอเชีย 2021” ได้อย่างดีเยี่ยม “โค้ช

อ๊อด” ย้ำาเป็นความสำาเร็จยิ่งใหญ่แม้จะ

จัดภายใต้การป้องกันโควิด-19 สุดเข้ม 

แต่นักกีฬาทุกชาติมีความประทับใจกัน

มาก รวมทั้งเรตติ้งคนดูทั้งถ่ายทอดสด

ทางทีวีและออนไลน์สูง ยึดรูปแบบนี้

ไปจัดต่อศึกลูกยางเอเชีย และชิง

แชมป์เยาวชนโลกรุ่น 19 ปี กับ 

21 ปี ที่จังหวัดภูเก็ต ในเดือน

พฤศจิกายนและธันวาคมนี้

ต่อไป

“โค้ชอ๊อด” นายเกียรติ

พงศ์ รัชตเกรียงไกร เลขาธิการ

สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย 

เผยถึงความสำาเร็จของการแข่งขัน 

“พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรชาย เอส 

โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

2021” และรายการ “พีพีทีวี 

วอลเลย์บอลสโมสรหญิง เอสโค

อื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน

ทั้ง 2 รายการนี้ขึ้นมาจนสามารถจัดการ

แข่งขันลุล่วงด้วยดีและมีความสำาเร็จ

อย่างมาก อย่างที่รู้ว่า การแข่งขันถูก

จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด 

และทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออยู่ภายใต้

มาตรการอย่างดี โดยเฉพาะนักกีฬาต่าง

ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม เจ้าหน้าที่ทุก

ฝ่ายที่มาร่วมอยู่ในสนามแข่งขัน ทำาให้

ไม่พบการแพร่ระบาดเกิดขึ้นระหว่างการ

แข่งขันตลอด 2 สัปดาห์ นับเป็นความ

สำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ทำาให้ได้รับความ

ชื่นชมอย่างมากทั้งจากสหพันธ์

วอลเลย์บอลเอเชีย รวมถึงนัก

กีฬาทุกๆ ประเทศที่เข้าแข่งขัน

ในครั้งนี้

“สิ่งที่เป็นความสำาเร็จ

อย่างมากนอกจากกระแสความ

ชื่นชมในการจัดการแข่งขันของ

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยจาก

นักกีฬาทุกชาติ ทั้งเรื่องที่พัก อาหาร และ

การดูแลด้านความปลอดภัยใน

ทุกด้าน ระบบจัดการแข่งขันที่

ได้มาตรฐานแล้ว การแข่งขัน

จะมีขึ้นในเดือนหน้า คือ วอลเลย์บอล

ชายหาดชิงแชมป์เอเชีย ที่ จ.ภูเก็ต ใน

เดือนพฤศจิกายน และวอลเลย์บอล

เยาวชนชิงแชมป์โลก รุ่นอายุ 19 ปี และ

รุ่นอายุ 21 ปี ท่ี จ.ภูเก็ต ในเดือนธันวาคม

ล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021” ในช่วง

ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า 

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน

ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ง

ชาติ, สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, 

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, 

จังหวัดนครราชสีมา, กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน

“ซุปเปอร์บอน” ชนะน็อกเจ้าพ่อ

คิกบ็อกซิ่ง เตะก้านคอ “จอร์จิโอ เปโตร

เซียน” หลับกลางอากาศ ยกที่ 2 คว้า

แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง วัน รุ่นเฟเธอร์เวต 

มาครองได้สำาเร็จ ด้าน “เจ้าเม” สิทธิชัย 

ศิษย์สองพี่น้อง นักชกไทยหนึ่งเดียวใน 

“คิกบ็อกซ่ิง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์” รุ่นเฟเธอร์เวต 

ที่มี 8 ขุนพลนักชกระดับท็อปของโลกร่วม

ดวลกำาปั้น ประเดิมสวยงาม ชนะคะแนน 

“ไทฟุน ออสแคน” จากตุรกี ผ่านเข้าสู่

รอบตัดเชือก เจอกับ “ดาวิด คิเรีย” นัก

ชกจากจอร์เจียต่อไป

ศึก ONE: FIRST STRIKE ที่

ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. คู่เอก

นำารายการ จอร์จิโอ เปโตรเซียน นักชก

จากอิตาลี ชิงแชมป์โลก วัน คิกบ็อกซิ่ง 

รุ่นเฟเธอร์เวต เจอ

กับ ซุปเปอร์บอน 

ลูกเจ้าแม่สายวารี 

เปิดฉากยกแรก 

ซุปเปอร์บอนที่เสีย

เปรียบรูปร่างถอย

ตั้งรับดูจังหวะ ฝั่ง

เปโตรเซียน ขยับ

เดินเข้าหามียิงหมัด

หนึ่ง-สอง โดย “เจ้า

บอน” ไม่ตกใจ เตะ

เจาะยางสกัดการ

เดินของคู่ชก ปลาย

ยกนี้นักชกไทยดัก

เตะซ้ายแล้วตาม

ด้วยแทงเข่าซ้ายเข้าใส่นักชกจากแดน

มะกะโรนีได้อย่างสวยงาม

ยกสอง ถือเป็นยกอวสาน เมื่อเสียง

ระฆังดังเริ่มชก เปโตรเซียนเดินเข้าไป

ต่อยหมัดบวกกับซุปเปอร์บอน ในจังหวะ

ดังกล่าวเปโตรเซียนจะดึงตัวหลบแข้ง แต่

กลายเป็นหลบไม่พ้น โดนแข้งขวาของ

ซุปเปอร์บอนเข้าไปเต็มก้านคอ ส่งนักชก

คิกบ็อกซิ่งตัวพ่อร่วงไปนอนหัวกระแทก

พื้นสลบทันที ทำาให้ซุปเปอร์บอนชนะน็อก

ไปอย่างสวยงามในยกที่ 2 ด้วยเวลาเพียง

แค่ 20 วินาทีเท่านั้น คว้าแชมป์โลกมา

ครองได้สำาเร็จ

หลังเกม ซุปเปอร์บอนกล่าวว่า 

รู้สึกดีใจมาก ตนเองตั้งใจและเตรียมตัว

มาว่าจะใช้ลูกนี้เพื่อจบเกมให้ได้ ซึ่งก็เป็น

ไปตามที่คาดไว้ ตนคิดไว้แล้วว่าไฟต์นี้ต้อง

ชนะแน่ๆ ตนเองมาชกครั้งนี้เพื่อชัยชนะ 

อย่ามองว่าตนดูถูกคู่ต่อสู้ เพราะทำาได้แล้ว

จริงๆ ส่วนครั้งต่อไปตนก็พร้อมจะเจอกับ

ทุกคนใน 4 นักชก หรือใครที่จะเป็นแชมป์

มวยรอบคิกบ็อกซ่ิง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ แต่

ถ้าถามว่าอยากเจอใครมากที่สุด ก็คือ มา

รัต กริกอเรียน เพราะตนเคยแพ้เขามา     

จะได้เป็นการแก้มือให้หายคาใจ ซึ่งใคร

ก็ตามที่ได้มาเจอกับตนก็อยากให้ฟิต

ทั้ง 2 รายการนี้ยังได้

รับความสนใจจากแฟน

วอลเลย์บอลไทยและ

อีกหลายๆ ประเทศที่

รับชมการแข่งขันผ่าน

การถ่ายทอดสดทาง

ทีวีและทางออนไลน์

ต่างๆ จากยอดเรตติ้ง

ผู้เข้าชมการแข่งขัน

ถือว่าอยู่ในระดับที่

ค่อนข้างสูงมาก นี่จะ

เป็นจุดที่ทำาให้ต่างชาติ

เกิดความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพ ความพร้อม 

และความปลอดภัย

ของประเทศไทยได้

อย่างดี”

นายเกียรติพงศ์

กล่าวอีกว่า จากความ

สำาเร็จในการจัดการ

แข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสร

เอเชียชายและหญิงในครั้งนี้จะเป็นรูป

แบบให้เกิดการแข่งขันกีฬาระดับนานา

ชาติอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

รวมถึงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลที่

น้ี ซ่ึงจะเป็นรายการใหญ่ให้ท่ัวโลกได้เห็น

ศักยภาพ และกระตุ้นให้เกิดความเชื่อม่ัน

ในความปลอดภัยของประเทศไทยท่ีมีระบบ

และการดำาเนินการต่างๆ อย่างมีรูปแบบ

และมีมาตรฐานที่สูง.

ซ้อมมาให้ดี เพราะตนตั้งใจชกเต็มที่ทุก                                               

ครั้ง

ส่วน คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 

รุ่นเฟเธอร์เวต ที่มี 8 ขุนพลนักชกระดับ

ท็อปของโลกร่วมดวลกำาปั้น โดย “เจ้าเม” 

สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง นักชกชาวไทย

หนึ่งเดียวร่วมสู้ศึก เจอกับ ไทฟุน ออส                                    

แคน จากตุรกี ในสาย B เริ่มยกแรก 

สิทธิชัยเดินเปิดเกมเตะเจาะขาคู่ชกทันที 

เพื่อปิดโอกาสไม่ให้ไทฟุนที่ถนัดต่อยหมัด

เดินใช้อาวุธดังกล่าวได้ถนัด ยกสอง นัก

ชกชาวตุรกีออกมาสู้ไม่หนีมาก แลกอาวุธ

ทั้งเตะและต่อยหมัดบู๊กับเจ้าเมอย่างสนุก 

โดยนักชกแดนไก่งวงยังมีจังหวะถีบสกัด

นักชกไทยและเตะตัดขาจนสิทธิชัยล้ม

ลงไปกองกับพื้นผ้าใบถึง 2 ครั้ง แต่รูป

เกมต้องบอกว่าสิทธิชัยยังดูดีกว่าชัดเจน 

เพราะวางแข้งซ้ายเข้าชายโครงคู่ชกแบบ

จังๆ หลายครั้ง

รูปเกมยกสาม สิทธิชัยเร่งเครื่อง

เร็วขึ้น เดินไล่เตะซ้ายอัดลำาตัวและเตะ

เจาะยางใส่คู่ชกไม่ยั้ง เล่นงานไทฟุนจนมี

อาการสะดุ้งเมื่อโดนสิทธิชัยเตะเจาะยาง

เข้าไป หลังจากนั้นดูเหมือนพลังกำาปั้น

ของไทฟุนจะแผ่วลงไปเพราะชกไม่มีน้ำา

หนัก ฝั่งสิทธิชัยเดินเบียดอยู่ตลอดแล้ว

คุมจังหวะ จบยกที่สามซึ่งเป็นยกสุดท้าย 

กรรมการรวมคะแนนแล้วประกาศให้

สิทธิชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนน ผ่านเข้าสู่

รอบตัดเชือกต่อไป พบกับ ดาวิด คิเรีย 

จากจอร์เจีย ที่เอาชนะน็อก เอ็นริโก  

เคห์ล นักชกจากเยอรมนี ยกที่ 1

หลังเกม สิทธิชัยกล่าวว่า รู้สึกดีใจ

และตกใจที่เห็นคู่ชกมาดีมาก แต่ก็ถือว่า

ดีเป็นไปตามเกมที่ตนเองซ้อมมา เพราะ

ตามสไตล์การชกของตนนั้นต้องเดินเบียด

วางแข้งอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้คู่ชกเดินเข้ามา

ต่อยหมัดได้ถนัด ส่วนไฟต์ต่อไปผ่านเข้า

รอบเจอกับดาวิด นักชกจากจอร์เจีย ก็

อยากฝากถึงคู่ชกให้ซ้อมมาให้ดี ตนเอง

เอาจริงแน่ และตั้งเป้าต้องผ่านเข้ารอบ

ชิงฯ ต่อไปอย่างแน่นอน.

‘ซุปเปอร์บอน’หวดก้านคอ

‘เปโตรเซียน’ล้มทั้งยืน

“โค้ชอ๊อด” นายเกียรติพงศ์ รัชตเกรียงไกร เลขาธิการสหพันธ์

วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย.

ส
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14 ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

เชื่อหรือไม่

2.ผมได้พูดคุยกับท่านพลเอก 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค 

พปชร.มานานมากตั้งแต่ปี 2563 

เกี่ยวกับความตั้งใจของท่านที่จะ

สร้างพรรค พปชร. ให้เป็นสถาบัน

การเมืองที่เข้มแข็ง เป็นหลักให้บ้าน

เมืองต่อไป ซึ่งท่านไม่เคยเปลี่ยน

ความคิด มีแต่ความมุ่งมั่นที่จะทำาให้

ได้ ทำาให้ผมอยากช่วยท่านในเรื่อง

นี้ แต่ติดขัดเรื่องงานต่างๆ ที่ต้อง

ดำาเนินการให้เสร็จตามเวลา จึงเรียน

ท่านว่าเมื่องานเบาลงจะมาช่วยท่าน

3 .ประมาณเดือนเมษายน 

2564 งานต่างๆ พอจะเบาลง จึง

เรียนให้ท่านหัวหน้าฯ ทราบ แล้ว 

กรอกใบสมัครโดยท่านหัวหน้าฯ เป็น

ผู้ลงนามรับรองผมด้วยตัวท่านเอง 

แต่ปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดของ

โควิด ท่ีทำาการพรรคปิดไม่มีกำาหนด 

สมัครไม่ได้ และการประชุมใหญ่

พรรคในเดือนเมษายน 2564 ก็ถูก

ยกเลิกไป

4.กลางเดือนกันยายน 2564 

ผมมี โอกาสพูดคุยกับท่านหัวหน้าฯ 

ซึ่งท่านก็ยังมีความมุ่งมั่นจะสร้าง

พรรค พปชร. ให้เป็นสถาบันและเป็น

หลักของบ้านเมืองให้ได้ และอยาก

ให้ผมมาช่วยทำางานเช่นเดิม ผมจึง

ให้เจ้าหน้าที่ของผมสอบถามไปทาง

ที่ทำาการพรรค ทราบว่าเจ้าหน้าท่ี

พรรคจะมาทำางานเป็นช่วงเวลาหรือ

ตามที่นัดหมายเท่านั้น

5.เจ้าหน้าท่ีของผมได้นัดหมาย 

กับเจ้าหน้าที่พรรคว่าประมาณต้น 

เดือนตุลาคม 2564 จะนำาใบสมัคร

ของผมไปยื่นให้

6.เมื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรค 

เรียบร้อยโดยใช้ ใบสมัครท่ีเตรียมไว้

เดิมตั้งแต่เดือนเมษายนท่ีท่านหัว

หน้าฯ ลงนามรับรองให้แล้ว ท่าน

หัวหน้าฯ ก็แต่งตั้งผมเป็น “ที่ปรึกษา

หัวหน้าพรรค” เพื่อมาช่วยท่านทำางาน 

ซึ่งเป็นดุลยพินิจและเป็นอำานาจของ

ท่านเองทั้งสิ้นก็เท่านั้น

ท้ังหมดน้ีเป็นเรื่องจริง ไม่มี

อะไรแอบแฝง ไม่มีอะไรลึกลับซับ

ซ้อน และไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ

ประเด็นการเมืองอย่างท่ีวิเคราะห์

วิจารณ์กันในขณะน้ีเลยครับ” นาย 

พีระพันธุ์ระบุ 

ท่ีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติ จ.ขอนแก่น หรือไคซ์ พรรค

ก้าวไกลได้กำาหนดจัดประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี คร้ังท่ี 1/2564 โดยมี

คณะกรรมการบริหารพรรค, สมาชิก

พรรค, ส.ส.ของพรรค รวมท้ังว่าท่ีผู้

สมัคร ส.ส.ในหลายจังหวัดของภาค

อีสาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม

เพรียง

นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ ส.ส. 

ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า 

การประชุมของพรรคก้าวไกล ท่ีผ่าน

มาห่างเหินกันไปนานเนื่องจากวิกฤตโค

วิด-19 การเดินทางท่ียากลำาบาก ทำาให้

ไม่มีโอกาสได้ประชุมกัน ไม่ได้จัดทัพเพื่อ

เตรียมต่อสู้ ในปีท่ีจะถึง ท้ังน้ี การมา

ภาคอีสานต้องการมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ

ประชาชน ซ่ึงได้เห็นช่วงท่ีชาวนากำาลัง

ลำาบาก ท้ังเรื่องราคาพืชผลการเกษตร 

ท้ังยังเผชิญกับภาวะน้ำาท่วมซ้ำาซาก แต่

พ้ืนท่ีอีสานยังคงแล้งต่อไป ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี

อยู่คู่กับอีสานมานาน ตนในฐานะพรรค

ก้าวไกล อยากจะอยู่ใกล้ๆ เขาเพื่อแก้

ปัญหาในเบ้ืองต้น ในการเปิดสภาผู้แทน

ราษฎรในวันท่ี 1 พ.ย.น้ี ขณะเดียวกัน

ก็ต้องการมาเห็นกับตาเพ่ือนำาข้อมูลไป

จัดทำานโยบายในการเลือกต้ังคร้ังต่อไป 

ท้ังน้ี หากแก้ไขปัญหาเรื่องน้ี ท่ีดิน เรื่อง

น้ำา ให้คนอีสานได้ เช่ือว่าจะสามารถ

ชนะใจคนอีสานได้

ด้านนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าว

ว่า พรรคก้าวไกลมองคนเป็นคน มอง

ประเทศเป็นประชาชน สวัสดิการเป็น

หน้าท่ีของรัฐ เป็นสิทธิท่ีทุกคนจะต้องได้

รับ และเช่ือในศักยภาพของคนทุกคน 

ต้องการให้คนหนุ่มสาวว่ิงตามความฝัน

ได้อย่างสบายใจ ให้คนรุ่นปู่ย่าตายาย

รู้สึกภูมิใจสบายใจท่ีเห็นความสำาเร็จของ

รุ่นลูกรุ่นหลาน น่ีคือประเทศท่ีก้าวหน้า 

เช่ือหรือไม่ว่าประชาชนจะดีกว่าน้ี ถ้า

นายกรัฐมนตรีชื่อนายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ 

เป็นนายกฯ ในการเลือกต้ังคร้ังหน้า ใน

นามพรรคก้าวไกล.

ซิโนแวค

ฉีดสะสมต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ. 64, 139,022 

โดส ขณะท่ีสถานการณ์โลกมีผู้ติดเช้ือ

สะสม 240,828,019 ราย เสียชีวิตสะสม 

4,904,728 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือ

มากท่ีสุด ได้แก่ กทม. 1,077 ราย, ยะลา 

664 ราย, สงขลา 621 ราย, ปัตตานี 

561 ราย,  ชลบุรี 470 ราย, นราธิวาส 

459 ราย, สมุทรปราการ 380 ราย, นคร 

ศรีธรรมราช 369 ราย, จันทบุรี 350 

ราย, ระยอง 325 ราย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการฉีดวัคซีน

ว่า ขณะน้ีสูตรวัคซีนหลักท่ีใช้จะเป็น

สูตรไขว้ ซิโนแวค-แอสตร้าเซน เน ก้า  

ซ่ึงเราได้ฉีดให้ประชาชนไปจำานวนมาก

แล้ว เพ่ือเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิด

ข้ึนเร็วกว่าการฉีดแอสตร้าเซน เน ก้า 2 

เข็มท่ีต้องใช้เวลาถึง 12 สัปดาห์ ก็คาด

ว่าในสัปดาห์น้ีจนถึงสัปดาห์หน้าวัคซีนซิ

โนแวคก็จะหมดแล้ว ซ่ึงเราก็จะต่อด้วย

สูตรไขว้ แอสตร้าเซน เน ก้า -ไฟเซอร์ แต่

ขอให้รอการประกาศอย่างเป็นทางการ

อีกคร้ัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี ที่ยัง

คงเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม โดยตัวเลขผู้ติด

เช้ือประจำาวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 ผู้

ป่วยรายใหม่วันน้ีเพิ่ม 647 ราย และ

เป็นสถิติใหม่อีกครั้ง จากเดิมที่เคยสูง

สูด 644 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่ 

เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ทำาให้ขณะ                     

นี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 29,428  

ราย หายป่วยแล้ว 18,084 ราย เสีย

ชีวิต 342 ราย และปัจจุบันยังคงติด

อันดับ 10 ในประเทศอย่างตอนเนื่อง

มาหลายสัปดาห์แล้ว ซึ่งสถานการณ์

โควิด-19 จังหวัดปัตตานีต้องจับตา 

และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูง

ขึ้นไม่หยุด ยังคงพบประชาชนมีการ

ฝ่าฝืนมาตรการ มีการร่วมกลุ่มจัด

กิจกรรม ท้ังร้านเน้ือย่างกระทะ ร้าน

น้ำาชา ที่มีมาตรการไม่เคร่งครัด ไม่มี

การเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่สวม

แมสก์ เช่นเดียวกับจังหวัดปัตตานีก็ยัง

ไม่มีการออกมาตรการที่ชัดเจน และ

ยังไม่มีการดำาเนินคดีกับประชาชนที่

ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง

สสจ.สงขลาเปิดเผยว่าผู้ติดเช้ือโค

วิดรายวันพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง 621 คน 

สะสม 38,133 คน เสียชีวิต 2 คน สะสม 

171 คน ยอดรวมผู้ติดเช้ือสะสมไม่รวม

คลัสเตอร์เรือนจำา กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเช้ือ

ในพ้ืนท่ีสูงสุด 423 คน กระจายตัวอยู่

ในหลายอำาเภอ อ.จะนะ มากท่ีสุด รอง

ลงมา เมือง หาดใหญ่ เพทา สะบ้าย้อย 

รัตภูมิ และนาทวี และอำาเภออื่นๆ

ขณะ ท่ีศูน ย์ ฉีด วัค ซีน มหา 

วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพ้ืน

ท่ีในจังหวัดปัตตานี เพื่อให้กำาลังใจพบ 

ปะบุคลากรสาธารณสุข และ อสม. 

พร้อมเย่ียมศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี

นายอนุทินกล่าวว่า สถานการณ์

โควิด-19 จังหวัดปัตตานีและจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ได้มีการเร่งเพ่ือจะปิด

เกมการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเร็ว 

โดยการเร่งฉีดวัคซีนให้ท่ัวถึง โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดให้ครบ โดยได้รับ

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี การล็อกดาวน์ให้ข้ึน

ตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการใช้

ดุลยพินิจ และเน้นการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนได้อย่างท่ัวถึง

โดยเร็วเพื่อลดการติดเช้ือ และการเสีย

ชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี.

‘ลิซ่า’

ขณะนี้ประเทศไทยกำาลังเข้าสู่การเปิด

ประเทศในวันที่ 1 พ.ย.  ตามนโยบาย

ของ พล.อ .ประยุทธ์ ในการเปิด

ประเทศรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ

โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งจะเป็นช่องทาง

อากาศเท่านั้น เงื่อนไขคือ ผู้เดินทาง

มาจากประเทศความเสี่ยงต่ำา ต้องมีผล

ตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนเดินทาง

มาถึง ได้รับวัคซีนครบจากประเทศ

ต้นทาง และเม่ือเข้ามาแล้วจะต้อง

ตรวจ RT-PCR ทันที และพักรอผล

ตรวจที่ โรงแรมมาตรฐาน SHA Plus 

หรือโรงแรม ASQ ส่วนประเทศที่เรา

พิจารณาอนุญาตเข้ามาโดยไม่กักตัว 

ขอให้รอการประกาศอย่างเป็นทางการ

อีกครั้ง ซึ่งมีมากกว่า 20 ประเทศ

อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่า ได้                                                                  

หารือร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศ 

ไทย (ททท.) ผู้ประกอบการ ถึงมาตรการ

สำาหรับผู้ประกอบการและประชาชน

หลักๆ คือ 1.การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้

ครบถ้วนในสถานประกอบการ หาก

ใครยังไม่ได้รับ ก็ขอให้เร่งติดต่อกับ

ทางจังหวัด โรงพยาบาล สำานักงาน

สาธารณสุขในจังหวัดน้ันๆ เพื่อฉีดวัคซีน 

โดยหากรับพนักงานใหม่มา ก็ให้เข้ารับ

วัคซีนด้วย อย่างไรแล้วจังหวัดในเมือง

ใหญ่ส่วนใหญ่ก็รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว 

เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี นนทบุรี 

2 .มาตรการโควิดฟรี เซตติง 

(Covid Free Setting) ที่เราประชา 

สัมพันธ์กับผู้ประกอบการและประชา                                                                  

ชนไปแล้ว 3.มาตรการประชาชนให้ 

ป้องกันตัวเองอย่างสูงสุด (Universal                                                   

Prevention) และ 4.สถานประกอบ 

การที่ความเสี่ยงสูง เช่น ร้านอาหาร

ในห้องปรับอากาศ กิจกรรมที่มีคนมา

พบกันจำานวนมาก ก็ต้องตรวจ ATK 

ให้กับพนักงานตามกำาหนด ทุก 3-7 

วันตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ 

สัปดาห์หน้าจะมีการนัดประชุม ศปก.

ศบค. ร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งสาธารณสุข 

ททท. คมนาคม และผู้ประกอบการ ซึ่ง

จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนออกมา แต่

มาตรการต่างๆ เราก็ได้ดำาเนินการอยู่

แล้ว ดังนั้นอีก 14 วันที่เหลือก็เชื่อว่า

ผู้ประกอบการสามารถเตรียมตัวได้ทัน

นพ.โอภาสยังกล่าวอีกว่า ขณะ                                                        

เดียวกัน จังหวัดที่จะเปิดพื้นที่ท่อง

เที่ยวระยะที่ 1 จังหวัดสีฟ้า วันที่ 1- 

30 พ.ย. ประกอบด้วย 15 จังหวัดคือ                                          

กทม. สมุทรปราการ กระบี่ พังงา ประ 

จวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระนอง 

เชียงใหม่ เลย บุรีรัมย์ หนองคาย 

อุดรธานี ระยอง และตราด โดยกรม

ควบคุมโรคส่งวัคซีนโควิด 7 แสนโดส

ไปเร่งฉีดในพื้นที่แล้ว

‘ลิซ่า’ มาแน่

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงความชัดเจน

กรณีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ได้ติดต่อลิซ่า แบล็กพิงก์  

หรือลลิษา มโนบาล ศิลปินเคป๊อป

ชื่อดังระดับโลกชาวไทยที่กินเนสส์บุ๊ก

ประกาศสถิติใหม่อย่างเป็นทางการ ว่า

ลิซ่า BLACKPINK ทำาสถิติใหม่ เป็น

ศิลปินหญิงเดี่ยวที่มียอดคนดูในยูทูบ

ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงสูงสุด 

จากเพลงซิงเกิล Lalisa ที่ปล่อยออกมา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จำานวน

การดูที่สูงถึง 73.6 ล้านครั้ง รวมถึง

การติดต่อแอนเดรีย โบเซลลี นัก

ร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกที่พิการทาง

สายตา มาร่วมกิจกรรมเคาต์ดาวน์ วัน

ที่ 31 ธันวาคม ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต

โดย รมว.การท่องเที่ยวฯ ระบุ

ว่า ได้รับคำายืนยันจากเอเยนซีที่ติดต่อ

นักร้องชื่อดังทั้งสองคน ว่าทั้งสองคน

จะมาร่วมงานเคาต์ดาวน์ที่ประเทศไทย

แน่นอน โดยเฉพาะลิซ่า ที่ยืนยันว่าจะ

มาเปิดการแสดงที่ภูเก็ต การติดต่อดัง

กล่าวเป็นการให้เอเยนซีเป็นผู้ประสาน 

ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้

ประสานเอง

“แน่นอนครับ ณ ขณะนี้ยังไม่ได้

ถูกปฏิเสธ เพราะเท่าที่ติดต่อตั้งแต่เมื่อ 

14 ตุลาคม จนถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 

ยังยืนยันอยู่ว่าเขามาชัวร์ โดยลิซ่าจะ

มาลงที่ภูเก็ต โดยอาจจะมาลงคู่กันกับ

แอนเดรีย โบเซลลี แต่ผมกำาลังบอกไป

ว่าขอให้แยกทั้งสองคนให้ไปจัดคนละ

สถานที่  เพราะอย่างที่ เคยบอกคือ

ต้องการให้แอนเดรีย โบเซลลี ไปเปิด

การแสดงที่ท้องสนามหลวง โดยมีฉาก

หลังคือวัดพระแก้ว พระบรมมหาราช

วัง ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะอลังการ แล้ว

เราทำาแสง สี เสียงให้สวยงาม เพราะ

กรุงเทพมหานครตอนนั้นเปิดแล้ว ทุก

สิ่งทุกอย่างพร้อมแล้ว”

เมื่อถามว่าในส่วนของแอนเดรีย 

โบเซลลี ก็คอนเฟิร์มจะมาด้วยเช่นกัน

ใช่หรือไม่ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าว

ว่า ถ้ามา เขาจะมาคู่กับลิซ่า แต่ถ้าไม่

มาก็คือไม่มาเลย เขาแพ็กกัน อันนี้คือ

เอเยนซีแจ้งมา

“เอเยนซีแจ้งมาล่าสุดเม่ือช่วง

เช้าวันที่ 15 ตุลาคม ว่าโอเคเขามา 

และมาแบบแพ็กคู่ ผมก็กำาลังขอเจรจา

ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะแยกสถานที่ ให้

ไปจัดกันคนละสถานที่ แต่ไม่แน่ใจว่า

ทางเอเยนซีเขาจะยอมหรือไม่ เพราะ

ทั้งสองคนกลุ่มผู้ฟังจะเป็นคนละกลุ่ม

กัน และถ้าทุกอย่างไปกระจุกอยู่ที่

ภูเก็ตหมด เกรงว่าภูเก็ตเอง จะรับไม่

ไหว อยากให้แชร์ ไปที่จังหวัดอื่นบ้าง” 

รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าว

เมื่อถามถึงเสียงวิจารณ์เรื่องงบ

ประมาณค่าใช้จ่ายในการจ้างทั้ง 2 คน

มาแสดงคอนเสิร์ตเคาต์ดาวน์ที่เป็น

เงินหลายร้อยล้านบาท ข้ันต่ำาอาจต้อง

ใช้อย่างน้อย 200 ล้านบาท รมว.การ

ท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ตนอาจคิดไม่

เหมือนคนอื่น วิธีคิดคือ ตัวเลขทาง

เศรษฐกิจเป็นเพียงตัวเลขหนึ่ง แต่ถ้า

เป็นตัวเลขเชิงนโยบาย เชิงความเชื่อ

ถือ มันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งประเมินค่า

ไม่ได้ นักร้องลิซ่า BLACKPINK เขา

เป็นเยาวชน เป็นไอดอลของเยาวชน 

เมื่อเขาเปิดการแสดงแล้วเขาพูดสักคำา

ว่า เยาวชนคนไทย เรามีดีอยู่ในตัวอยู่

แล้ว พยายามหาจุดลงตัวที่สุดของตัว

เองแล้วเอามาใช้ โดยสำาคัญที่สุดขอ

ให้ “ลด-ละ-เลิก ยาเสพติด” ถ้าตรง

นั้น ถามว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ ถ้าเรา

จะจ้างเขามาสัก 100-200 ล้านบาท 

มูลค่า 100-200 ล้านบาท สำาหรับ

เยาวชนเราที่จะไม่เสพยาเสพติด มัน

ประเมินค่าไม่ได้เลย ส่วนแอนเดรีย                                              

โบเซลลี ที่เป็นศิลปินที่พิการทางสาย 

ตา ก็อยากจะนำาเขามาเป็นต้นแบบ

ให้กับคนที่ด้อยโอกาสทางสังคม ก็จะ

บอก-ประกาศให้คนทั้งประเทศไทยรู้

ว่านักร้องระดับโลก แม้เขาจะพิการ

ทางสายตา แต่เขายังสร้างชื่อเสียง

ให้กับตัวเองดังระดับโลกได้ขนาดนี้                        

เพราะฉะนั้นคนไทยที่มีปัญหาเรื่อง

ของสุขภาพ เรื่องทางร่างกาย ทำาไม

พวกเราไม่เอาแรงบันดาลใจตรงนั้นมา 

สร้างความฮึกเหิมแล้วทำาให้ได้อย่างเขา

เป็นความคุ้มค่าทางจิตใจ

“การที่คุณจะจ่ายเงินไป 100 

ล้านหรือ 200 ล้านบาท แต่ถ้าคุณ

สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และฉุด

ให้คนที่อยู่ ในอาการซึมเศร้า เพราะ

ว่าเขาเกิดมาไม่เหมือนคนอื่น เขาเกิด

มาอวัยวะไม่ครบ 32 ถ้าเราสามารถ

สร้างและฉุดกระชากตรงนี้ออกมาได้ 

เราอาจเจอไข่มุกแบบลิซ่าอีกก็ได้ ซึ่ง

เราก็เห็นอยู่ตามถนนหนทาง ตามร้าน

อาหาร ว่านักร้องที่สายตาพิการเดิน

ร้องเพลงแล้วก็มีคนหยอดเงินให้กับเขา 

ซึ่งบางคนร้องเพลงดีมากๆ ทำาไมเราไม่

จุดประกายให้กับคนเหล่านี้ ได้ต่อสู้ ให้

ลุกขึ้นมาสู้ และออกมาสร้างชื่อเสียง 

โดยให้เอเยนซีหรือบริษัทต่างๆ ดันเขา

ให้ถึงจุดสุดยอดให้ได้ แล้วเราอาจได้

อะไรดีๆ จากพวกเขาก็ได้ สิ่งเหล่านี้

ต่างหากคือสิ่งที่มีมูลค่า ซึ่งประเมิน

ค่าไม่ได้

“ผมไม่สนว่าผมจะจ่ายเงินสอง

คนรวมกันแล้วสักร้อย สองร้อย สาม

ร้อยล้านก็แล้วแต่ มีสื่อถามผมว่าจ่าย

ไปมันจะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ 

ผมบอกคุ้มหรือไม่คุ้มผมไม่ได้สนใจ แต่

ผมคิดว่ามันเป็นความคุ้มค่าทางจิตใจ

สำาหรับคนสายตาพิการ และในการ

ปลุกกระแสเยาวชนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับ

ยาเสพติด ที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณ

ไปกับการแก้ปัญหายาเสพติดไปปีละ

เท่าไหร่ และที่ผ่านมาแต่ละปี ยาเสพ

ติดที่ลักลอบเข้ามาขายในประเทศไทย

และกอบโกยเงินไปจากประเทศไทยปี

ละเป็นหมื่นๆ ล้านบาท เงินร้อยสอง

ร้อยล้านบาทอย่าไปสนใจมันเลย ถ้า

เราสามารถนำาเขามาเป็นต้นแบบ แล้ว

ทำาให้เยาวชนเราลด-ละ-เลิกเรื่องยา

เสพติดได้ นี่คือวิธีคิดของผม ผมไม่สน

ว่าใครจะคอมเมนต์อย่างไร ให้ผมไป

เปิดเวทีแถลงข่าวเรื่องนี้ ผมก็จะพูด

แบบที่ให้สัมภาษณ์คร้ังนี้ว่าสิ่งที่ผมคิด

คือแบบนี้ ผมกล้าลงทุนเพราะแบบนี้ 

ทำาไมล่ะ เรามีโอกาสแล้ว เยาวชนของ

เราดังระดับโลกแบบนี้ แต่คนจะดรา

มายังไงก็เร่ืองของเขา” นายพิพัฒน์

กล่าว 

ขณะท่ีสำานักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศ

แนวปฏิบัติสำาหรับสายการบินและ

สนามบินภายในประเทศ มีผลตั้งแต่

วันที่ 16 ต.ค.2564 เป็นต้นไป ให้สาย

การบินขนส่งผู้ โดยสารได้ตามความจุ

ของเครื่องบิน แต่ยังงดทำาการบินใน

ระหว่างช่วงเวลาเคอร์ฟิวที่กำาหนดไว้

ตามข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา 

9 แห่งพระราชกำาหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.

2548 (ฉบับที่ 35) ที่กำาหนดห้ามบุคคล

ใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม

งวด ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 

23.00-03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และการ

ขนส่งสาธารณะสามารถรับขนได้เต็ม

ความจุของยานพาหนะ

กพท.จึงออกประกาศสำานักงาน

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง

แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ดำาเนินการสนาม

บินและผู้ดำาเนินการเดินอากาศในเส้น

ทางการบินภายในประเทศ ในระหว่าง

สถานการณ์ โควิด-19 (ฉบับที่ 7) กำา 

หนดแนวปฏิบัติดังนี้

1.ให้สายการบินจำากัดการปฏิบัติ 

การบินในระหว่างช่วงเวลาที่กำาหนด

ไว้ ตามข้อกำาหนดออกตามความใน

มาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ.2548 ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระ

ทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ โดยสารในการ

เดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก 

และสอดคล้องกับการบริการขนส่ง

สาธารณะประเภทอื่นที่ดำาเนินตามข้อ

กำาหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

2.ให้สามารถมีจำานวนผู้โดยสาร 

ได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ ใน

การทำาการบินเที่ยวบินนั้นๆ และให้

สายการบินพิจารณาการจัดที่นั่งในห้อง

โดยสารอย่างเหมาะสม และเป็นไป

ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข

กำาหนด เพื่อการป้องกันและควบคุม

โรค

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.

2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์

ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่น

ใดเพิ่มเติม.

‘คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้’

มีผู้ ใช้สิทธิ์สะสม 25.08 ล้านคน 

ยอดใช้จ่ายสะสม 94,458.2 ล้าน

บาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่าย

สะสม 48,005.4 ล้านบาท และรัฐ

ร่วมจ่ายสะสม 46,452.7 ล้านบาท 

2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิ์สะสม 

81,929 คน ยอดใช้จ่ายส่วนประชาชน

สะสม 2,603.8 ล้านบาท และยอด

ใช้จ่ายด้วย e-voucher สะสม 130.5 

ล้านบาท 3.โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้                               

แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิ

สะสม 13.54 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 

10,433.7 ล้านบาท และ 4.โครงการ 

เพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความ                                                                 

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ ใช้สิทธิ์สะสม 

1.2 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 761.3 

ล้านบาท

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐ 

มนตรี กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวง

การคลังได้ โอนเงินคนละครึ่งรอบที่ 

2 จำานวน 1,500 บาท เข้าแอปเป๋า

ตัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม และใช้สิทธิ์

คนละครึ่งเฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่าน

แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีอย่าง GRAB 

และ LINE MAN ได้ ตอนนี้มีร้านค้า

ให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม

แล้วกว่า 58,000 ราย ซึ่งประชาชน

สามารถใช้จ่ายโครงการดังกล่าวได้

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ เป็นการ

กระตุ้นให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้

สะดวกมากขึ้น สอดคล้องกับชีวิตวิถี

ใหม่ New Normal ทำาให้เศรษฐกิจ

ชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้น เป็นไป

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อช่วย

เหลือเยียวยาประชาชนและกระตุ้น

เศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องการ

ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อเศรษฐกิจ

ไทยเดินหน้าต่อไป

“ขณะนี้ สถานการณ์ระบาด

โควิด-19 และมาตรการควบคุมของ

รัฐบาลเริ่มคลี่คลาย เตรียมพร้อม

สำาหรับการเปิดประเทศในวันที่  1 

พฤศจิกายนนี้  ซึ่ งคาดว่ากิจกรรม

เศรษฐกิจจะกลับมาเป็นปกติมากขึ้น 

ประชาชนในประเทศมีความเชื่อมั่น 

กลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น รวมทั้ง

เร่ิมต้นเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นและเทศกาล

ปี ใหม่ โดยรัฐบาลพร้อมเดินหน้า

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ

มาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อมุ่งสู่เป้า

หมาย พลิกโฉมประเทศ” โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรีกล่าว.

นครศรีธรรมราช • นายไกรศร                                                   

วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่ าราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์

ว่า ศบค.ยกระดับให้จังหวัดนครศรี 

ธรรมราชเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ

เข้มงวด  1 ใน 23 จังหวัด ทำาให้

ต้องมีการปรับแนวทางการบริหาร

สถานการณ์ในพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลาย

สถานการณ์ ทั้ งในส่วนของการ

ปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. ในฐานะ

จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ

เข้มงวด ซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้จังหวัด

นครศรีธรรมราชจะได้กำาหนดใช้

มาตรการเข้มมาโดยตลอดแล้วก็ตาม 

และในส่วนของการออกมาตรการ

เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแก้ ไขปัญหา

ได้ตรงกับสาเหตุของแต่ละพื้นที่  

โดยในวันที่ 16 ต.ค.64 ซึ่งจะเป็น

วันแรกของการบังคับใช้มาตรการ

เข้มข้นตามแนวทางของ ศบค.และ

จังหวัดนครศรีธรรมราช สำาหรับพื้นที่

ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งการ

ห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 

23.00 น.ถึง 03.00 น., ร้านสะดวก

ซื้อ ตลาดสด และร้านค้า จะเปิด

ดำาเนินการได้ถึงเวลา 22.00 น. รวม

ถึงมาตรการอื่นๆ ประเด็นของชุมชน

หรือพื้นที่ที่ต้องปิด คือต้องปิดจริงๆ 

และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด การปฏิบัติตามมาตรการ

ภายในชุมชน ตลาด สถานประกอบ

การ งานศพหรือกิจกรรมต่างๆ ต้อง

ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่าง

เคร่งครัด

“ขณะนี้ เ รามาถึ ง จุด ท่ี เป็น

วิกฤต และเราจะต้องมองไปข้างหน้า

ประเด็นของสถานที่ศึกษา จำาเป็น

จะต้องเลื่อนเปิดการเรียนการสอน

แบบ On site ไปจนกว่าจะมีการ

ประเมินความพร้อมในทุกด้านและ

เห็นว่ามีความปลอดภัยควรจะเปิด

ได้ เช่นเดียวกับการเปิดเมืองตาม

แนวทางของรัฐบาล ที่จะต้องมีความ

พร้อมจริงๆ โดยการแก้ปัญหาและ

การบริหารสถานการณ์ในขณะนี้ จะ

มองในทุกด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข

และเศรษฐกิจ โดยทั้งหมดจะต้อง

เดินไปด้วยกันได้ ซึ่งทั้งนี้ต้องฝาก

ถึ งพี่ น้ องประชาชนว่า  จั งห วัด

นครศรีธรรมราชเรามีมาตรการ

ต่างๆ ออกมาเยอะมาก แต่เกือบทุก

มาตรการมีจุดอ่อนอยู่ท่ีการบังคับใช้ 

และสภาพสังคมที่ ไม่เอื้อ ดังนั้นพี่

น้องประชาชนต้องให้ความร่วมมือ 

ต้องลดความเสี่ยงของตัวเอง รวมถึง

ทุกองค์กร ทุกภาคส่วนเองก็ต้องลด

ความเสี่ยงของตัวเอง มีการป้องกัน

ตนเองแบบครอบจักรวาล และมี

การประเมินตนเองตลอดเวลา ซึ่ง 3 

อย่างนี้จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วย

ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถ

เร่งคลี่คลายสถานการณ์ ไปสู่ทิศทาง

ที่ดีขึ้นได้” นายไกรศรกล่าว. 

นครศรีฯวิกฤตสู้ โควิดจุดอ่อนเพียบ

ทำาเนียบรัฐบาล • นางสาวรัชดา 

ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงความ

ก้าวหน้าของการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

ในเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี ว่า

ตอนน้ีมีท่ีแสดงความประสงค์ฉีด

วัคซีนผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดท่ัวประเทศแล้วกว่า 4.07 

ล้านราย จากเดิมท่ีช่วงต้นมีแจ้ง

ไว้ 3.61 ล้านคน และกระทรวง

ศึกษาธิการจะทำาการสำารวจการ

ฉีดวัคซีนของนักเรียนรอบสอง

อีกคร้ังว่า ยังมีนักเรียนคนไหน

ตกหล่นอีกหรือไม่ ข้อมูล ณ วันท่ี 

14 ตุลาคม มีนักเรียนได้รับการฉีด

วัคซีนเข็มท่ี 1 ไปแล้ว 8.64 แสน

ราย ขณะท่ีนักศึกษาและบุคลากร

ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ได้รับวัคซีนกว่า 1 

ล้านโดสแล้ว แบ่งเป็นผู้ท่ีฉีดเข็ม

ท่ี 1 จำานวน 6.16 แสนคน และ

ฉีดครบ 2 เข็ม 3.84 แสนคน 

แยกเป็นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลจำานวน 7.63 แสน

คน และต่างจังหวัด 2.37 แสน

คน ซ่ึงจากการเฝ้าระวังอาการไม่

พึงประสงค์ในท้ังกลุ่มนักเรียนและ

นักศึกษา ยังไม่มีรายงานการเกิด

ภาวะกล้ามเน้ือ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

กระทรวงสาธารณสุขได้ ให้

ข้อมูลเพิ่มเติม เด็กเพศชายที่มีโรค

ประจำาตัว 7 กลุ่มโรค เด็กเพศ

หญิงและเด็กชายอายุ 16-18 ปี 

สามารถรับวัคซีนเข็มท่ี 2 ได้ ใน 

3-4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก 

ส่วนเด็กชายอายุ 12 ถึงต่ำากว่า 16 

ปีที่ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์เข็มแรกไป

แล้วนั้น คณะอนุกรรมการวิชาการ

จะประชุมหาข้อสรุปเรื่องการฉีด

วัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 20 ตุลาคม

นี้ ก่อนที่จะเริ่มมีการฉีดเข็ม 2 ตาม

กำาหนดในวันที่ 25 ตุลาคม ทั้งนี้ 

ขอให้ผู้ปกครอง/นักเรียนอย่าหลง

เชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียที่

สร้างความวิตกกังวล ให้ติดตาม

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

และคณะแพทย์ หรือนักวิชาการ

ของกระทรวง ท่ีมีการตรวจสอบ

ยืนยันได้ ในส่วนของเด็กนักเรียน/

นักศึกษาท่ี ได้รับวัคซีนไฟเซอร์  

ทุกคน งดการออกกำาลังกายหรือ

กิจกรรมหนักหลังจากได้รับวัคซีน

เป็นเวลา 1 สัปดาห์.

นร.-นศ.ฉีดไฟเซอร์แล้วกว่า8แสนคน
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จายเงินสองคนรวมกันแลวสักรอย สองรอย สามรอยลาน

ก็แลวแต มีส� อถามผมวา จายไปมันจะคุมคาทางเศรษฐกิจหรือ

ไม ผมบอกคุมหรือไมคุมไมไดสนใจ แตผมคิดวามันเปนความ

คุมคาทางจิตใจสําหรับคนสายตาพิการ และในการปลุกกระแส

เยาวชนไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

นอกเหนือจากคําประกาศของนายกรัฐมนตรีในเร� อง

การเตรียมเปดประเทศ 1 พ.ย.แลว ก็ยังมีกรณีที่ตั้งแต 1 

ธ.ค.จะใหมีการด� มแอลกอฮอลในรานอาหาร เปดสถาน

บันเทิงได เพ� อตองการกระตุนภาคการทองเที่ยวและ

รองรับเทศกาลปใหม ซึ่งทําใหการนับถอยหลังตอจากนี้อีก

ประมาณสองเดือนครึ่ง ที่จะเขาสูชวงเทศกาลสงทายปเกา

ตอนรับปใหม 2565  คึกคักขึ้นมาทันที 

โดยเร� องที่หลายคนใหความสนใจและถูกพูดถึงมาก

ในเวลานี้ก็คือ กรณีการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

เตรียมรวมกับบริษัทเอกชนติดตอให ลิซา แบล็กพิงก หรือ  

ลลิษา มโนบาล ศิลปนเคปอปสายเลือดไทยช� อดังระดับ

โลก และ อันเดรอา โบเชลลี นักรองโอเปราช� อดังของโลก

ที่พิการทางสายตา มารวมกิจกรรมเคาตดาวนในเทศกาล

สงทายปเกาตอนรับปใหม 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต ที่คาดวา

จะใชงบประมาณอยางต่ําไมนอยกวา 200 ลานบาท 

ความชัดเจนของเร� องดังกลาวมีการเปดเผยจาก 

พิพัฒน-รมว.การทองเที่ยวและกีฬา วาไดรับคํายืนยัน

จากเอเยนซีของศิลปนทั้งสองคนแลววา พรอมจะมา

เปดการแสดงและรวมงานเคาตดาวนที่ประเทศไทย

และภูเก็ตแน�นอน โดยไดเปดเผยรายละเอียดเร� องนี้ ไว

วา กรณีของลิซา แบล็กพิงกนั้น เปนการใหเอเยนซีเปนผู

ประสาน กระทรวงการทองเที่ยวฯ และการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยไมไดเปนผูประสานเอง 

“ซึ่งขาวและขอมูลที่สงกลับมายืนยันวา ลิซามา

แน�นอน มาเคาตดาวนที่จังหวัดภูเก็ต”

...อยางไรก็ตาม สําหรับตัวผมเองผมอยากใหแยกลิ

ซากับอันเดรอา โบเชลลี ไปแสดงอยูในสองสถานที่ แตไม

แน�ใจวาทางเอเยนซีเขาจะยอมหรือไม ซึ่งตัวผมเองอยาก

ใหลิซาไปรวมกิจกรรมเคาตดาวนที่ภูเก็ต สวนอันเดรอา  

โบเชลลี ก็อยากใหเคาตดาวนที่กรุงเทพมหานครไดหรือไม 

เพราะกลุมผูฟงจะเปนคนละกลุมกัน เราก็อยากเชิญเขามา 

ถาดีที่สุดสําหรับความคิดสวนตัวของผม ก็อยากใชสนาม

หลวงเปนที่เปดเวทีเลย โดยใชฉากหลังคือวัดพระแกว 

พระบรมมหาราชวัง ซึ่งผมคิดวามันน�าจะอลังการ แลวเรา

ทําแสงสีเสียงใหสวยงาม เพราะกรุงเทพมหานครตอนนั้น

เปดแลว ทุกสิ่งทุกอยางพรอมแลว 

...มันจะเหมือนกับฟนฟูประเทศใหมีชีวิตชีวากลับ

คืนมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะถาทุกอยางไปกระจุกอยูที่ภูเก็ต

หมด ผมกลัววาภูเก็ตเองจะรับไมไหว อยากใหแชร ไปที่

จังหวัดอ� นบาง  แมกระทั่งจริงๆ แลว ผมเองก็ยังมีความ

คิดและจะนําไปบอกกับนายกรัฐมนตรีวา จะขอไปเปดที่

เชียงใหมไดหรือไม หรือในจังหวัดทางภาคอีสานที่จังหวัด

ใดจังหวัดหนึ่ง เชน อุดรธานี  อุบลราชธานี หรือบุรีรัมย 

เพราะหากวาสามารถเคาตดาวน ได ก็ควรจัดใหครบทุก

ภาค

...อยางตัวผมเอง ผมเปนคนหาดใหญ ผมก็อยากจะ

ขอไปจัดที่หาดใหญบางไดหรือไม เพราะถึงตอนนั้นผมเช� อ

วาคนมาเลเซียจะสามารถเขามาเที่ยวในประเทศไทยได

แลว เราก็หวังวาวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากนี้ ไปจะมี

การเจรจากันกอนวา จากนี้ ไปใหมีการเดินทางขามระหวาง

ประเทศไทยกับมาเลเซียได

แลว เพราะถึงเวลานั้นเช� อ

วาจังหวัดสงขลาฉีดวัคซีน

แลวเกิน 70 เปอรเซ็นต สวน

ประเทศมาเลเซียฉีดเกิน 70 

เปอรเซ็นตไปแลว เพราะ

ฉะนั้นจะเปนไปไดหรือไม ที่จะ

ใหมีการเปดพรมแดนเพ� อให

นักทองเที่ยวทั้งสองประเทศ

สามารถเดินทางไปมาหาสู

กันได สิ่งเหลานี้ผมคิดวา

มันจะทําใหประเทศเราคืนสู

สภาพเดิม คืนความเปนชีวิต

ที่สดใส ซึ่งจริงๆ ผมวาไมใช

แคประเทศไทย แตทั้งโลกก็มี

ความคิดเดียวกัน

เม� อถามย้ําอีกรอบวา 

จนถึงขณะนี้ยืนยันวาลิซา

มาเคาตดาวนที่ประเทศไทย

แน�นอนแลวใชหรือไม พิพัฒน-รมว.การทองเที่ยวฯ ตอบ

เสียงหนักแน�นวา “แน�นอนครับ ณ  ขณะนี้ยังไมไดถูก

ปฏิเสธ เพราะเทาที่ติดตอตั้งแตเม� อ 14 ตุลาคม จนถึงวันที่                                                                

15 ตุลาคม ยังยืนยันอยูวาเขามาชัวร” โดยเขา (ลิซา) จะมา

ลงที่ภูเก็ต โดยอาจจะมาลงคูกันกับ อันเดรอา โบเชลลี แต

ผมกําลังบอกวาขอไดไหม ขอแยกคุณทั้งสองคน ขอใหไปจัด

คนละที่ 

-อันเดรอา โบเชลลี ก็คอนเฟรมจะมาดวยเชนกัน?

ถามา เขาจะมาคูกับลิซา แตถาไมมาก็คือไมมาเลย เขา

แพ็กกัน อันนี้คือเอเยนซีแจงมา โดยเอเยนซีแจงมาลาสุด

ทุมจาง ‘ลิซา แบล็กพิงก’-‘อันเดรอา โบเชลลี’ 

เคาตดาวนเมืองไทย หวังสรางแรงบันดาลใจ 

เม� อชวงเชาวันที่ 15 ตุลาคมวาโอเค เขามาและมาแบบแพ็ก

คู  ผมก็กําลังขอเจรจาวาเปนไปไดหรือไมที่จะแยกสถานที่ เรา

ตองการใหคุณทั้งสองคนไปจัดกันคนละสถานที่ เราตองการ

สรางใหเกิดความคึกคัก ใหมันเกิดขึ้นมาใหมในปใหม 2565 นี้

ใหได 

-มีเสียงวิจารณเยอะเร� องงบประมาณคาใชจาย ในการ

จางทั้งสองคนมาแสดงคอนเสิรตเคาตดาวนที่เปนเงินหลาย

รอยลานบาท?

สําหรับตัวผมอาจคิดไมเหมือนคนอ� น วิธีคิดของผมก็คือ  

ตัวเลขทางเศรษฐกิจเปนเพียงตัวเลขหนึ่ง แตถาเปนตัวเลขเชิง

นโยบาย เชิงความเช� อถือ มันเปนอีกเร� องหนึ่งซึ่งประเมินคา

ไมได 

ผมยกตัวอยาง อยางนักรองลิซา แบล็กพิงก เขาเปน

เยาวชน เปนไอดอลของเยาวชน เม� อเขาเปดการแสดงแลว

เขาพูดสักคําวา เยาวชนคนไทย เรามีดีอยูในตัวอยูแลว  

พยายามหาจุดลงตัวที่สุดของตัวเองแลวเอามาใช โดยสําคัญ

ที่สุดขอให ลด-ละ-เลิก ยาเสพติด ถาตรงนั้น ผมถามวามูลคา

ทางเศรษฐกิจ ถาเราจะจางเขามาสัก 100-200 ลานบาท  

มูลคา 100-200 ลานบาท สําหรับเยาวชนเราที่ไมเสพยาเสพ

ติด มันประเมินคาไมไดเลย 

สวน อันเดรอา โบเชลลี ท่ีเปนศิลปนท่ีพิการทางสายตา 

ผมก็อยากจะนําเขามาเปนตนแบบใหกับคนท่ีดอยโอกาสทาง

สังคม ก็จะบอกประกาศใหคนท้ังประเทศไทยรูวา นักรองระดับ

โลกแมเขาจะพิการทางสายตา แตเขายังสรางช� อเสียงใหกับตัว

เองดังระดับโลกไดขนาดน้ี เพราะฉะน้ันคนไทยท่ีมีปญหาเร� อง

ของสุขภาพ เร� องทางรางกาย ทําไมพวกเราไมเอาแรงบันดาลใจ

ตรงน้ันมาสรางความฮึกเหิมแลวทําใหไดอยางเขา 

...เพราะฉะน้ันเชนกัน การท่ีคุณจะจายเงินไปหน่ึงรอย

ลานหรือสองรอยลานบาท แตถาคุณสามารถสรางแรงบันดาล

ใจ และฉุดใหคนท่ีอยูในอาการซึมเศราเพราะวาเขาเกิดมาไม

เหมือนคนอ� น เขาเกิดมาอวัยวะไมครบ 32 ถาเราสามารถ

สรางและฉุดกระชากตรงน้ีออกมาได เราอาจเจอไขมุกแบบ

ลิซาอีกก็ได ซ่ึงเราก็เห็นอยูตามถนนหนทาง ตามรานอาหาร  

วานักรองท่ีสายตาพิการเดินรองเพลงแลวก็มีคนหยอดเงินให

กับเขา ซ่ึงบางคนรองเพลงดีมากๆ ทําไมเราไมจุดประกายให

กับคนเหลาน้ีไดตอสูใหลุกข้ึนมาสู และออกมาสรางช� อเสียง  

โดยใหเอเยนซีหรือบริษัทตางๆ ดันเขาใหถึงจุดสุดยอดใหได  

แลวเราอาจไดอะไรดีๆ จากพวกเขาก็ได ส่ิงเหลาน้ีตางหากคือ

ส่ิงท่ีมีมูลคาซ่ึงผมคิดวาประเมินคาไมได

เพราะฉะน้ันผมไมสนวา ผมจะจายเงินสองคนรวมกัน

แลวสักรอย สองรอย สามรอยลานก็แลวแต มีส� อถามผมวา 

จายไปมันจะคุมคาทางเศรษฐกิจหรือไม ผมบอกคุมหรือไม

คุม ผมไมไดสนใจ แตผมคิดวามันเปนความคุมคาทางจิตใจ

สําหรับคนสายตาพิการ และในการปลุกกระแสเยาวชนไมให

ยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

ที่ผานมาเราใชงบประมาณไปกับการแกปญหายา

เสพติดไปปละเทาไหร และที่ผานมาแตละปยาเสพติดที่

ลักลอบเขามาขายในประเทศไทย และกอบโกยเงินไปจาก

ประเทศไทยปละเปนหม� นๆ ลานบาท เงินรอยสองรอยลาน

บาทอยาไปสนใจมันเลย ถาเราสามารถนําเขามาเปนตน

แบบ แลวทําใหเยาวชนเราลดละเลิกเร� องยาเสพติดได นี่

คือวิธีคิดของผม ผมไมสนวาใครจะคอมเมนตอยางไร ใหผม

ไปเปดเวทีแถลงขาวเร� องนี้ ผมก็จะพูดแบบที่ใหสัมภาษณ

ครั้งนี้วาสิ่งที่ผมคิดคือแบบนี้ ผมกลาลงทุนเพราะแบบนี้ 

ทําไมละ เรามีโอกาสแลว  เยาวชนของเราดังระดับโลก

แบบนี้ แตคนจะดรามายังไงก็เร� องของเขา. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร
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บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

พรอมแลวเปดประเทศ 1 พ.ย.

‘ลิซา’ มาแน คาตัวคุม-ไมคุม?

ลังเม� อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผานมา พลเอกประยุทธ  

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณนายก

รัฐมนตรี เร� อง เปดรับนักทองเที่ยวเขาประเทศโดยไม

ตองกักตัว โดยประกาศนโยบายการเปดประเทศที่จะเริ่ม 1 พ.ย.นี้

เปนตนไป สรางความหวังใหแกคนไทยจํานวนไมนอย โดยเฉพาะ

กลุมบุคคล ผูประกอบการในธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งเปนภาคธุรกิจที่

ไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุดในวิกฤตโควิดตลอดกวาหนึ่งปที่ผานมา  

พิพัฒน รัชกิจประการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทอง

เที่ยวและกีฬา กลาวถึงความพรอมในการเปดประเทศเพ� อพลิกฟน

ธุรกิจการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะในชวงสองเดือน

สุดทายของปนี้ หลังมีการเปดประเทศ 1 พ.ย. โดยเขากลาววาจาก

คําแถลงของ พล.อ.ประยุทธ นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศเปดประเทศ 

1 พฤศจิกายน ใหนักทองเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ําที่ฉีดวัคซีน

โควิดครบโดสแลวสามารถเดินทางมาได โดยไมตองกักตัว แตการ

ไมตองกักตัวดังกลาวตองมีขอแมคือ จะตองไดรับการฉีดวัคซีน

โควิดมาแลวอยางนอยสองเข็ม และตองมีผลการตรวจหาเชื้อโค

วิด-19 ดวยวิธี RT-PCR ที่รับรองโดยประเทศตนทางมาไมเกิน 72 

ชั่วโมง และเม� อมาถึงประเทศไทยแลวตองทํา RT-PCR อีกครั้ง

หนึ่ง โดยเม� อผลออกมาเปนลบก็สามารถเดินทางทองเที่ยวไดเลยไม

ตองกักตัว 14 วันหรือ 7 วันแบบในอดีต ซึ่งขอคอนเฟรมวาจังหวัด

ที่เปดรับนักทองเที่ยวตางชาติไมใช 15 จังหวัด แตจริงๆ คือ 13 

จังหวัด เพราะจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงาไดเปดไปกอนแลว แต

เปนการเปดเพียงบางสวน แตตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.เปนตนไป กระบี่

กับพังงาจะเปดทั้งจังหวัด ที่ก็คือภูเก็ต, กระบี่, พังงาเปดทั้งจังหวัด 

นอกเหนือจากสามจังหวัดดังกลาวแลวก็ยังมีอีกหลายจังหวัด 

อาทิ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี ที่จะรวมถึงเมืองพัทยา ภาคเหนือ

ที่เชียงใหม (อ.เมืองเชียงใหม, อ.แมริม, อ.แมแตง,  อ.ดอยเตา) 

สวนที่ภาคอีสานคือ จังหวัดเลย (อ.เชียงคาน)  สวนภาคใตก็คือที่

เกาะพยาม ที่ระนอง, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ, เทศบาลเมืองชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี เปนตน สวนหลังจากนี้จะมีการเปดจังหวัดใดเพิ่ม

เติมตองติดตามผลการประชุมของ ศบค.ที่คงจะมีการประกาศเพิ่ม

เติม โดยทั้งหมดคือการตอบโจทยของนายกรัฐมนตรีที่เคยบอกวา

จะเปดประเทศภายใน 120 วัน 

รมว.การทองเที่ยวฯ ย้ําวา สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ 

ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําที่จะเขามาประเทศไทยได ซึ่งจากที่มีการ

ประชุม ศบค.เม� อวันที่ 14 ต.ค. เทาที่ทราบน�าจะมีประเทศที่ใกล

เคียงหลายประเทศ แต ศบค.ยังไมไดมีการประกาศออกมา ที่ก็คง

ประกาศภายในเร็วๆ นี้ ซึ่งตรงนี้ก็ชัดเจนวาสําหรับประเทศใหญๆ 

อยางสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ,  สวิตเซอรแลนด, สเปน, เยอรมนี, 

อิตาลี, รัสเซีย สวนประเทศในทวีปเอเชียก็น�าจะเปนจีน, เกาหลีใต, 

ญี่ปุน, สิงคโปร รวมถึงอินเดีย คิดวาจะรวมอยูในกลุมประเทศที่ 

ศบค.จะประกาศออกมาในเร็วๆ นี้ 

“สิ่งเหลานี้ผมคิดวาเปนมิติใหม และเปนการกาวล้ําหนา

กวาอีกหลายประเทศที่เพิ่งจะมีการประกาศ วาประเทศบาง

ประเทศอาจจะประกาศ สามประเทศ หาประเทศ แปดประเทศ 

แตเราน�าจะประกาศเทาที่ผมไดขาวมาประมาณ 30-40 ประเทศ”

พิพัฒน-รมว.การทองเที่ยวฯ กลาวตอไปวา จากนโยบายดัง

กลาวเช� อวาจะทําใหเรารุกและกาวไปไดเร็วกวาประเทศอ� นๆ ซึ่ง

เร� องนี้ทาง ศบค.ก็คงทราบแลวในการประชุมเม� อ 14 ต.ค. แตอาจ

จะติดเง� อนไขเล็กนอยเลยยังไมมีการประกาศออกมา ซึ่งโดยปกติ

กระทรวงสาธารณสุขกับ ศบค.ก็มีการหารือกันอยูแลว รวมถึงการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาก็

มีการหารือกัน แตอาจจะยังติดปญหาเล็กนอยทําใหยังไมสามารถ

ประกาศได ขอใหรอคําประกาศจาก ศบค.อีกครั้งหนึ่ง

-การที่จะเปดประเทศครั้งนี้มีสิ่งที่ยังตองกังวลอะไรหรือไม? 

สิ่งที่กังวลที่สุดตอนนี้บอกไดเลยวาเรายังฉีดวัคซีนไดไมครบ 

ถึงแมถึงวันที่ 1 พ.ย. วัคซีนเราก็ยังไมครบ แตใน 15 จังหวัดที่เปด 

ตองบอกวาฉีดวัคซีนครบแลว 70 เปอรเซ็นต คือตองมากกวา 70 

เปอรเซ็นต

เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา ทําไมบางจังหวัดเราถึงเปดเพียง

บางพื้นที่ ก็เพราะพื้นที่สวนที่เหลือยังไมครบ 70 เปอรเซ็นต แต

ที่ผมบอกวายังไมสบายใจ ก็เพราะผมอยากใหเปดทั้งประเทศเลย

ทีเดียว แตก็อยากขอใหอดใจรอ เพราะมีอีกหลายจังหวัดถามมา

วา “จังหวัดของเขาที่ก็มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติมาตั้งเยอะ ทําไม

ไมเปดโอกาสใหจังหวัดเขาไดเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติบาง” ก็

ขอชี้แจงวาเร� องของวัคซีนตองคอยเปนคอยไป เพราะเราไมไดมี

วัคซีนกองอยูบนหนาตัก จนสามารถฉีดทั้งหมดไดทีเดียวพรอมกัน

ทั้งประเทศ ตองทยอยฉีด ตรงไหนที่มีการแพรระบาดมาก รัฐบาล

ก็ตองเล็งเห็นความสําคัญ ก็ตองเรียกวัคซีนไปทําการฉีดเพ� อชะลอ

การแพรระบาด 

สําหรับจังหวัดอ� นที่ยังไมไดมีการประกาศใหนักทองเที่ยวตาง

ชาติเขาไปไดก็อยาไปกังวล เพราะตอนนี้มีโครงการอยาง เราเที่ยว

ดวยกันเฟสสาม และ ทัวรเที่ยวไทย ซึ่งชวงนี้ที่เปนชวงไฮซีซันของ

ประเทศไทย ก็ขอเชิญชวนคนไทยเที่ยวในประเทศไทย 

-หลังเปดประเทศ 1 พ.ย. ตั้งเปาวาจะมีนักทองเที่ยวตาง

ชาติเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณเทาใด?

ภายในชวงสองเดือนกอนสิ้นป คือ พ.ย.-ธ.ค.64 เราตั้งเปาไว

วาใน 15 จังหวัดทั้งหมดคาดวาน�าจะมีนักทองเที่ยวเขามาเดือนละ

หาแสนคน สองเดือนก็น�าจะไดประมาณหนึ่งลานคน

 สวนในไตรมาสแรกของปหนา 2565 ผมเช� อวาน�าจะเปน

ชวงที่พีกสุดสําหรับนักทองเที่ยวที่จะเขามาสูประเทศไทย เพราะ

การที่จะวางแผนการทองเที่ยว การจองตั๋วเคร� องบินของนักทอง

เที่ยวตองมีการวางแผนลวงหนา เหมือนกับพวกเราจะไปเที่ยวไหน

ก็ตองวางแผนกันลวงหนากอนสัก 1-2 เดือน ปุบปบเราประกาศ

เปดประเทศแลวเขาจะเขามาเลยทีเดียวคงไมได แตถาหากเปนตน

ปหนา คือชวงมกราคม 2565 น�าจะมีโอกาสที่สุด และที่สําคัญคือ

ยังอยูในชวงฤดูหนาวของยุโรป, สหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลี, ญี่ปุน 

ซึ่งเขาจะหนาวจัดมาก ก็เปนโอกาสที่ประเทศไทยจะเปดรับนักทอง

เที่ยวชาวตางประเทศ 

พิพัฒน-รมว.การทองเที่ยวฯ กลาวถึงโรดแมปและเปา

หมายที่วางไวสําหรับตัวเลขนักทองเที่ยวตางชาติที่จะเดินทางมา

เที่ยวประเทศไทย รวมถึงเม็ดเงินรายไดจากการทองเที่ยวในปหนา

วา สําหรับโรดแมปการสงเสริมการทองเที่ยวในป 2565 ที่ไดคุย

กับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย คิดวาหากประเทศไทยเราไมได

มีอะไรที่เขามาทําใหสะดุด เราคงเปดหมดทั้งประเทศแน�นอนทุก

จังหวัด และน�าจะมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามา 10-15 ลาน

คนในป 2565 และน�าจะมีรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 1.1-

1.5 ลานลานบาท ซึ่งเราจะพยายามทําใหได โดยหากทําไดสัก 1 

ลานลานบาท ก็ถือวาตัวเลขกลับไปเหมือนตอนป 2562 ก็

เทากับ 1 ใน 3 ซึ่งนักทองเที่ยวตางชาติเองก็

สวนหนึ่ง แตก็พยายามเชิญชวนคน

ไทยใหทองเที่ยวในประเทศไทย

ใหมากขึ้น

เพราะอยาลืมวาใน

ป 2562 คนไทยเที่ยวใน

ประเทศไทยคิดเปนเม็ด

เงินรวมแลวประมาณ 

1 ลานลานบาท ที่ก็

คือหนึ่งในสามของ 

3 ลานลานบาท ที่

แยกเปนจากคน

ไทยหนึ่งลานลาน

บาท จากนัก

ทองเที่ยวตาง

ประเทศสอง

ลานลานบาท รวมเปนสามลานลานบาท เราก็พยายามจะทําใหใน

ป 2565 ถึงไมไดหนึ่งลานลานบาทสําหรับการเที่ยวภายในประเทศ 

แตก็ขอใหไดสัก 6-7 แสนลานบาท บวกกับนักทองเที่ยวตางชาติที่ 

10 ลานคน ก็ตีประมาณวาหกแสนลานบาท ก็น�าจะไดที่ประมาณ 

1.1 ถึง 1.5 ลานลานบาท ตามเปาหมาย 

...เร� องการเปดประเทศ เราพรอมรอยเปอรเซ็นต ซึ่งนายก

รัฐมนตรีบอกแลววารอลุนอีกสักสองสัปดาห ซึ่งถาไมมีอะไรเกิดขึ้น

ก็เปดประเทศแน�นอน แตหากเกิดกรณีเชนในชวงสองสัปดาหจากนี้

มีคลัสเตอรจนเกิดการแพรระบาดของโควิดในเกือบทุกจังหวัด จนมี

คนติดเชื้อวันละสามหม� นถึงสี่หม� นคน ถาเกิดเปนแบบนั้นมันก็ตอง

หยุด แตถาอยูในลักษณะมีคนติดเชื้อโควิดวันละเกือบหม� นคนหรือ

หม� นคนนิดๆ และตัวเลขผูเสียชีวิตนอยลงเร� อยๆ โดยตัวเลขไมถึง

หลักรอย ผมเช� อวานายกรัฐมนตรีเดินหนาแน�นอน 

-ความเปนไปไดในการดึงนักทองเที่ยวชาวจีนใหเขามาเที่ยว

ประเทศไทยหลังการเปดประเทศเปนไปไดหรือไม?

ทางตัวผมเองและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมถึง

กระทรวงการตางประเทศ ไดพยายามติดตอและประสานไปยัง

รัฐบาลจีน-สถานทูตจีนในประเทศไทย แตทางรัฐบาลจีนยังไมมี

นโยบายที่จะใหนักทองเที่ยวหรือประชาชนชาวจีนออกมาทองเที่ยว

นอกประเทศ เอาเฉพาะเบื้องตน ภายในปนี้ ไมมีแน�นอน 

สวนปหนาจะมีการเปดใหประชาชนชาวจีนออกมาทองเที่ยว

นอกประเทศไดหรือไม ผมก็ยังไมแน�ใจ แตที่แน�นอนคือในปหนา 

2565 จะมีการจัดแขงขันกีฬาเอเชียนเกมสในเดือนกันยายน เช� อ

วากอนถึงเวลานั้นประเทศจีนน�าจะเปดประเทศใหมีการเดินทาง

ทองเที่ยวไดแลว เพราะ

ไมเชนนั้นเขาก็จัดการแขงขันเอเชียนเกมสไมได ซึ่งหากทุกประเทศ

ในโลกนี้เกิดการเดินทาง มีการขับเคล� อนแลว ผมเช� อวาดวย

ศักยภาพของประเทศจีน ที่มีการผลิตวัคซีนเปนของตัวเอง เขาไม

น�าจะกังวล ถึงเวลาที่เหมาะสมเช� อวาเขาเปดประเทศแน�นอน ซึ่ง

ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีก็ไดมีการประสานอยูตลอดเวลา วา

หากมีการเปดใหนักทองเที่ยวชาวจีนออกนอกประเทศ อยาลืม

คิดถึงประเทศไทยนะครับ 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย

รอฟนตัว-กลับมาพีกสุดป 2567

-นโยบายภูเก็ตแซนดบ็อกซดูเหมือนจะประสบความสําเร็จ

ดวยดี ลาสุดนักแสดงช� อดัง รัสเซลล โครว ก็โพสตขอความและ

ภาพถึงการมาเที่ยวและถายทําภาพยนตรที่ภูเก็ต?

การท่ีมีกองถายทําภาพยนตรตางประเทศมาถายทําหนังท่ีภูเก็ต 

และมีดาราฮอลลีวูดช� อดัง รัสเซลล โครว โพสตดังกลาว ส่ิงเหลาน้ี

ผมคิดวาเปนส่ิงท่ีดี แตถามวาเราประสบความสําเร็จในแงของจํานวน

คนท่ีเขามาหรือไม ผมบอกไดเลยไมประสบความสําเร็จ เพราะเปา

ของเราต้ังไวท่ี 1 แสนคนในสามเดือนของภูเก็ตแซนดบ็อกซ แตเรา

ไดมาแคประมาณ  4 หม� นคน เปาท่ีวางไวจึงหายไปรวมหกหม� น

คน ซ่ึงตองบอกวาตกไปมากกวาคร่ึงหน่ึง แตส่ิงท่ีไดมาทดแทนก็คือ  

รายไดจากการทองเท่ียว จากปกติคาใชจายท่ีนักทองเท่ียวมาเท่ียว

ภูเก็ตตอคนจะอยูท่ีประมาณ 45,000-46,000 บาท  แตพอเปดภูเก็ต

แซนดบ็อกซ พบวาเพ่ิมข้ึนมาเปน 60,000  บาทตอคน ถือวานักทอง

เท่ียวท่ีเขามาในภูเก็ตแซนดบ็อกซเปนนักทองเท่ียวกลุมไฮเอนด มีราย

จายสูง 

อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีเราไดและประเมินคาไมไดจริงๆ ก็คือ  ช� อ

เสียงของการเปดภูเก็ตแซนดบ็อกซ เพราะมีแตคนถามวา รัฐบาล

ไทยกลาดีขนาดไหนถึงกลาเปด ในขณะท่ีประเทศเพ� อนบานโดย

เฉพาะในเอเชียเรา ไมมีประเทศไหนเปดรับนักทองเท่ียวเลย 

ประเทศไทยมีความกลาหาญ นายกรัฐมนตรีมีความกลาหาญ

ท่ีจะเปดภูเก็ตแซนดบ็อกซและรับนักทองเท่ียวต้ังแตวันท่ี 1 

กรกฎาคม 2564 เปนตนมา จนถึงวันน้ีท่ีบอกไดเลยวานักทอง

เท่ียวชาวตางชาติไมไดนําเช้ือโควิดมาแพรใหคนไทย และคน

ไทยก็ไมไดนําเช้ือโควิดไปแพรใหนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

ท่ีสําคัญท่ีสุดเม� อนักทองเท่ียวเดินทางกลับจากภูเก็ตแซนด   

บ็อกซ พบวาเม� อออกนอกประเทศไทยกลับสูประเทศตนทาง 

ผลสรุปออกมาไมมีใครเอาเช้ือโควิดไปจากประเทศไทยเลย 

ส่ิงน้ีคือเครดิตของประเทศไทย ท่ีแสดงใหเห็นวาเรา

มีการระวังปองกันตามมาตรการ DMHTT (แนวทางปฏิบัติท่ี

กระทรวงสาธารณสุขแนะนําใหใชในการชะลอการระบาด

ของโควิด-19) ท่ีเครงครัดและใชไดผล แตการท่ีคนไทยยัง

มีโอกาสติดโควิดกันอยู เพราะคนไทยอยูกันแบบชุมชนเครือ

ญาติ คือหากมีใครติดโควิดสักคนหน่ึงก็จะแพรกระจายไปยัง

คนในครอบครัว และอีกสวนหน่ึงอาจจะเปนเร� องทางศาสนา

ประเพณี ซ่ึงบางคร้ังก็เปนเหตุสุดวิสัย

พิพัฒน-รมว.การทองเท่ียวฯ ยํ้าถึงการคาดการณของ

ภาพรวมของการทองเท่ียวประเทศไทยหลังจากน้ีวา หาก

ไมมีเหตุการณอะไรอยางท่ีมีแพทยออกมาพูดไว 

เชนอาจจะมีโควิดรอบท่ี 5 รอบท่ี 6 ซ่ึง

ผมคิดวาหากมีการฉีดวัคซีน

ใหประชาชนถึง 70 

เปอรเซ็นตภายใน

ส้ินปน้ี หลัง

กระทรวงสาธารณสุขไดมีการเตรียมวัคซีนไวแลว 150 ลานโดส

สําหรับป 2565 ผมคิดวามันไมน�าจะมีปญหาอะไรแลวสําหรับการ

เปดประเทศ เพราะวันนี้คนไทยเรียนรูแลววาโควิดคืออะไร  เชน

เดียวกับทุกคนในโลกที่รูแลววาโควิดเปนอยางไร ตอไปโควิดก็จะ

กลายเปนไขหวัดประจําถิ่น เหมือนกับไขหวัดใหญที่พวกเราก็ฉีด

วัคซีนบางไมฉีดบาง เพราะทุกคนมีภูมิตานทานแลวมากกวา 70 

เปอรเซ็นต จึงเช� อวาเศรษฐกิจการทองเที่ยวของไทยในปหนาจะ

คอยๆ ฟนขึ้นมา โดยจะกลับไปถึงจุดพีกสุดแบบป 2562 ไดในชวง

ป 2567 

“สามปตอจากนี้คือป 2565-2566-2567 เราก็ควรจะกลับ

ไปสูสภาวะเหมือนเม� อตอนนั้น แตรายไดจากการทองเที่ยวมั่นใจ

วาในป 2566 จะมีรายไดจากการทองเที่ยวเทากับป 2562 แตผู

เขามาเที่ยวในประเทศไทย  จํานวนอาจจะนอยกวาเดิม แตราย

ไดจากการทองเที่ยวจะมากกวาเดิม ก็มั่นใจวาในป 2565 น�า

จะไดสักครึ่งหนึ่งของป 2562 สวนป 2566 ควรจะมีรายไดจาก

การทองเที่ยวเทากับป 2562 สวนป 2567 ไทยอาจจะมีนักทอง

เที่ยวตางประเทศเขามาเทากับป 2562 แตรายไดควรจะทะลุ 20 

เปอรเซ็นตของจีดีพี ไปแลว” รมว.การทองเที่ยวฯ  กลาว

ในป 2565 หากไมมีอะไรที่เขามาทําใหสะดุด คงเปดหมดทั้งประเทศแน�นอน

ทุกจังหวัด และน�าจะมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามา 10-15 ลานคน

โดยน�าจะมีรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 1.1 ถึง 1.5 ลานลานบาท

ซึ่งจะพยายามทําใหได

ห

อานตอหนา 15 
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